




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 											นางบุษกร			วรรธนะภูติ	 	

บรรณาธิการ

	 นางสาวกัลยรัชต์			ขาวสำาอางค์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวนิธิมา			ประเสริฐภักดี	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางฉัตราภรณ์			วิวัฒนวานิช

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ  

ภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 		 							 		 	 	 ๗

การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  			 							 		 	 	 ๑๕

	 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 	 	 		 							 		 	 	 ๓๓ 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 		 							 		 	 	 ๕๖ 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)

ปีที่ ๓๘ เล่มที่ ๘๐๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖



รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 	 ๖๒

	 หมออนามัยจ้ีสภาฯ เร่งผ่านร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 รัฐสภาให้ความเห็นชอบรัฐบาลไทยทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลชิลี 
 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองร้องทุกข์ฯ ลงพ้ืนท่ีแก้ปัญหาข้อพิพาท
  เร่ืองท่ีดินระหว่างประชาชนกับทหารท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
 ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรี    
  ระหว่างไทยกับ EFTA
 สมาชิกวุฒิสภาถกร่างกู้เงินหว่ันบริหารไม่โปร่งใส
 ฝ่ายค้าน ช้ี รัฐบาลหวังล้างผิดสุดซอย พ่วงแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 309 
  ควบคู่ออกกฎหมายนิรโทษกรรม
 ส.ว. เรียกร้อง ผบ.ตร. ทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ
 สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
  ด้วยมติเอกฉันท์
 ส.ส. เพ่ือไทย เรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ กำาหนดอัตราค่าชดเชยพืชผลทางเกษตร
  ให้สอดคล้องต้นทุนการผลิต
 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวปฏิเสธการลาออกจากพรรค
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญกฐินพระราชทานจากสำานักพระราชวัง
  มาต้ังองค์กฐินพระราชทานท่ีอาคารรัฐสภา
 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย ช่วยสร้างความเติบโต
  ทางเศรษฐกิจของสองประเทศ
 ท่ีประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลจีน ลาว และไทย     
  เพ่ืออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน
 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาไทย 
  หวังสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
 นายกฯ ยืนยัน รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน พร้อมปรับโครงสร้าง
  สินค้าเกษตรแก้ปัญหาระยะยาว

ข่าวต่างประเทศ	 																																														 ๘๓	 		

	 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติไม่รับร่างงบประมาณประจำาปีของสหรัฐอเมริกา
 ผู้นำาพรรคชาตินิยม บังกลาเทศ ถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
 สภาผู้แทนราษฎรเอกวาดอร์ ลงมติอนุญาตให้ขุดเจาะนำ้ามันในอุทยานแห่งชาติ    
  กลางผืนป่าอเมซอน



 ฝ่ายค้านกัมพูชาจัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงพนมเปญ
 รัฐบาลกรีซ ได้คาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาขยายตัวและกลับเข้าสู่ตลาด     
 พันธบัตรระหว่างประเทศได้อีกครั้งในปี ๒๕๕๗
 รัฐสภายุโรป มอบรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนแก่ “มาลาลา ยูซาฟไซ”
 เวียดนาม จัดพิธีศพแก่วีรบุรุษ พลเอก โว เหงียน เกี๊ยบ
 สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหน้ี และยุติการปิดหน่วยงาน  
  รัฐบาล
 ออง ซาน ซูจี เรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนมีการเลือกตั้งของพม่า 
  ในปี ๒๕๕๘
 บรูไนเพิ่มบทลงโทษผู้ทำาผิดกฎหมายอิสลาม
 รัฐสภากรีซ มีมติตัดเงินช่วยเหลือพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร
 อิตาลีขอให้ที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปเห็นชอบแผนปฏิบัติการคนเข้าเมือง
 สหรัฐอเมริกา นาโตและอัฟกานิสถานมั่นใจว่าสามารถสรุปข้อตกลงเรื่องการ
  คงกำาลังทหารจากกลุ่มนาโต
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านยืนยันว่า อิหร่านจะไม่ปิดโรงงานเสริมสมรรถนะ  
  ยูเรเนียมฟอร์โดตามข้อเรียกร้องของชาติมหาอำานาจ
 พรรคฝ่ายค้านอาร์เจนติน่าชนะการเลือกตั้งในพื้นที่สำาคัญในการเลือกตั้ง
	 	
คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 	 		 							 		 	 	 	๙๕  
 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับ
  การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา 
 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
  เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร



การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ					 								 	 	 			๑๐๖ 
 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง   
 กระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง   
ของประชาชน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร

เปิดโลกรัฐสภา																																																								 ๑๒๐	 		

	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) 

ก้าวทันกฎหมาย	 																																																					 ๑๒๗

 พระราชกฤษฎีกา
  กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล 
  ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 	 	 	 		 							 		 	 	 ๑๓๕	 		

	 สวนลุมพินี

เรื่องน่ารู	้																																														 													 ๑๔๐

 วันภาษาไทยแห่งชาติ
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์

	

	 	 วันอังคารท่ี	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ช้ัน	 ๒	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทนราษฎร															

ให้การรับรองนายเดวิด	 คาร์เตอร์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์	 ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

สองประเทศ
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นายกรัฐมนตรีจีนเยือนรัฐสภาไทย

	 วันศุกร์ที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 ๑																			

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	

นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา	นายเจริญ	จรรย์โกมล	และ

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมให้การรับรอง	 นายหลี่	 เค่อเฉียง	 นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	

ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย	 พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	

ณ	ห้องประชุมรัฐสภา	อาคารรัฐสภา	๑	
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรัฐสภากับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน”

	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 หอประชุม																																																																		

อำาเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการรัฐสภากับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน	ซึ่งจัดโดย	สำานักงานรัฐสภาขอนแก่น	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี

	

	 วันอาทิตย์ท่ี	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๓๙	 นาฬิกา	 ณ	 วัดแจ้งสว่างใน																																																																				

ตำ าบลโนนหัน	 อำ า เภอชุมแพ	 จั งหวัดขอนแก่น	 นายสมศักดิ์ 	 เกียรติสุ รนนท์ 	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี	

เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและบำารุงพระพุทธศาสนาตลอดจนสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ	

อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำาเภอชุมแพให้คงอยู่ตลอดไป
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม ก.ร.

	 วันอังคารท่ี	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุมกรรมาธิการ																																			

หมายเลข	๓๑๐๑	ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๓	นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานในการประชุม	ก.ร.	ครั้งที่	๑๑/๒๕๕๖
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ประธานรัฐสภาอวยพรวันเกิดประธานวุฒิสภา

	 วันอังคารที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องทำางานประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	มอบกระเช้าผลไม้	อวยพร	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยข้าราชการ วางพวงมาลาถวายบังคม ร.๕

	 วันพุธที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรมราชานุสรณ์														

ที่พระลานพระราชวังดุสิต	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมวางพวงมาลา	 ในนาม	

สภาผู้แทนราษฎร	 ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส	

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
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โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสภายุติธรรม

	

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องแถลงข่าว																						

ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๑	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	รับหนังสือ										

จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสภายุติธรรม	 ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ส่งต่อให้																																																																																						

คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกรัฐสภา	 เพ่ือตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																																																																																																																															

พรรคประชาธิปัตย์	 และสมาชิกวุฒิสภา	 ท่ีย่ืนเร่ืองคัดค้านกรณีนายกรัฐมนตรีนำาร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นที่มาของ	ส.ว.	ขึ้นทูลเกล้าฯ	โดยทางกลุ่มเห็นว่า	การดำาเนินการ

ดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม	

นอกจากนี้ทางตัวแทนกลุ่มเห็นว่าการคัดค้านดังกล่าวจะส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่าย

การทำาหน้าที่ของรัฐสภา



15

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	 ๑๕	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายเจริญ	 	จรรย์โกมล	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีหน่ึง	ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	เร่ิมประชุมเวลา	๑๗.๒๗	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้																								

นำาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกัน														

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๔.๑๙)	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 และขอให้นำา

ร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปน้ีข้ึนมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การตรวจเงินแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๑)	 ในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	คือ
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	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน

พิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๕)

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์								

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๔)

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๗๖	 เพื่อของดใช้													

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๖	 วรรคสอง	 เป็นการชั่วคราวในการขอนำาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว																																										

(ในระเบียบวาระที่	๔.๑๙)	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	 ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา	 ทั้งนี้ที่ประชุม

ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย	

จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๒๖	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																					

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๓๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว																									

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน											

สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวิวัฒน์ชัย	 โหตระไวศยะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา

อย่างย่ังยืน	ถาม	รองนายกรัฐมนตรี	(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	ซ่ึงรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายศุภชัย	 ศรีหล้า	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

อุบลราชธานี	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	สถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัย	ถาม		นายกรัฐมนตรี																																																																																																																													

ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายประชา	ประสพดี)	และรัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 กระทู้ถาม	ของ	นางเพชรินทร์	เสียงเจริญ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

ปราจีนบุรี	พรรคภูมิใจไทย	เร่ือง	การแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี	ถาม	นายกรัฐมนตรี	

ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายประชา	 ประสพดี)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี											

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 ได้รับมอบหมาย												
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ให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเยาวนิตย์	 เพียงเกษ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																						

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์

องครักษ์	ณ	 ตำาบลทรายมูล	 อำาเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๑๒	กันยายน	

๒๕๕๖	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เนื่องจากรัฐมนตรี													

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๐	

ตุลาคม	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวสุพัชรี	 ธรรมเพชร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												

จังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีใช้ในปัจจุบัน	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ 	

๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	 กระทู้ถาม	ของ	นายพหล	วรปัญญา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดลพบุรี																																																																																																																											

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ราคาน้ำานมดิบตกต่ำา	 โดย	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายยุคล	 ลิ้มแหลมทอง)	 เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่าง

การพิจารณากระทู้ถามน้ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีหน่ึง	ได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี

	 ๔.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางดวงแข	 อรรณนพพร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร													

จังหวัดขอนแก่น	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การก่อสร้างระบบส่งน้ำาสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า																					

หนองผือและการขุดลอกบึงละหานนา	โดย	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	เป็นผู้ตอบ

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 การพิจารณารายงานของวุฒิสภา	จำานวน	๔	ครั้ง

	 	 (๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 วันศุกร์ที่	

๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ได้พิจารณารับทราบสรุปการดำาเนินการในพื้นที่	 ปรากฏเหตุการณ์
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อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร	 ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	ในห้วงวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 	 (๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๕	สิงหาคม	

๒๕๕๖	 ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน	 เพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๓

	 	 (๓)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๙	สิงหาคม			

๒๕๕๖	 ได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	 ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๙	วรรคสาม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	

(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๕)

	 	 (๔)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๖	กันยายน	

๒๕๕๖	 ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำาเข้าแห่งประเทศไทย	 และรายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย		

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒	โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 และ	 ๒๕๕๓							

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ก่อนที่สมาชิกฯ	 จะอภิปราย	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้									

นายนที	 ทับมณี	 รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 เข้าร่วมชี้แจงต่อ

ที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๘	ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

	 ท่ีประชุมรับทราบรายงานท้ัง	๒	ฉบับดังกล่าว	ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ								

โดยมีรองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 เป็นผู้ตอบชี้แจง	 จากนั้น

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๒๖	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ท่ีรัฐสภา	 วันพุธท่ี	 ๙	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร											

ชุดที่ 	 ๒๔	 ปีที่ 	 ๓	 ครั้งที่ 	 ๑๗	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายวิสุทธิ์ 	 ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม

เวลา	๑๔.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและ

รับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ									

การพิจารณาของวุฒิสภา	คือ

	 (๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	 ๑๐	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๒๓	กันยายน	

๒๕๕๖	 ได้ลงมติอนุมัติพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓								

(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว

	 (๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๓๐	กันยายน	

๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร	ลงมติเห็นชอบแล้ว	

จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....

	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

		 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	จำานวน	๔	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๑๙	วันพฤหัสบดีที่	๔	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒๐	วันพุธที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒๑	วันพฤหัสบดีที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒๒	วันพุธที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๕
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	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๔	ครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน																

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ในวาระ										

ที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติ

เห็นชอบในวาระที่	๓	ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภา	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 โดยในระหว่างการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	

ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน		

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

ลำาดับที่	๒)

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 	 และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราช									

บัญญัติฉบับดังกล่าว	 ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย	 จากนั้น											

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน				

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๐	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๒๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว																																																																																																																								

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน																																		

สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวรงค์	 เดชกิจวิกรม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																		

จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 โครงการรับจำานำาข้าว	 และการระบายข้าว	 ถาม	

นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(นายวราเทพ	รัตนากร)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายเกียรติศักดิ์	 ส่องแสง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร										

จังหวัดปทุมธานี	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 นโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาล้มเหลว

ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																					

(นาวาอากาศเอก	 อนุดิษฐ์	 นาครทรรพ)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายจาตุรนต์	 ฉายแสง)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณา

กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายชาดา	 ไทยเศรษฐ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																					

จังหวัดอุทัยธานี	 พรรคชาติไทยพัฒนา	 เรื่อง	 การดำาเนินการของกรมทรัพยากรน้ำา	 โดย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี)		

เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ



23

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายฉัตรพันธ์	 เดชกิจสุนทร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดกาญจนบุรี	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ของบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ำาและระบบ

คลองซอยพื้นที่ตำาบลหนองขาว	 อำาเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๑๔	(สมัยสามัญท่ัวไป)	วันพฤหัสบดีท่ี	๒๖	

กันยายน	๒๕๕๖	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายศิริวัฒน์	ขจรประศาสน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางชมภู	 จันทาทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																							

จังหวัดหนองคาย	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน

วังม่วงพิทยาคม	 อำาเภอสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๖	

ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือ

ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเยาวนิตย์	 เพียงเกษ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																			

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์

องครักษ์	ณ	 ตำาบลทรายมูล	 อำาเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๓	ตุลาคม	

๒๕๕๖	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (นายพีรพันธุ์	 พาลุสุข)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวสุพัชรี	 ธรรมเพชร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร											

จังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	เร่ือง	ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓	

ครั้งที่	 ๑๖	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายวิสาร	เตชะธีราวัฒน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	 กระทู้ถาม	ของ	นายนริศ	ขำานุรักษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพัทลุง	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การปรับปรุงถนนเส้นทางสาย	 ๔๑๒๒	 บ้านคลองหมวย	 อำาเภอ

ศรีนครินทร์	–	อำาเภอป่าบอน	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ๖.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																												

จังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำากิน	ถามนายกรัฐมนตรี	

เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามน้ี

ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๗.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเอมอร	 สินธุไพร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																												

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด	 ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน					

ของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานและสรุปรายงานกิจการประจำาปี	 ๒๕๕๓	 ของธนาคารเพ่ือการส่งออก

และนำาเข้าแห่งประเทศไทย	 โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม

เพื่อขอให้นำารายงาน	จำานวน	๒	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 (๑)	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๔	 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย

	 (๒)	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย

	 ก่อนที่สมาชิกฯ	 จะอภิปราย	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต

ให้นายเขมทัศน์	 สายเชื้อ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร	 นางสาวธิดารัตน์	 มหิวรรณ													

และนางสาวสดใส	 พงษ์พัฒนาศิลป์	 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า

แห่งประเทศไทย	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๘	ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

	 ที่ประชุมรับทราบ	ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการ											

ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ตอบชี้แจง	 โดยในระหว่างการพิจารณารายงาน															

ดังกล่าวรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 รายงานและสรุปรายงานกิจการประจำาปี	 ๒๕๕๓	 ของบรรษัทตลาดรอง										

สินเชื่อที่อยู่อาศัย	 โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้													

นำารายงาน	จำานวน	๒	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ
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	 (๑)	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๔	ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

	 (๒)	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 ก่อนที่

สมาชิกฯ	จะอภิปราย	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้	นางพรนิภา	หาชัยภูมิ	

กรรมการและผู้จัดการ	 นางสาวศิริพร	 ลีลาสกุลชัย	 และนางตระกูลธิดา	 พงษ์สุทธิพาณิชย์	

ผู้แทนจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๖๘	ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

	 ที่ประชุมรับทราบ	 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 โดยมีกรรมการ																				

และผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	เป็นผู้ตอบชี้แจง	โดยในระหว่างการพิจารณา

รายงานดังกล่าวรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 จากน้ัน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๑๘	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๑๗	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๑๙	(สมัยสามัญท่ัวไป)	โดยมีนายวิสุทธ์ิ		ไชยณรุณ	รองประะธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	เป็นประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๓๑	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายวิสุทธิ์	

ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้

ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวรงค์	 เดชกิจวิกรม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																	

จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 โครงการรับจำานำาข้าว	 และการระบายข้าว																	

ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายยรรยง	 พวงราช)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวัชระ	 เพชรทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชี

รายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	ความจำาเป็นและความเหมาะสมในการประกาศใช้พระราช

บัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และการบริหารราชการแผ่นดิน

ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ถาม	นายกรัฐมนตรี	

ซึ่ง	 รองนายกรัฐมนตรี	 (พลตำารวจเอก	 ประชา	 พรหมนอก)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ี	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียน

ปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร													

จังหวัดพะเยา	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 วิกฤติปัญหาสุรากลั่นชุมชนที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย																										

ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายวิสาร	 เตชะธีราวัฒน์)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	(นายสรวงศ์	เทียนทอง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางชมภู	 จันทาทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																										

จังหวัดหนองคาย	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน

วังม่วงพิทยาคม	อำาเภอสังคม	จังหวัดหนองคาย	ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๖

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางเอมอร	 สินธุไพร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

พรรคเพ่ือไทย	เร่ือง	การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด	ซ่ึงเล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพฤหัสบดีที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๖

	 กระทู้ถามในลำาดับที่	 ๑	 และ	 ๒	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ														

ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายเสริมศักดิ์	 พงษ์พานิช)	 ได้รับมอบหมาย									

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																												

จังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำากิน	 ซึ่งเลื่อนมา																																																																																														

จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๑๘	(สมัยสามัญท่ัวไป)	วันพฤหัสบดีท่ี																							

๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

(นายประชา	ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายอนุชา	 บูรพชัยศรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายพ้อง	 ชีวานันท์)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายวิวัฒน์ชัย	 โหตระไวศยะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 มาตรการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำาสาธารณะตื้นเขินและ

ถนนริมคลองชำารุด	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่ง	รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายศิริวัฒน์	 ขจรประศาสน์)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียน

ปฏิบัติหน้าที่
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	 ๖.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัย

ของกระทรวงคมนาคม	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติ	

ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม	โดยขอให้นำาระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ 	ขึ้นมาพิจารณา

ก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 ๑.	 ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา																						

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๓	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๖	และยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายประกอบ	 รัตนพันธ์	 นายสามารถ	 มะลูลีม	

และนายพีระเพชร	ศิริกุล	เป็นกรรมาธิการแทน	นายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	นายครรชิต	ทับสุวรรณ	

และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ											

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๔	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายประกอบ	รัตนพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	ธนาดิเรก	

นายครรชิต	 ทับสุวรรณ	 และนายพิษณุ	 หัตถสงเคราะห์	 เป็นกรรมาธิการ	 แทนนายสมบูรณ์	

อุทัยเวียนกุล	 นายอรรถวิชช์	 สุวรรณภักดี	 นางสาวนริศา	 อดิเทพวรพันธุ์	 และแทนตำาแหน่ง				

ที่ว่างลง

	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๕	และยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายยุคล	ชนะวัฒน์ปัญญา	และนายไพโรจน์	อิสระเสรีพงษ์	

เป็นกรรมาธิการแทน	นางกันตวรรณ	ตันเถียร	กุลจรรยาวิวัฒน์	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๔.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง	๓	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายจุติ	 ไกรฤกษ์	 นางสาวนริศา	 อดิเทพวรพันธุ์																							

และนายสรรเสริญ	สมะลาภา	เป็นกรรมาธิการแทน	นางกันตวรรณ	ตันเถียร	กุลจรรยาวิวัฒน์

นายอรรถวิชช์		สุวรรณภักดี	และนายคมเดช		ไชยศิวามงคล
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	 ๕.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายเจือ	 ราชสีห์	 และนายสหรัฐ	 กุลศรี	 เป็นกรรมาธิการ

แทน	นายวิรัตน์	กัลยาศิริ	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๖.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสาร

มวลชน	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายกษิต	ภิรมย์	เป็นกรรมาธิการแทน	นายสินิตย์	เลิศไกร

	 ๗.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายครรชิต	ทับสุวรรณ	เป็นกรรมาธิการแทน	นางสาวนริศา	

อดิเทพวรพันธุ์

	 ๘.		ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และกองทุน	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายไชยวัฒน์	 ไตรยสุนันท์	 และนายสินิตย์	 เลิศไกร													

เป็นกรรมาธิการแทนนายเชน	เทือกสุบรรณ	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๙.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคาร		

และสถาบันการเงิน	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายอันวาร์	 สาและ	 และนายชลน่าน	 ศรีแก้ว												

เป็นกรรมาธิการแทน	นายสรรเสริญ	สมะลาภา	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๑๐.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครอง	 แทนตำาแหน่ง																	

ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายเชน	 เทือกสุบรรณ	 เป็นกรรมาธิการแทน	นายอันวาร์	

สาและ

	 ๑๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายบุญยอด	 สุขถิ่นไทย	 และนายอรรถวิชช์	 สุวรรณภักดี	

เป็นกรรมาธิการแทน	นายสามารถ	มะลูลีม	และนายกษิต	ภิรมย์

	 ๑๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๓	ตำาแหน่ง	 (ในระเบียบวาระที่	 ๗.๑๔	 และยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นางกันตวรรณ	 ตันเถียร	 กุลจรรยาวิวัฒน์	 นายสุรศักดิ์	

อนรรฆพันธ์	และนายอนันต์	ลิมปคุปตถาวร	เป็นกรรมาธิการแทน	นายยุคล	ชนะวัฒน์ปัญญา	

และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๑๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายยุคล	 ชนะวัฒน์ปัญญา	 และนายจตุพร	 เจริญเชื้อ												

เป็นกรรมาธิการแทน	นายโอชิษฐ์		เกียรติก้องชูชัย	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๑๔.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 แทนตำาแหน่ง																		

ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๗)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายวิรัตน์	กัลยาศิริ	เป็นกรรมาธิการแทน	นายเจือ	ราชสีห์

	 ๑๕.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร																		

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๑)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 เป็นกรรมาธิการแทน	นายพ้อง		

ชีวานันท์

	 ๑๖.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	 ๒	 ตำาแหน่ง	 (ในระเบียบวาระที่	 ๗.๖	 และยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายสมชัย	อัศวชัยโสภณ	และนายประเสริฐ	จันทรรวงทอง	

เป็นกรรมาธิการแทน	นายยุรนันท์	ภมรมนตรี	และแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๑๗.	 ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๓	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๗,	

๗.๑๐	และยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)



31

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายนิยม	วิวรรธนดิฐกุล	นายจักรัตน์	พ้ัวช่วย	และนายสุชาติ	

ภิญโญ	เป็นกรรมาธิการแทน	นายสรวงศ์	เทียนทอง	นายเกษม	นิมมลรัตน์	และแทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง

	 ๑๘.	 ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายสุรพล	 เกียรติไชยากร	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่ง								

ที่ว่างลง

	 ๑๙.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม													

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายวิวัฒน์ชัย	โหตระไวศยะ	เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง

	 ๒๐.	 ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้ มครองผู้ บริ โภค																												

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๘)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายฉลอง	เร่ียวแรง	เป็นกรรมาธิการแทน	นายพ้อง	ชีวานันท์

	 ๒๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 แทนตำาแหน่ง								

ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๒)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 ร้อยตำารวจเอก	 นิติภูมิ	 นวรัตน์	 เป็นกรรมาธิการแทน																		

นายพีรพันธุ์	พาลุสุข

	 ๒๒.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการตำารวจ	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	

๑	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายอรรถพล	 วงษ์ประยูร	 เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่ง							

ที่ว่างลง

	 ๒๓.	 ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และยาเสพติด	แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	๒	ตำาแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร	และนายประเสริฐ	จันทรรวงทอง	

เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

	 ๒๔.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 แทนตำาแหน่ง
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ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑๓)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	นายสัญชัย	วงษ์สุนทร	เป็นกรรมาธิการแทน	นายการุณ	โหสกุล

	 ต่อมา	ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง	ๆ 	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๘	และ	๒๕๔๗

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๙	และ	๒๕๔๘

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๐	และ	๒๕๔๙

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๑	และ	๒๕๕๐

	 โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำารายงาน

ผลการตรวจสอบงบการเงิน	ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	

และ	๒๕๕๓	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 จากน้ัน	ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	ได้อนุญาตให้ว่าท่ีร้อยตรี	สมพูนทรัพย์	

กล้าวิกรณ์	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	

นางสาวมาลินี	 สุทธิรัตน์	 ผู้อำานวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 และ

นางสาวชนิตา	แช่มตระกูล	ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๘	ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	 ของกองทุนหมุนเวียนสำาหรับ

อุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิต								

ทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๘	และ	๒๕๔๗

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๙	และ	๒๕๔๘

	 	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๔๙	สิ้นสุด	วันที่	๒๑	

กุมภาพันธ์	๒๕๕๐

	 ท่ีประชุมรับทราบ	จากน้ันรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีสอง	ได้ส่ังปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๕๔	นาฬิกา
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา										

ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ	

การประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำาหนด	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๑๒	

กระทู้	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	เรื่อง	รองศาสตราจารย์พรพันธุ์		บุณยรัตพันธุ์	สมาชิกวุฒิสภาและ

คณะรวมจำานวน	๕๒	คน	ซ่ึงมีจำานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจำานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่																																																																																																																						

ของวุฒิสภาได้ยื่นคำาร้องต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อขอให้																											

วุฒิสภามีมติถอดถอนนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ออกจากตำาแหน่ง	
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ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๗๑	 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่	 ส่อว่า										

กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบััญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญ	หรือกฎหมาย	หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าคำาร้องขอให้

ถอดถอนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน	 ตามบทบัญญัติของรัฐูธรรมนูญฯ	 และตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

มาตรา	 ๖๒	 ท้ังน้ีจะได้ดำาเนินการส่งคำาร้องขอดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการ

ประชุม

	 ต่ อมา 	 ประธานวุฒิ สภา ได้ ดำ า เนิ นการ ให้ ที่ ป ร ะชุ มพิ จ า รณา เรื่ อ ง																																

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 การประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน																																																																																																										

นายสุรพงษ์	 สืบวงศ์ลี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

	 การประชุมวุฒิสภาครั้งนี้เป็นการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุรพงษ์												

สืบวงศ์ลี	 เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร	 และนายไกรสร	 พรสุธี	 เม่ือคร้ังดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร																																																																																								

ออกจากตำาแหน่ง	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๗๔	 ประกอบข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๔	 ซ่ึงบัญญัติ

ให้สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน	 ซ่ึงต้องกระทำาโดยวิธีการลงคะแนนลับ	

มติท่ีให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำาแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 คือ	 ๙๐	 คะแนนเสียง	 โดยประธาน

วุฒิสภาได้ดำาเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสมาชิกฯ	 เป็นกรรมการผู้ดำาเนินการ

ลงคะแนนและตรวจนับคะแนน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๕	จำานวน	๑๐	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท์		๒.		นายบุญชัย		โชควัฒนา

	 ๓.	 นายปัญญา		เบ็ญจศิริวรรณ	 	๔.		นายพิเชต		สุนทรพิพิธ

	 ๕.	 นายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์	 	๖.		นายวิบูลย์		คูหิรัญ
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	 ๗.	 นายศุภวัฒน์		เทียนถาวร	 	๘.		ศาสตราจารย์สม		จาตุศรีพิทักษ์

	 ๙.	 นายสุธรรม		พันธุศักดิ์			 ๑๐.		นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์

	 ทั้งนี้	 ผลปรากฏว่า	 ที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ  

นายไกรสร พรสุธี ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึงสามในห้าของจำานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่

ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี และนายไกรสร  พรสุธี  ออกจาก                                                                                                                                

ตำาแหน่ง	 โดยประธานวุฒิสภาจะได้ดำาเนินการตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๖	 เพื่อแจ้งมติให้

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้ถูกกล่าวหา	(นายสุรพงษ์	สืบวงศ์ลี	และนายไกรสร		พรสุธี)	เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ที่เกี่ยวข้องโดยทันที	 และตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	

๒๗๔	 วรรคสาม	 บัญญัติให้มติของวุฒิสภาให้เป็นที่สุด	 และจะมีการร้องขอให้ถอดถอน

บุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได	้ แต่ทั้งนี้	 มติของวุฒิสภาไม่กระทบกระเทือน

การพิจารณาคดีของศาลฎีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง		

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ตามที่ได้บรรจุกระทู้ถาม

เข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในคร้ังน้ี	 จำานวน	 ๑๐	 กระทู้	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๗๐	 น้ัน																																																																																																																									

เนื่องจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงกระทู้ถาม	 ลำาดับที่	 ๓.๑	 ลำาดับที่	 ๓.๒		

ลำาดับท่ี	๓.๖	ลำาดับท่ี	๓.๙		และลำาดับท่ี	๓.๑๐	มีภารกิจสำาคัญ	จึงขอเล่ือนการตอบกระทู้ถาม

ทั้งห้ากระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน	 ประธานวุฒิสภาจึงได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 กระทู้ถามด่วน	 เร่ือง	 มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือและจัดต้ัง

ศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญา	 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	 บารู	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(กระทู้ถามที่	๓.๓)	

	 ๒.	 กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย	ของนายประสงค์		นุรักษ์	

ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๔)	

	 ในการนี้	 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	 (พลตำารวจเอก	

ประชา	 พรหมนอก)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายวิสาร	 เตชะธีราวัฒน์)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๓.	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนในจังหวัด

กาฬสินธุ์	ของนายสิทธิศักดิ์		ยนต์ตระกูล	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๕)	โดยนายก

รัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายวิสาร		เตชะธีราวัฒน์)	

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายศิริวัฒน์	 	 ขจรประศาสน์)	 เป็นผู้

ตอบกระทู้ถาม
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	 ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถาม	 ลำาดับที่	 ๓.๕	 ประธานวุฒิสภา	 และ																								

รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	

	 ๔.	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างอาคารสถานีตำารวจ	

๓๙๖	แห่ง	ของนายวันชัย		สอนศิริ	ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามที่	๓.๗)	

	 ๕.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย	 และ

การดูแลสวัสดิการข้าราชการตำารวจ	 ของพันตำารวจเอกสนธยา	 แสงเภา	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(กระทู้ถามที่	๓.๘)

	 ในการนี้	 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	 (พลตำารวจเอก	

ประชา		พรหมนอก)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ถามดังกล่าว

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 ลำาดับที่	 ๔.๒๐	 ซึ่งเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 คือ	 รายงาน

การพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การปฏิรูปโครงสร้างอำานาจบริหารราชการไทย”	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	

และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย

กับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 และข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่

ค้างพิจารณา	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๒	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	 (ตามมาตรา	 ๑๕	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๒)	(ระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	 รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย																				

ปี	 ๒๕๕๑	 -	 ๒๕๕๒	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ตามมาตรา	 ๑๕	 (๖)																			

แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒)	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๒)

	 ๓.		รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงาน											

การปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๔	(ตามมาตรา	๑๕	(๖)	และ	(๗)	แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒)	(ระเบียบวาระที่	๕.๒๓)
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	 เนื่องจากเรื่องตามระเบียบวาระลำาดับที่	 ๕.๑	 ลำาดับ	 ๕.๒	 และลำาดับ	 ๕.๒๓	

เป็นรายงานของหน่วยงานเดียวกัน	 ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา	 ประธาน

ของที่ ป ระชุมจึ ง ขอปรึ กษาต่อที่ ป ระชุม เพื่ อขอรวมการพิ จารณาไปพร้อมกัน	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ (นายนิรันดร	์ พิทักษ์วัชระ)	 และเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (นายชาติชาย	 สุทธิกลม)	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุม

ได้รับทราบรายงานดังกล่าว	 ต่อมา	 ประธานของท่ีประชุมได้เล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ค้างพิจารณาไปในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณารายงานทั้งสามฉบับดังกล่าว	 รองประธานวุฒิสภา											

คนท่ีหน่ึง	และรองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๓๕	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๗	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา				

ครั้งที่	๑๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้มีสมาชิกฯ	 ขอเสนอญัตติให้เลื่อน

เร่ืองตามระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 และเร่ืองด่วนข้ึนมาพิจารณาก่อน	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	

และก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามญัตติ										

ที่สามาชิกฯ	 เสนอ	 ประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวุฒิสภา

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว																																																																																																																									

จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ช่อง	 ๑๑	 กรมประชาสัมพันธ์	

เพ่ิมเติม	 นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา	 และการถ่ายทอดเสียง

การประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถ่ี	๘๑๙	กิโลเฮิร์ต	ในระบบ	A.M.	

และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาความถี่	๘๗.๕	เมกกะเฮิร์ต	ในระบบ	F.M.	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องอื่น	ๆ	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้

กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	

ในสัดส่วนกรรมาธิการท่ีต้ังจากบุคคลภายนอก	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้ต้ัง	นายสุรศักด์ิ	 	 มุกประดับ	

เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการดังกล่าว	

	 ๒.		ตั้ งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 	 การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรมแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง	 พลเอก	 ธีรเดช	 มีเพียร	

เป็นกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการดังกล่าว	
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	 จากนั้ น 	 ประธานวุฒิสภาได้ ดำ า เนินการ ให้ที่ ป ระชุมพิ จารณาเรื่ อ ง																															

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว	 หลังจากคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 และคณะกรรมาธิการการเงิน	

การคลัง	 การธนาคารและสถาบันการเงิน	 แถลงรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓๖	 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ประธานวุฒิสภาจึงดำาเนินการให้สมาชิกฯ	 อภิปรายตามลำาดับ

ที่แสดงความประสงค์ไว้	โดยให้เวลาสมาชิกฯ	อภิปรายคนละไม่เกิน	๑๕	นาที	โดยมีรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต	 และนายพ้อง	 ชีวานันท์)	

ร่วมรับฟังและตอบช้ีแจงต่อท่ีประชุม	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณา

ในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา								

รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	และรองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน

ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๑๕	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๘	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา										

ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมีนายสุรชัย	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ

การประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	

พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๔	กระทู้	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 การจัดให้มีถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	ช่อง	๑๑	กรมประชาสัมพันธ์	เพ่ิมเติม	นอกเหนือจากการถ่ายทอดสด

ทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา	 และการถ่ายทอดเสียงการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยความถี่	๘๑๙	กิโลเฮิร์ต	ในระบบ	A.M.		และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

ความถี่	๘๗.๕	เมกกะเฮิร์ต	ในระบบ	F.M.

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง																			

ตามระเบียบวาระเร่ืองด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร								

ลงมติเห็นชอบแล้ว	 เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังท่ี	 ๑๔	 (สมัยสามัญท่ัวไป)	

วันจันทร์ที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปรายแล้ว	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายชัชชาติ	 สิทธิพันธ์ุ)	 และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 ตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมได้ลงมติ																																																																																																																								

ในวาระที่หนึ่งรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๕	คน	ประกอบด้วย	

	 	๑.	 นายเกชา		ศักดิ์สมบูรณ์	 	๒.	 นายคำานูณ		สิทธิสมาน

	 	๓.	 นายจตุรงค์		ธีระกนก	 	๔.	 นางสาวจารุวรรณ		เฮงตระกูล

	 	๕.	 นายจิตติพจน์		วิริยะโรจน์	 	๖.	 นางจิตร์ธนา		ยิ่งทวีลาภา

	 	๗.	 นายจุฬา		สุขมานพ	 	๘.	นางสาวจุฬารัตน์		สุธีธร

	 	๙.	 นายถาวร		ลีนุตพงษ์	 ๑๐.	นายธวัช		บวรวนิชยกูร

	 ๑๑.	 ศาสตราจารย์นิลวรรณ		เพชระบูรณิน	 ๑๒.	นายปัญญา		เบ็ญจศิริวรรณ

	 ๑๓.	นายปิยพันธุ์		นิมมานเหมินท์	 ๑๔.	รองศาสตราจารย์พรพันธ์ุ		บุณยรัตนพันธ์ุ

	 ๑๕.	นายพิเชต		สุนทรพิพิธ	 ๑๖.	นายไพบูลย์		นิติตะวัน

	 ๑๗.	นางภารดี		จงสุขธนามณี	 ๑๘.	นายวัชระ		ตันตรานนท์

	 ๑๙.	รองศาสตราจารย์วิชุดา		รัตนเพียร	 ๒๐.	นางสาวศรีสกุล		มั่นศิลป์

	 ๒๑.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์	 ๒๒.	นายสุโข		วุฑฒิโชติ

	 ๒๓.	นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์	 ๒๔.	นายสุรชัย		ชัยตระกูลทอง

	 ๒๕.	นายโสภณ		ศรีมาเหล็ก

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	

๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๔๒	 และในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ประธานวุฒิสภา	

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่

ประธานของที่ประชุม

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม									

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 และเรื่องที่ค้างพิจารณาไปพิจารณาต่อ

ในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 

 

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)		โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานตามมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง																								

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ตามมาตรา	๑๗	

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผูู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการการทหารพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ผลการดำาเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย														

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๓																

ครั้งที่่	 ๑๕	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพุธที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน

พิจารณาเสร็จแล้วและโดยท่ีร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 ท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว	 จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภาตามมาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญฯ	

	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ๕.	 รับทราบ	 เรื่อง	 แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ		

การประชุมวุฒิสภาได้	 ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๖๕	 วรรคสาม	

จำานวน	๑	กระทู้	เน่ืองจากได้บรรจุกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภาคร้ังน้ีแล้ว	จำานวน	๑๐	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

วุฒิสภา	จำานวน	๒	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	และ

	 ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๖

ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสองครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	 ๆ										

ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานวุฒิสภา

จึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้

กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย	 แทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง	 ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้ง	 นายจรินทร์	 ภูษณะภิบาลคุปต์	 เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ																									

แทนตำาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการดังกล่าว	

	 ๒.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ออกไป

เป็นกรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๔๖	นับแต่วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ร้องขอ	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ประธานวุฒิสภา																			

ได้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในคร้ังน้ี	จำานวน	๑๐	กระทู้	ตามข้อบังคับ

การประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๗๐	 แต่เนื่องจากรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบ

ช้ีแจงกระทู้ถามลำาดับท่ี	๓.๘	และลำาดับท่ี	๓.๙	มีภารกิจสำาคัญ	จึงขอเล่ือนการตอบกระทู้ถาม								

ทั้งสองกระทู้ถามออกไปก่อน	 และประธานวุฒิสภาได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อของดใช้

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐	วรรคสองเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	เพื่อกำาหนดเวลาในการถามตอบ

กระทู้ถาม	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบประธานวุฒิสภาจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถาม	ตามลำาดับ	ดังนี้
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	 ๑.	 กระทู้ถามด่วน	เร่ือง	ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของรองศาสตราจารย์ประเสริฐ		ชิตพงศ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑)	

	 ๒.	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู																											

ของนายสิริวัฒน์		ไกรสินธุ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๒)

	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ															

(นายจาตุรนต์		ฉายแสง)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ถามดังกล่าว	

	 ๓.	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเยาวชนกรณีเด็กอนุบาล

ถูกทำาร้ายอาการสาหัส	ของพันตำารวจเอก	สนธยา	 แสงเภา	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับท่ี	๓.๓)	

โดยนายกรัฐมตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายจาตุรนต์											

ฉายแสง)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

(นางปวีณา		หงสกุล)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม	

	 ๔.	 กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	การประท้วงของชมรมแพทย์ชนบท	ของนายประสงค์		

นุรักษ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๔)	โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	(นายประดิษฐ		สินธวณรงค์	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม	

	 ๕.	 กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 การเตรียมการป้องกันเพื่อลดการเสียชีวิตและการ

บาดเจ็บในช่วงวันหยุดสงกรานต์	๑๒	-	๑๖	 เมษายน	๒๕๕๖	ของนายสิทธิศักด์ิ	 ยนต์ตระกูล	

ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๕)	

	 ๖.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน														

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงนอกเทศกาล	 ของนายยุทธนา	 ยุพฤทธ์ิ	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(ลำาดับที่	๓.๖)

	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข															

(นายประดิษฐ		สินธวณรงค์)	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์		สุวรรณทัต)	

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายวิสาร	 เตชะธีราวัฒน์)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ทั้งสองกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๗.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 อนาคตของประเทศไทยภายหลังการสิ้นสุดลง

ของเช้ือเพลิงประเภทท่ีมาจากซากฟอสซิล	 ของนายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(ลำาดับท่ี	๓.๗)	โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายพงษ์ศักด์ิ		

รักตพงศ์ไพศาล)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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	 ๘.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	นโยบายด้านประชากร	ของนายเจตน์	 	ศิรธรานนท์	ถาม

นายกรัฐมนตรี	 (ลำาดับที่	 ๓.๑๐)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	

(นายปลอดประสพ		สุรัสวดี)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ประธานวุฒิสภาและ

รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมดำาเนินการ

พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ปัญหานโยบายและการดำาเนินงาน																																																																																																																									

ของ	 ๓	 กองทุนสุขภาพ	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระ																			

ท่ี	๔.๑)	ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ผลการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหา													

การเสียชีวิตของประชาชนจากเหตุไฟฟ้ารั่วและหรือลัดวงจรในสถานการณ์อุทกภัย	 ๒๕๕๔																

ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๒)	 ที่ประชุมได้มีมติ										

เห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ๓.	 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ														

วันศุกร์ที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม

การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

	 ๔.	 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 ๕	

สิงหาคม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามมาตรา	 ๑๘	 (๔)	 ประกอบ

มาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ซ่ึงคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๔)	

	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

วุฒิสภาที่ไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับวุฒิสภาทั้งสองครั้งทีละฉบับ	ตามลำาดับ

	 ๑.	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓	และประจำาปี	๒๕๕๔	ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๒๗	 (๓)	 แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๓	และแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๗	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๑)	

หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม										

แห่งชาติ	 (นางพรทิพย์	 โรจน์ธำารงค์)	 และคณะ	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุม

ได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระลำาดับท่ี	๕.๑	 รองประธานวุฒิสภา	 คนท่ีหน่ึง	

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๒.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของ	 กสทช.	 และ	 กทช.	 ปฏิบัติหน้าที่	 กสทช.	

ประจำาปี	๒๕๕๔	ตามมาตรา	๗๖	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	

(ระเบียบวาระที่	๕.๒)	และ	

	 ๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๕	ตามมาตรา	๗๖	แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	(ระเบียบวาระที่	๕.๗)

	 เนื่องจากเรื่องตามระเบียบวาระลำาดับที่	 ๕.๒	 และลำาดับที่	 ๕.๗	 	 เป็นรายงาน

ของหน่วยงานเดียวกัน	 ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา	 ประธานของที่ประชุม						

จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอรวมการพิจารณาไปพร้อมกัน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ประธานกรรมการกิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (พลอากาศเอก	 ธเรศ	 บุณศรี)	

และเลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(นายฐากร	 ตัณฑสิทธิ์)	 กับคณะ	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบ

รายงานดังกล่าว	

	 จากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งว่า	 คณะผู้ช้ีแจงเร่ืองค้างพิจารณา	 ลำาดับท่ี	

๕.๓	ลำาดับท่ี	๕.๔	ลำาดับท่ี	๕.๕	ลำาดับท่ี	๕.๑๑	และลำาดับท่ี	๕.๑๒	มีภารกิจสำาคัญ	จึงขอเล่ือน

การพิจารณารายงานทั้งหกเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว

จึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของหน่วยงานต่าง	ๆ	ต่อไป	ดังนี้	

	 ๔.	 รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของสำานักงานศาลยุติธรรม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๙	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๐	และ	

๒๕๔๙	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	๒๕๕๑	และ	๒๕๕๐	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	

กันยายน	 ๒๕๕๒	 และ	 ๒๕๕๑	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 และ	 ๒๕๕๒	

และ	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 และ	 ๒๕๕๓	 ตามมาตรา	 ๓๑	 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 พร้อมนี้ประธาน
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คณะกรรมาธิการการยุติธรรม	 และการตำารวจ	 ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการการยุติธรรม	 และการตำารวจพิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบบัญชี

และรายงานการเงินของสำานักงานศาลยุติธรรมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๔๙	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๐	และ	๒๕๔๙	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	

๒๕๕๑	 และ	 ๒๕๕๐	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 และ	 ๒๕๕๑	 สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒	(ระเบียบวาระที่	๕.๖)	ที่ประชุมได้พิจารณา

รับทราบรายงานดังกล่าว	

	 ๕.	 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ตามมาตรา	๒๕๐	(๖)	ของ

รัฐธรรมนูญฯ	(ระเบียบวาระที่	๕.๙)

	 ๖.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	และ	

๒๕๕๓	 ตามมาตรา	 ๑๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ระเบียบวาระที่	๕.๑๐)

	 เนื่องจากเรื่องตามระเบียบวาระลำาดับที่	 ๕.๙	 และลำาดับที่	 ๕.๑๐	 เป็นรายงาน

ของหน่วยงานเดียวกัน	 ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา	 ประธานของที่ประชุม

จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอรวมการพิจารณาไปพร้อมกัน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 รองเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (นายชูศักด์ิ	 ปริปุญโญ)	 กับคณะ	

ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	

	 ๗.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน															

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ตามมาตรา	 ๔๗	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปรามปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๑๓)	 หลังจากสมาชิกฯอภิปราย

ซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	 (พันตำารวจโทหญิง	 เอมอร	 ไชยบัวแดง)	 กับคณะ	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่ค้าง

พิจารณาลำาดับที่	 ๕.๑๔	 ถึงลำาดับที่	 ๕.๒๕	 และเรื่องที่เสนอใหม่ไปพิจารณาต่อในการ

ประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๒๕	นาฬิกา	
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) 

	

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	๑๗	(สมัยสามัญทั่วไป)		โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	รับทราบ	เรื่อง	ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๗	

(สมัยสามัญทั่วไป				)	วันพุธที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	และโดยที่

ในการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๖	

ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่คณะกรรมาธิการ

ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 ดังนั้นจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ										

ของรัฐสภาแล้ว	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ก.ร.)	 จะครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๓	 ปี	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๓๑	

ตุลาคม	๒๕๕๖	จำานวน	๒	คน	คือ	พลเรือเอก	ประเสริฐ	บุญทรง	และพลอากาศเอก	อดิเรก							

จำารัสฤทธิรงค์	 ซึ่งวุฒิสภาจะต้องดำาเนินการเลือก	 ก.ร.	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ภายใน	 ๔๕	 วัน	

นับตั้งแต่วันที่ตำาแหน่งว่าง	 ในการนี้ประธานวุฒิสภาได้กำาหนดให้ดำาเนินการเลือก	 ก.ร.		

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ในวันอังคารท่ี	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความประสงค์จะเสนอช่ือ	

ก.ร.	 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสามารถเสนอรายชื่อต่อเลขาธิการวุฒิสภาได้

ภายในวันจันทร์ที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 โดยสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งคนสามารถเสนอรายชื่อได้

ไม่เกิน	๒	รายชื่อ	

	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 การจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา																														

ในการพิจารณารายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ																																																																																																																																														

รัฐบาล	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 	 ชินวัตร	 ปีที่หนึ่ง	 (วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 ถึงวันที่	 ๒๓	

สิงหาคม	 ๒๕๕๕)	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ช่อง	 ๑๑	 กรมประชาสัมพันธ์	

เพ่ิมเติม	 นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา	 และการถ่ายทอดเสียง

การประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 ความถี่	 ๘๑๙	 กิโลเฮิร์ต	 ในระบบ	

A.M.	และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	ความถี่	๘๗.๕	เมกกะเฮิร์ต	ในระบบ	F.M.	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่ อมา 	 ประธานวุฒิ สภา ได้ ดำ า เ นิ นกา ร ให้ ที่ ป ร ะชุ มพิ จ า รณา เรื่ อ ง																																						

ตามระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ดังนี้	

	 ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	และ

	 ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๒	กันยายน	๒๕๕๖

ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าว

	 ทั้งนี้		ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มีระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 จากนั้ น 	 ประธานวุฒิ สภา ได้ ดำ า เนิ นการ ให้ที่ ป ระชุ มพิ จารณา เรื่ อ ง																																					

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๒๑	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๑)	 ซึ่ง

ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๑	และข้อ	๑๐๒	 บางส่วนเป็นการช่ัวคราว

เฉพาะกรณีและมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบประวัติฯ	 ข้ึนคณะหน่ึง	

จำานวน	๒๕	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	 นางสาวเกศสิณี		แขวัฒนะ	 	 ๒.	 นายคำานูณ		สิทธิสมาน

	 	 ๓.	 นายเจริญ		ภักดีวานิช	 	 ๔.	พลอากาศตรี	เฉลิมชัย		เครืองาม

	 	 ๕.	 นายชรินทร์		หาญสืบสาย	 	 ๖.	 นายถนอม		ส่งเสริม

	 	 ๗.	 รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง	 	 ๘.	นายธันว์		ออสุวรรณ

	 	 ๙.	 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท์	 ๑๐.	นางนฤมล		ศิริวัฒน์

	 ๑๑.	 หม่อมหลวงปรียพรรณ		ศรีธวัช	 ๑๒.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์

	 ๑๓.	 นายพิสิฐ		เกตุผาสุข	 ๑๔.	นางภารดี		จงสุขธนามณี
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	 ๑๕.	 นายยุทธนา		ยุพฤทธิ์	 ๑๖.	นางยุวดี		นิ่มสมบุญ

	 ๑๗.	 พลเอก	รัชกฤต		กาญจนวัฒน์	 ๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู

	 ๑๙.	 พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์			 ๒๐.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ

	 ๒๑.	 นางสมพร		จูมั่น	 ๒๒.	นายสุโข		วุฑฒิโชติ

	 ๒๓.	 นายสุธรรม		พันธุศักดิ์			 ๒๔.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 ๒๕.	 นายอนุศาสน์		สุวรรณมงคล

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่

วุฒิสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้

	 ๒.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๒๑	 ของรัฐธรรมนูญฯ	

(เร่ืองด่วนท่ี	๒)	ซ่ึงท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๑	และข้อ	๑๐๒	บางส่วน

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติฯ	ขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	๒๕	คน	ประกอบด้วย	

	 	 ๑.	 นายจักรธรรม		ธรรมศักดิ์			 	 ๒.	 นายจารุพงศ์		จีนาพันธ์

	 	 ๓.		นายชยภัทร		เศรษฐยุกานนท์	 	 ๔.	 นายต่วนอับดุลเล๊าะ		ดาโอ๊ะมารียอ

	 	 ๕.		นายธวัช		บวรวนิชยกูร	 	 ๖.		นายธันว์		ออสุวรรณ

	 	 ๗.		นายนิรันดร์		ประดิษฐกุล	 	 ๘.		นายประสงค์ศักดิ์		บุญเดช

	 	 ๙.		นายประเสริฐ		ประคุณศึกษาพันธ์	 ๑๐.		นายภิญโญ		สายนุ้ย

	 ๑๑.		นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์	 ๑๒.	พลตำารวจโท	มาโนช		ไกรวงศ์

	 ๑๓.		พลเอก	รัชกฤต		กาญจนวัฒน์	 ๑๔.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 ๑๕.		นายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์	 ๑๖.		นายวิทวัส		บุญญสถิตย์

	 ๑๗.		รองศาสตราจารย์	ม.ร.ว.	วุฒิเลิศ		เทวกุล	 ๑๘.	พันตำารวจเอก	สนธยา		แสงเภา

	 ๑๙.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์	 ๒๐.	นายสมชาย		แสวงการ

	 ๒๑.	นายสมพล		พันธุ์มณี	 ๒๒.	นายสิทธิศักดิ์		ยนต์ตระกูล

	 ๒๓.	 นายสุโข		วุฑฒิโชติ	 ๒๔.	นายสุเมธ		ศรีพงษ์

	 ๒๕.	 นายอโณทัย		ฤทธิปัญญาวงศ์

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน	๒๐	วัน	นับตัั้งแต่วันที่

วุฒิสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้
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	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ค้าง

พิจารณาลำาดับที่	 ๕.๘	 รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแห่งรัฐ	 รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์		 ชินวัตร	ปีท่ีหน่ึง	 (วันท่ี	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	ถึงวันท่ี											

๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕)	 ตามมาตรา	 ๗๕	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	ประธานวุฒิสภา	จึงดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานฯ	ดังกล่าว	หลังจาก

สมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นพอสมควร	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	 (นางสาว

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	 และคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังและตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกฯ	 แล้ว	

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าวซึ่งในระหว่างการพิจารณารายงานดังกล่าว	

ประธานวุฒิสภา	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	และรองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	ได้ผลัดปล่ียน

หมุนเวียนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม	 และให้เลื่อนระเบียบวาระ							

เรื่องที่	๓	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	และเรื่องที่ค้างพิจารณาไปพิจารณาต่อ

ในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๐๐.๑๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา		

ครั้งที่	 ๑๘	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา						

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การตรวจเงินแผ่นดิน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	หลังจากสมาชิกฯ	

อภิปราย	 และที่ปรึกษาสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (นายพิศิษฐ์	 ลีลาวชิโรภาส)	 ได้ตอบ

ชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี	และท่ีประชุมมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพ่ือพิจารณา	จำานวน	๒๓	คน	

โดยมีกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำานวนไม่เกินหนึ่งในห้าของ

จำานวนกรรมาธิการทั้งหมดตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๘๑	วรรคสอง	ประกอบด้วย

	 	 ๑.		นางสาวเกศสิณี		แขวัฒนะ	 	 ๒.		นายจักรธรรม		ธรรมศักดิ์

	 	 ๓.		นายจารุพงศ์		จีนาพันธ์	 	 ๔.		พันตำารวจโท	จิตต์		ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์

	 	 ๕.		นายจิตติพจน์		วิริยะโรจน์	 	 ๖.		นายเจตน์		ศิรธรานนท์

	 	 ๗.		นายเจริญ		ภักดีวานิช	 	 ๘.		นายต่วนอับดุลเล๊าะ		ดาโอ๊ะมารียอ

	 	 ๙.		นายทวีศักดิ	์		คิดบรรจง	 ๑๐.		นายธีระ		สุวรรณกุล

	 ๑๑.		นายนิพนธ์		ฮะกีมี	 ๑๒.	นายบวรศักดิ์		คณาเสน

	 ๑๓.		นายพิศิษฐ์		ลีลาวชิโรภาส	 ๑๔.	นายไพบูลย์		ซำาศิริพงษ์

	 ๑๕.		นายภิญโญ		สายนุ้ย	 ๑๖.		นายมณเฑียร		เจริญผล

	 ๑๗.		นายมณเฑียร		บุญตัน	 ๑๘.	นายรักพงษ์		ณ	อุบล

	 ๑๙.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู	 ๒๐.	นายวิทวัส		บุญญสถิตย์

	 ๒๑.		นางสาวสุนันท์		สิงห์สมบุญ	 ๒๒.	นางสุอำาภา		คชไกร

	 ๒๓.		นายอนุรักษ์		นิยมเวช

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	

๒๕๕๑	 ข้อ	 ๑๔๒	 และในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี										
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ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุม

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง																

ตามระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การศึกษาประเมินความคุ้มค่าการใช้												

พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารและที่อยู่อาศัย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระท่ี	๔.๑)	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	แถลงรายงาน	

และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย

กับรายงานคณะกรรมาธิการฯ	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ถอดบทเรียนน้ำาท่วม	 ๒๕๕๔	 :	 เตรียม

รับมือปัญหาสุขภาพ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	

๔.๒)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดง

ความคิดเห็นแล้วที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง									

ตามระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๔	 ตามมาตรา	 ๒๔๔	 (๔)																

ของรัฐธรรมนูญฯ	และมาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๕๒	(ระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕		 ตามมาตรา	 ๒๔๔	 (๔)															

ของรัฐธรรมนูญฯ	และมาตรา	๔๓	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๕๒	(ระเบียบวาระที่	๕.๔)

	 เนื่องจากเรื่องตามระเบียบวาระลำาดับที่	 ๕.๑	 และลำาดับที่	 ๕.๔	 เป็นรายงาน						

ของหน่วยงานเดียวกัน	 ประธานของท่ีประชุมจึงขอปรึกษาต่อท่ีประชุมเพ่ือขอรวมการพิจารณา

ไปพร้อมกัน	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	 โดยท่ีประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานท้ัง	 ๒	 ฉบับ

ดังกล่าว

	 ๓.	 รายงานผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕		 (๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	ตามมาตรา	๑๘	 (๑๒)	

แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๘)																				

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	
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	 ๔.	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๓	 และประจำาปี	 ๒๕๕๔	 ของศาลรัฐธรรมนูญ															

ตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (ระเบียบวาระท่ี	

๕.๕)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	 และเลขาธิการสำานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ	 (นายเชาวนะ	 ไตรมาศ)	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณา

รับทราบรายงานดังกล่าว		

	 ๕.	 รายงานการเงินแผ่นดินประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ของกรม

บัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 ตามมาตรา	 ๓๐	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ																														

พ.ศ.	๒๕๐๒	(ระเบียบวาระที่	๕.๗)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	

และท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี	 กรมบัญชีกลาง	 (นางอุไร	 ร่มโพธิหยก)	 และผู้อำานวยการ

ส่วนวิจัยนโยบายหน้ีสาธารณะ	สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	(นางสาวรานี	 อิฐรัตน์)	ตอบช้ีแจง

ต่อที่ประชุมแล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	

	 ในระหว่างการพิจารณารายงานดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา	 และรองประธาน

วุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๖.	 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ตามมาตรา	

๗๑/๑๐	 (๑๐)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 แก้ไขเพ่ิมเติม	

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	(ระเบียบวาระที่	๕.๙)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามและแสดง

ความคิดเห็น	และรองเลขาธิการ	ก.พ.ร.	 (นางสาวขนิษฐา	 	สุดกังวาล)	 และผู้ช่วยเลขาธิการ	

ก.พ.ร.	 (นางสาวนลินี	 จันสว่าง)	 ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบ

รายงานดังกล่าว	

	 ๗.	 รายงานประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓																						

ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานและสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน																																																																																																																																	

ตามมาตรา	 ๔๖	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

(ระเบียบวาระที่	 ๕.๑๐)	 หลังจากเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	

(นายกวิน	 ทังสุพานิช)	 แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบ

รายงานดังกล่าว	

	 ๘.	 รายงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามมาตรา	 ๓๖	 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	

(ระเบียบวาระที่	 ๕.๑๓)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	 และ															

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (นายกฤษดา	 	 เรืองอารีย์รัชต์)	 ตอบชี้แจง

ต่อที่ประชุมแล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว
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	 ๙.	 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 ของบริษัท

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 กระทรวงคมนาคม	 ตามมาตรา	 ๑๗๐	 ของรัฐธรรมนูญฯ	

พร้อมทั้งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษา

รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒		 ของบริษัทวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย	จำากัด	กระทรวงคมนาคม	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๑๕)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย

ซักถามและแสดงความคิดเห็นและผู้อำานวยการกองบัญชีและรายได้	 บริษัทวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย	จำากัด	(นางสาวครองใจ	กาลวันตวานิช)	ตอบช้ีแจงต่อท่ีประชุมแล้ว	ท่ีประชุม

ได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

	 ๑๐.	 รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำาปี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และ	พ.ศ.	๒๕๔๙	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	และ	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	

และ	พ.ศ.	๒๕๕๒	ตามมาตรา	 ๑๐/๒	 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒	แก้ไขเพ่ิมเติม													

(ฉบับที่	 ๑๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 พร้อมทั้งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

การคมนาคมพิจารณาศึกษารายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และ	พ.ศ.	๒๕๔๙	และประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	

และ	พ.ศ.	๒๕๕๐	(ระเบียบวาระท่ี	๕.๑๖)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น	

และหัวหน้าสำานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	 (นายวัลลภ	 งามสอน)	

ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา	

ลำาดับที่	๕.๒	ลำาดับที่	๕.๓	ลำาดับที่	๕.๑๑	และ	๕.๑๒	ลำาดับที่	๕.๑๔	และลำาดับที่	๕.๑๗	ถึง

ลำาดับที่	๕.๒๐	ไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๔๕	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำานวน ๑ ฉบับ 

คือ 

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	(ฉบับท่ี	..)	

พ.ศ.	....
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สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๒	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน																		

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๑๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๕	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม	

โดยขอนำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปน้ีข้ึนมาพิจารณาก่อน	 ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบ	

คือ

	 ๑.		 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาล																				

แห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 และการแก้ไขความคลาดเคล่ือนในตารางข้อผูกพัน

การเปิดตลาดสินค้าของไทย	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๕)

	 ๒.		ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรี

แห่งยุโรป	 (European	 Free	 Trade	 Association	 :	 EFTA)	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๒)

	 ต่อจากน้ัน	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามท่ี							

ที่ประชุมมีมติ	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.		 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาล																							

แห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 และการแก้ไขความคลาดเคล่ือนในตารางข้อผูกพัน

การเปิดตลาดสินค้าของไทย	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๕)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ)	ได้แถลงเหตุผล

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	ใสยเก้ือ)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	(นายทนุศักด์ิ	เล็กอุทัย)																																																																																																																			

ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับความตกลงฯ	 ตามที่												

คณะรัฐมนตรีเสนอ

	 ๒.	 ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรี																

แห่งยุโรป	 (European	 Free	 Trade	 Association	 :	 EFTA)	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒๒)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ)	ได้แถลงเหตุผล

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ	ใสยเก้ือ)	ตอบช้ีแจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ท่ีประชุม

ได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกรอบการเจรจาฯ	 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 จากนั้นรองประธาน

รัฐสภาได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๒๑	นาฬิกา
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน														

ของรัฐสภา	ครั้งที่	๑๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๓.๑๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

โดยขอนำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระเรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 ๑.	 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ราชอาณาจักรไทย	 ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์	 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของ	 ราชอาณาจักรไทย	 และห้วยทราย	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และจุดผ่านแดนบ่อเต็น	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 และโมฮาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน)

	 ๒.	 บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลาม

ปากีสถาน	 และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและปากีสถาน	

ซึ่งคณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๒)

	 ต่อจากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่																																																																																																																				

ที่ประชุมมีมติ	คือ	บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ราชอาณาจักรไทย	 ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์	 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
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และบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และจุดผ่านแดนบ่อเต็น	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว	 และโมฮาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้แถลง

เหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 จากนั้น

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจฯ	ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	ก่อนเลิกประชุม	

รองประธานรัฐสภาได้สั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันอังคารที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	

เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	และได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๕๑	นาฬิกา
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)

	

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๕	 ถึงวันพฤหัสบดีที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖										

มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	

รองประธานรัฐสภา	เป็นประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๗	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานรัฐสภา	ขึ้นบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 การถ่ายทอดการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 นอกจาก

มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และสถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภาตามปกติแล้ว	 ประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙	วรรคสอง										

ทั้งนี้	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของดการถ่ายทอดการประชุม	 ระหว่างเวลา	

๒๐.๐๐	–	๒๐.๓๐	นาฬิกา	เนื่องจากมีการถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก

	 ๒.	 การอนุญาตให้บุคคลที่มิใช่สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา	

ซึ่งประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้	 นายนิพนธ์	 ฮะกีมี	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	

นายธนาวัฒน์		สังข์ทอง		ผู้อำานวยการสำานักหลักนิติบัญญัติ	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

นายไกรรวี		ศิริกุล	รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ	นางสาว

วัชรี	อิทธิอาวัชกุล	นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวง

พาณิชย์	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๗๓	วรรคสอง

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๙๐)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)
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	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย																																																																																																																						

ช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา

ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	 ๓	 แก้ไขมาตรา	 ๑๙๐	

จากน้ัน	ประธานรัฐสภาได้แจ้งเร่ืองงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๑๙																																																																

(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๖	และได้สั่งพักการประชุมเวลา	๒๒.๑๒	นาฬิกา	

และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ของวันพุธที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๖

	 เมื่อถึงเวลา	๑๐.๔๕	นาฬิกา	ประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการประชุมต่อ	ที่ประชุม

ได้พิจารณาต่อในมาตรา	๓	แก้ไขมาตรา	๑๙๐	ระหว่างนั้นประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุม

รับทราบเรื่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ของดการถ่ายทอดการประชุม	 ระหว่าง

เวลา	 ๑๕.๐๐	 –	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	 เพื่อถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	

โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุม

ได้พิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และเมื่อการพิจารณาวาระที่	 ๒	 เสร็จสิ้นแล้ว	

รองประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

มาตรา	๒๙๑	(๕)	กำาหนดว่า	เม่ือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	วาระท่ี	๒	เสร็จส้ินแล้วให้รอไว้

สิบห้าวัน	 เม่ือพ้นกำาหนดน้ีแล้ว	 จึงให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ี	 ๓	 ต่อไป	 ซ่ึงกำาหนดสิบห้าวัน									

ดังกล่าว	 จะครบในวันที่	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 และได้นัดประชุมเพื่อลงมติในวาระที่	 ๓

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 วันเสาร์ที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา

จากนั้นได้สั่งปิดประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๐๐.๒๓	นาฬิกา
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หมออนามัยจี้สภาฯ เร่งผ่านร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

	 กลุ่มผู้ชุมนุมหมออนามัยเรียกร้องสภาผู้แทนราษฎรเร่งผ่านร่างพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	 วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนและยกระดับให้หมออนามัย

เป็นนักวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

	 วันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายไพศาล	 บางชวด	 นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข	

พร้อมด้วยหมออนามัยและนักวิชาชีพสาธารณสุขทั่วประเทศ	 มาชุมนุมทวงถามความคืบหน้า

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ที่บริเวณหน้ารัฐสภา

หลังคณะกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว	 และวุฒิสภามีมติเห็นชอบ										
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กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนร่าง	 พ.ร.บ.	

ดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อน	 เพื่อให้ทันในสมัยการประชุมสามัญนิติบัญญัตินี้	 เนื่องจาก

ร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวเป็นการสร้างหลักประกันความเส่ียงให้กับประชาชนในการใช้บริการจาก

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานทางวิชาชีพ	 และเป็นการคุ้มครองหมออนามัยให้มีการยก												

ระดับเป็นนักวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้าน

การสาธารณสุขในอนาคตต่อไป	 ทั้งนี้	 ในการชุมนุมดังกล่าว	 นายชินวรณ์	 บุณยเกียรติ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	พรรคประชาธิปัตย์	 ได้เดินทางมาให้กำาลังใจ

กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย

	 วั น เ ดี ย ว กั น ที่ รั ฐ ส ภ า 	 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม																																		

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานการประชุม	

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม	 นายแพทย์สุรวิทย์	

คนสมบูรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 	

พรรคเพ่ือไทย	 เสนอต่อท่ีประชุมให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับ	

การประชุม	 เพ่ือขอให้เล่ือนระเบียบวาระการประชุม										

โดยนำาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	

พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

ข้ึนมาพิจารณาก่อนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	

(ฉบับท่ี..)	พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 ท้ังน้ี	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

ให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมสภา	 เพ่ือนำาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน																																																																																																																																	

นายแพทย์สุรวิทย์	คนสมบูรณ์	
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พ.ศ.	 ....	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 จากนั้นที่ประชุมมีมติ	 ๓๘๒	 เสียงเห็นชอบผ่านร่าง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ท้ังน้ี	 ร่างพระราชบัญญัติน้ีเป็นการให้

มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน	

โดยจัดต้ังสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึนเพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

	 ทันทีที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้	 เจ้าหน้าที่จากสมาคม

วิชาชีพสาธารณสุขที่เฝ้ารอการลงมติผ่านทางโทรทัศน์การถ่ายทอดการประชุมต่างส่งเสียง

แสดงความยินดีลั่นห้องโถงอาคารรัฐสภา

	รัฐสภาให้ความเห็นชอบรัฐบาลไทยทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลชิลี 

	 ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบ																																																																												

ให้ รั ฐบาลทำ าความตกลงการค้ า เสรี ร ะหว่ า ง								

รัฐบาลชิลีกับรัฐบาลไทยแล้วด้วยเสียง	๔๖๔	ต่อ	๖	เสียง										

หลัง	ส.ส.	 ฝ่ายค้าน	และ	ส.ว.	บางส่วน	 ต้ังข้อสังเกต	

ความตกลงที่ระบุให้นำาเข้าฝินและกัญชาได้

		 วันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุม

ร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบความตกลงการค้า																				

เสรีระหว่างรัฐบาลชิลีและรัฐบาลไทยและเอกสาร

ที่ เ กี่ ยวข้องและการแก้ ไขความคลาดเคลื่ อน

ในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย

ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	ด้วยเสียง	๔๖๔	ต่อ	๖	เสียง	

จากจำานวนผู้เข้าร่วมประชุม	 ๔๘๔	 คน	 หลังเปิด

ให้มีการอภิปรายเป็นเวลากว่า	 ๓	 ชั่วโมงครึ่ง	

อย่างไรก็ตาม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน	

อาทิ	นายจุฤทธ์ิ	 ลักษณวิศิษฏ์	นายพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์	และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน	 ยังมีข้อท้วงติง

ในความตกลงที่ระบุถึงการนำาเข้าฝินแห้งและกัญชาตัด	 บด	 หรือลักษณะอื่น	 ๆ	 เข้ามายัง

นายจุฤทธิ์	ลักษณวิศิษฏ์

นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์
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ประเทศไทย	 ซึ่ง	 นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 ระบุเพียงว่า

นำามาใช้เพื่อการแพทย์	 รวมถึงตั้งข้อสังเกตในการทำาเอกสารความตกลงเป็นภาษาสเปน

นอกจากภาษาไทยและอังกฤษ	 ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อสังเกตของ

นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์	 ที่ระบุตารางข้อผูกพัน

การเปิดตลาดสินค้าของไทยยังไม่มีความชัดเจน

	 สำาหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลชิลีกับรัฐบาลไทยฉบับดังกล่าว	

หลังจากผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	๒๕๕๐	มาตรา	๑๙๐	แล้ว	

จะมีการลงนามระหว่างรัฐบาล	๒	ประเทศ	ท่ีประเทศไทย	วันท่ี	๔	ตุลาคม	๒๕๕๖	เน่ืองในโอกาส		

นายกฯ	ของชิลีเดินทางเยือนประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาข้อพิพาท

เรื่องที่ดินระหว่างประชาชนกับทหารที่จังหวัดกาญจนบุรี 

	 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ของประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ลงพื้นที่แก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างประชาชนกับทหาร	 ที่จังหวัดกาญจนบุรี											

เบื้องต้นทำา	 MOU	 ร่วมกันเพื่อให้ประชาชนทำากินต่อไปได้จนกว่าจะสามารถพิสูจน์สิทธิ์	

ครอบครองที่ดิน

												วันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	

โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานคณะ

กรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ของประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และนายเรวัต	 สิรินุกุล	 รองประธาน

คณะกรรมการฯ	 ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ

ปัญหาที่ดินทำากินของประชาชนในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง

กาญจนบุรี	 โดยมีตัวแทนของหน่วยงานราชการในจังหวัด	

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และส่วนราชการ													

ทหาร	 เข้ าร่ วมรับฟั งข้อร้อง เรี ยนจากประชาชน	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	
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โดยมีประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก	 ๓	 อำาเภอ	 คือ	

อำาเภอเมือง	อำาเภอพนมทวน	อำาเภอท่าม่วง	และอำาเภอ

ไทรน้อย	 ซึ่งปัญหาที่ดินเกิดจากที่ดินทำากินของประชาชน

ทับซ้อนกับที่ดินของทหาร	 รวมถึงปัญหาการครอบครอง

สิทธิ์และกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่ทำากิน

บนที่ดินของรัฐ	 ทั้งนี้	 ประชาชนยืนยันว่า	 ได้ครอบครอง

ที่ดินก่อนที่จะประกาศว่าเป็นที่ดินของทหาร	 ดังนั้น	

จึงต้องการให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	 เพราะขณะน้ีได้สร้างผลกระทบต่อการทำากิน																						

ของประชาชนเป็นอย่างมาก	 ด้านนายวัฒนาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววิทยุรัฐสภา

ภายหลังจากรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วว่า	ปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการฯ	จะนำาเสนอ

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าจะสามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่างไรบ้าง	 เบื้องต้นขณะนี้ได้มีการทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	 (MOU)	 ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ประชาชนและทหาร	 เพื่อขอให้ประชาชนสามารถทำากิน

ในพื้นที่เดิมจนกว่าจะพิสูจน์สิทธิ์บนที่ดินได้	

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างไทยกับ EFTA

			

	 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างไทยกับ	EFTA	ด้วยเสียง	๔๔๖	ต่อ	๒	เสียง	หลัง	ส.ส.	ฝ่ายค้าน	และ	ส.ว.	หลายคน

ยังห่วงการดำาเนินการของรัฐบาล	 ที่จะทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเสียประโยชน์

จากการทำาลายกำาแพงภาษีสินค้าและบริการหลายตัว	 รวมถึงครอบคลุมไปถึงทรัพย์สิน

ทางปัญญาเรื่องสิทธิบัตรยา

				 วันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกรอบ

เจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป	 (European	 Free	

นายเรวัต	สิรินุกุล
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Trade	 Association	 :	 EFTA)	 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

ด้วยเสียง	 ๔๔๖	 ต่อ	 ๒	 จากจำานวนสมาชิกที่เข้าประชุม	

๔๕๑	 คน	 โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายก่อนลงมติอย่าง

หลากหลายซึ่งต่างแสดงความเห็นถึงผลได้และผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้นกับไทยจากการทำาลายกำาแพงภาษีที่จะเกิดขึ้น	

อาทิ	 นายนคร	 มาฉิม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

พิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 ที่ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้น

กับเกษตรกรอย่างมากจากกรณีนำาเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด							

ขณะที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่กลุ่มบริษัท										

ขนาดใหญ่ซึ่ งมีอิทธิพลเหนือรัฐมนตรีหรือรัฐบาล	

ขณะที่นายเกียรติ	 สิทธีอมร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

พรรคประชาธิปัตย์	กล่าวว่า	รัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน

ในการดำาเนินการ	 และทำาตามแผนแม่บทที่กำาหนดไว้ได้

จริงเท่านั้น	 กรอบเจรจาดังกล่าวจึงจะเกิดประโยชน์ได้	

ด้านนายแพทย์เจตน์	 ศิรธรานนท์	 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา								

และนายอรรถวิชช์		สุวรรณภักดี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพฯ	 พรรคประชาธิปัตย์	 แสดงความเห็นคล้ายคลึงกัน								

โดยระบุว่า	 เห็นด้วยกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับไทย

แต่มีบางส่วนที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำาคัญในการเจรจา	

โดยเฉพาะความตกลงด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	

เรื่องสิทธิบัตรยา	 ที่จะกลายเป็นการขยายสิทธิบัตรยา	

ซึ่งส่งผลให้คนไทยเข้าถึงยาได้น้อยลง	 หรือต้องจ่ายค่ายา

บางชนิดในราคาแพงขึ้น

		 ท้ังน้ี	 ภายหลังการอภิปรายแล้ว	 นายณัฐวุฒิ	

ใสยเก้ือ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กล่าวยืนยัน

ต่อสมาชิกรัฐสภาว่า	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการเจรจาในสินค้าและบริการประเภทต่าง	ๆ 	จะยึดท่าที

นายนคร	มาฉิม

นายแพทย์เจตน์	ศิรธรานนท์

นายอรรถวิชช์		สุวรรณภักดี
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ในการเจรจากับ	 EFTA	 ในแนวทางที่สอดคล้องกับ	 EU	

โดยมุ่งรักษาประโยชน์ของประเทศอย่างดีที่สุด

		 สำาหรับกรอบเจรจาความตกลงดังกล่าว																																																						

มีที่มาจากการที่รัฐบาลไทยและ	 EFTA	 ซึ่งประกอบด้วย																													

สวิตเซอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 ไอร์แลนด์	 และลิกเตนสไตน์																																																																									

ประกาศเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันแล้วเมื่อ

ปี	 ๒๕๔๗	 และมีความครอบคลุมในทุกเรื่องมาแล้ว	

อาทิ	 การเปิดตลาดสินค้า	 การค้าบริการ	 การลงทุน	ทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 แต่การเจรจาต้องหยุดชะงักลงหลังการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเมื่อปี	 ๒๕๔๙	 และ

เมื่อนายกฯ	ของไทยได้ร่วมหารือกับนายกฯ	นอร์เวย์	 เมื่อครั้งประชุม	ASEM	ที่สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเม่ือเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ทำาให้มีการตกลงท่ีจะเจรจาอีกคร้ัง																																																																																																																				

โดยกรอบเจรจาดังกล่าวมีความต้องการดึงดูดการลงทุนและใช้ประโยชน์จาก	 AEC									

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	 และลดความเส่ียงของการถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร	(GSP)

สมาชิกวุฒิสภาถกร่างกู้เงินหวั่นบริหารไม่โปร่งใส

										

	 สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน										

๒	ล้านล้านบาท	ติงตรวจสอบยาก	หวั่นไม่โปร่งใส

	 วันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา

ซึ่งมีนายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ทำาหน้าที่ประธาน

การประชุม	 โดยมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งของประเทศ	 วงเงิน	๒	 ล้านล้านบาท	 ในวาระ	 ๑	

หลังจากผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือน

นายณัฐวุฒิ	ใสยเก้ือ

นายนิคม	ไวยรัชพานิช	
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กันยายน	นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

ชี้แจงว่า	 รัฐบาลจะติดตามการดำาเนินโครงการต่าง	 ๆ	 อย่างใกล้ชิด	 และประเมินผลอย่าง

ละเอียด	 รวมถึงกำาหนดให้เจ้าของโครงการรายงานผลเป็นระยะจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น	

ส่วนความกังวลเรื่องภาระหนี้นั้นขอยืนยันว่า	 แม้จะมีการกู้เงินจำานวนดังกล่าว	 แต่สัดส่วน

หน้ีสาธารณะจะยังอยู่ในกรอบท่ีเหมาะสมไม่เกิน	 ๕๐%	 เพ่ือรักษากรอบวินัยด้านการคลัง												

และไม่กระทบต่อฐานะของประเทศ	 โดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจก็สามารถ

กู้เงินเพ่ิมเติมได้อีก	 ๑๐%	 ของ	 GDP	 เพ่ือนำามาแก้ไขปัญหา	 ท้ังน้ี	 รัฐบาลจำาเป็นต้องกู้เงิน

มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศในภาพรวม	 ไว้รองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ	 ด้านนายเกชา	 ศักด์ิสมบูรณ์																																																				

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 วุฒิสภา	 ได้รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ																																																																										

ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดรายละเอียด

เรื่องของการกู้เงินในบางโครงการ	 จึงขอให้รัฐบาลชี้แจง

ในบัญชีแนบท้าย	 ขณะเดียวกันต้ังข้อสังเกตว่า	 การกู้เงิน

ดังกล่าวควรศึกษาความพร้อมอย่างรอบด้านและดำาเนินการ

เฉพาะโครงการที่มีความจำาเป็นอย่างแท้จริง	 รวมทั้งต้อง

ทำาประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนการดำาเนินโครงการใด	 ๆ	 ขณะท่ีนายคำานูณ	 สิทธิสมาน	

กรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคารและสถาบันการเงิน	

วุฒิสภา	 กล่าวว่า	 การออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อหลีกเลี่ยง

การตรวจสอบการใช้งบประมาณ	 และโอนอำานาจการตรวจสอบ										

ของฝ่ายนิติบัญญัติให้ฝ่ายบริหารถึง	 ๗	 ปีตลอดระยะ

เวลาในการกู้เงินเพื่อดำาเนินโครงการซึ่งขัดต่อหลักการของ

ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง	 หลังจากนั้น	 มีสมาชิกสลับกัน	

อภิปรายโดยนางสาวรสนา	 โตสิตระกูล	 สมาชิกวุฒิสภา

กรุงเทพฯ	 แสดงความเป็นห่วงจากการออกกฎหมายฉบับนี้																

เพราะปัญหาที่สำาคัญคือเรื่องข้อกฎหมาย	 แม้รัฐมนตรี

จะช้ีแจงแล้ว	 แต่เป็นการกู้เงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินใหญ่			

นายคำานูณ	สิทธิสมาน

นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
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ท่ีสุด	ท้ังน้ี	มีสมาชิกขออภิปรายจำานวน	๖๓	คน	และหลังจากผ่านการพิจารณาในวาระท่ี	๑	แล้ว	

จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับนี้	 ก่อนนำาเข้าสู่

ที่ประชุมอีกครั้ง	เพื่อลงมติในวาระที่	๒	และ	๓	ต่อไปตามกระบวนการ	 ทั้งนี้	เนื่องจากเป็น

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 ๓๐	 วันตามที่

รัฐธรรมนูญมาตรา	๑๔๖	กำาหนดไว้

		 ด้านนายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรี	

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ชี้แจงต่อที่ประชุม

วุฒิสภาระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงิน	 เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 วงเงิน	 ๒	 ล้านล้านบาทว่า	

ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร	

เพื่อให้โครงการโปร่งใสตรวจสอบได้	 และทุกโครงการ

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 และต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 มั่นใจจะสามารถบริหารจัดการ

หนี้ให้อยู่ในกรอบ	 และไม่กระทบฐานะการคลังของประเทศในขณะการสร้างศักยภาพรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

		 ด้านคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง																							

การธนาคารและสถาบันการเงิน	 วุฒิสภา	 ได้รายงานต่อที่ประชุมตามที่ ได้ศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินฯ	มาก่อนหน้าน้ี	กล่าวว่า	ยังขาดรายละเอียดกู้เงินบางโครงการ	จึงขอให้

รัฐบาลชี้แจงในบัญชีแนบท้าย	 และตั้งข้อสังเกตว่า	 การกู้เงินควรศึกษาความพร้อมรอบด้าน	

ทำาเฉพาะโครงการที่จำาเป็น	และต้องทำาประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นประชาชนก่อน

										

นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง
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ส.ว. เรียกร้อง ผบ.ตร. ทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ 

	

	 นางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 เรียกร้อง												

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติทบทวนนโยบายการแก้ปัญหา

จราจรในกรุงเทพมหานคร	หวังแก้ปัญหาจราจรให้ตรงจุด

		 วันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๖	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	

สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดเพชรบุรี	 กล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กำาหนดนโยบายและ

โครงการใหม่	 ๆ	 ในการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครว่า									

ตนเห็นด้วยกับนโยบายการแก้ปัญหาจราจรในบางโครงการ	

อาทิ	 โครงการบังคับใช้กฎหมายโดยการเคลื่อนย้ายรถที่จอดผิดกฎหมายออกจากผิวจราจร	

เพราะสามารถบรรเทาการจราจรที่ติดขัดได้	 แต่ไม่เห็นด้วยที่กำาหนดให้รถวิ่งในกรุงเทพฯ																																																																																																																											

จะต้องมีอายุใช้งานไม่เกิน	๑๐	ปี	ถ้าเกินต้องนำาไปใช้ในต่างจังหวัด	เพราะจะเป็นการส่งเสริม	

ให้ประชาชนซื้อรถคันใหม่ส่งผลให้รถบนถนนเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงไม่เห็นถึงความจำาเป็น

ในการจัดต้ังศาลจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร	 เน่ืองจากเห็นว่ากฎหมายจราจรท่ีมีอยู่ดีอยู่แล้ว	

ขาดแต่เพียงการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดเท่าน้ัน	ดังน้ัน	ตนจึงขอให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	

(ผบ.ตร.)	ทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาจราจรดังกล่าวด้วย	เพื่อการแก้ปัญหาให้ตรงจุด

นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์
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สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยมติเอกฉันท์

	 ร่ า งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	

ผ่านสภาฯ	 ด้วยเสียง	 “เอกฉันท์”	 ปูทาง

ตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 พร้อม

กำาหนดผู้ว่าการสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ต้องผ่านกระบวนการสรรหาด้วย

	 วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	ที่รัฐสภา	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ																																							

พิจารณาเสร็จแล้ว	 โดยมีนายเจริญ	 จรรย์ โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานการประชุม

	 ทั้งนี้	 ร่างฯ	 ดังกล่าวมีสาระสำาคัญ	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

(คตง.)	 จำานวน	 ๗	 คน	 แบ่งเป็น	 ๑.	 ผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 ๒	 คน	 ๒.	 ผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านบัญชี	 การตรวจสอบภายใน	

และการเงินการคลัง	 ด้านละ	 ๑	 คน	 รวม	 ๓	 คน	 ๓.	 ผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์

ด้านนิติศาสตร์	 ๑	 คน	 และ	 ๔.	 เป็นผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์	

วิศวกรรมศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 หรือด้านอื่นที่เป็น

ประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน	๑	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โดยผู้ที่จะเป็น	คตง.	ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดใน	๕	ข้อ	 ได้แก่																																	

๑.	เคยเป็นข้าราชการ	ไม่ต่ำากว่าระดับ	๑๐	หรือเทียบเท่า	๒.	เคยเป็นข้าราชการดำารงตำาแหน่ง	

ผู้บริหารระดับสูง	 หรือประเภทวิชาการ	ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ	หรือเทียบเท่า	๓.	เคยเป็นอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษาและดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี														

๔.	 เป็นผู้สอบบัญชี	 รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี	 หรือวิชาชีพบัญชี	 และ	

๕.	 เคยดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	

นายเจริญ	จรรย์โกมล
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หรือตำาแหน่งเทียบเท่า	ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 รวมเวลาไม่น้อยกว่า	๑๐		ปี

											 นอกจากนี้	ยังกำาหนดให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ต้องผ่านกระบวนการ

สรรหา	 เช่นเดียวกับ	คตง.	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา	๗	คน	ประกอบด้วย	ประธานศาลฎีกา	

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครอง	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านฯ											

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 คัดเลือก	 ๑	 คน	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด	คัดเลือก	๑	คน	ทำาหน้าที่สรรหาให้เสร็จภายใน	๓๐	วัน	และส่งให้วุฒิสภา

มีมติให้ความเห็นชอบต่อไป	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์	 ๓๘๒	 เสียง	 ให้ความเห็นชอบ						

ซึ่งต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป	 หลังจากกฎหมายฉบับนี้รอการพิจารณาจากสภาฯ										

มานานกว่า	๖	ปี

ส.ส. เพื่อไทย เรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ กำาหนดอัตราค่าชดเชยพืชผลทางเกษตร

ให้สอดคล้องต้นทุนการผลิต 

			

	 ส.ส.	 พรรคเพื่อไทย	 เรียกร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาหนดอัตราการจ่าย

ค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตรจากภัยธรรมชาติให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน	

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร

		 วันท่ี	 ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นางสาวสุนทรี	 ชัยวิรัตนะ																																																	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	

กล่าวเรียกร้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาหนดอัตราการ

จ่ายค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจาก																																																						

ภัยธรรมชาติให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน	

เนื่องจากค่าชดเชยที่เกษตรกรได้รับปัจจุบันเป็นการคำานวณ

อัตราที่ผ่านมาหลายปีแล้ว	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง

ของเกษตรกร	 พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำาชับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยให้ครอบคลุม																																												

ทุกพื้นที่	เพื่อดำาเนินการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างทั่วถึง

นางสาวสุนทรี	ชัยวิรัตนะ
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รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวปฏิเสธการลาออกจากพรรค 

	

	 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	 ปฏิเสธไม่มีความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์	

ต่อกรณีการปฏิรูปพรรค	 เผย	 คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูป	

พร้อมยืนยันตนจะไม่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอน

		 วันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายอลงกรณ์	พลบุตร														

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 	 พร้อมด้วยนายชวนนท์	

อินทรโกมาลย์สุต	โฆษกพรรคประชาธิปัตย์	และนายอัศวิน	วิภูศิริ											

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 บัญชีรายชื่อ	 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์	ร่วมกันแถลงข่าว										

ปฏิเสธข่าวการย้ายพรรค	 หรือการตั้งพรรคทางเลือกที่	 ๓	

รวมถึงข่าวที่นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน																	

เลขาธิ การพรรค	 และกลุ่ มสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร

ในคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์จะลาออกจากพรรค	 เน่ืองจากเกิดปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องการปฏิรูปพรรค

	 นายอลงกรณ์	 ได้ยืนยันว่า	 พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความขัดแย้งในเรื่องนี้	 ไม่มี

ความเคลื่อนไหวใด	ๆ 	แต่ยอมรับว่ามีกลุ่มอื่น	ๆ 	ที่อยู่นอกพรรคได้มาพูดคุยกับตนเรื่องพรรค

ทางเลือกท่ี	๓	จริง	 ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ	 ท้ังน้ี	 ยังยืนยันว่า	ตนจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์	และ

จะผลักดันให้มีการปฏิรูปพรรค	ซึ่งในการประชุมกรรมการบริหารพรรค	 เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	

ที่ผ่านมา	ที่ประชุมเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในการปฏิรูปพรรคแบบองค์รวม

นายอลงกรณ์	พลบุตร	
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญกฐินพระราชทานจากสำานักพระราชวัง

มาตั้งองค์กฐินพระราชทานที่อาคารรัฐสภา 

	

	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากสำานัก

พระราชวังมาตั้งองค์กฐินพระราชทานไว้	 ณ	 บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา	 พร้อมเปิดเผย														

เตรียมอัญเชิญไปถวายวัดไทยที่รัสเซีย	 เพื่อเป็นกองทุนก่อสร้างพระอุโบสถแห่งแรก

ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

	 วันท่ี	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย		

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

จากสำานักพระราชวังมาตั้งองค์กฐินพระราชทานไว้	 ณ	 บริเวณ

ห้องโถงอาคารรัฐสภา	 โดยในโอกาสน้ีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร																																																																															

ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงรัฐสภาด้วยว่า																																																																															

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน																			

ราษฎร 	 นำ า ไปถวายพระสงฆ์ จำ าพรรษาถ้ วนไตรมาส	

ณ	 วัดอภิธรรมพุทธวิหาร	 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 ซึ่งเป็นวัดไทย

แห่งแรกในรัสเซีย	 โดยปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวรัสเซีย	 ได้เข้าไปทำาบุญและประกอบ

พิธีทางศาสนาเป็นจำานวนมาก	 แต่ขณะนี้ทางวัดยังไม่มีพระอุโบสถไว้สำาหรับประกอบพิธี

ทางศาสนา	 ดังน้ัน	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงเลือกท่ีจะถวายกฐินพระราชทาน

ที่วัดดังกล่าวเพื่อเป็นกองทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ	 ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็น

พระอุโบสถแห่งแรกในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

		 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ยังกล่าวอีกว่า	 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน	 สำาหรับการอัญเชิญกฐิน

พระราชทานนั้น	 ตนและผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้อัญเชิญกฐิน

พระราชทานไปถวายที่วัดอภิธรรมพุทธวิหาร	 ในวันอาทิตย์ที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	

นายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย	
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นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย ช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของสองประเทศ

	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	จีน			เชื่อ	การเดินทางเยือนไทยของ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	ช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศ	

รวมถึงสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยในไทย	 พร้อมระบุ	 การคมนาคมระบบราง

เช่ือมโยงไทย	 จีน	 มุ่งสู่สิบสองปันนา	 คุนหมิง	 จะกระตุ้นการท่องเท่ียวและตลาดส่งออกไทย

ได้เป็นอย่างดี		เผย	เตรียมเปิดคอร์สสอนภาษาจีน	ให้	ส.ส.ไทย	ในเร็ว	ๆ	นี้

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายสุรพล	 เกียรติไชยากร	

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 จีน	 ให้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าววิทยุรัฐสภาถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 ไทย	 –	 จีน		

หลังนายหลี่	 เค่อเฉียง	 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการว่า	 การเดินทาง

เยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้	

มีแนวทางและนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว	 ที่จะให้ความร่วมมือกับ

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	 ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่																																																																									

รถไฟความเร็วสูง	 และยังรวมไปถึงความร่วมมือกันเพื่อ

แก้ปัญหาอุทกภัย	 ที่จีนมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก	 ทั้งนี้	

ตนมองว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและจีน	

จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	

หากพัฒนาระบบรางเพ่ือเช่ือมโยงไทย	 จีน	 มุ่งสู่สิบสองปันนา	

และเมืองคุนหมิง	 ได้สำาเร็จ	 ก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว

และการส่งออกของไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเกตเวย์ทาง

ตอนเหนือที่ไทยได้เปรียบ	 ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมพร้อมให้อำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อรองรับการค้าตลาดไทย	 จีน	 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

นายสุรพล	เกียรติไชยากร	

นายหลี่	เค่อเฉียง
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			 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 จีน	 	 เชื่อว่า	 การเดินทางเยือนของ											

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งรัฐบาลและ

ฝ่ายนิติบัญญัติของไทย	 จีน	 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

จีน	-	ไทย		และได้เสนอแนวคิดท่ีประสานกับสถานทูตจีน		เพ่ือเตรียมเปิดคอร์สเรียนภาษาจีน

ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยด้วย

ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลจีน ลาว และไทย    

เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน 

			

	 ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบ	 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และราชอาณาจักรไทย	

เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของ	

ห้วยทราย	บ่อเต็นและโมฮาน	ด้วยคะแนน	๔๗๗	ไม่ลงคะแนน	๒	เสียง

	 วันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบบันทึกความ

เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ราชอาณาจักรไทย	ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 รัฐบาล

แห่งสหภาพเมียนม่าร์	 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
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เวียดนาม	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดน	

เชียงของ	 ราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

จุดผ่านแดนบ่อเต็น	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโมฮานสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	ด้วยคะแนนเสียง	๔๗๗	ไม่ลงคะแนน	๒	เสียง

		 ทั้งนี้	 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)	 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม			

ก็เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร	 ซึ่งมีการลงนามครั้งแรกเมื่อวันที	่					

๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๒	 ณ	 กรุงเวียงจันทน์	 สปป.ลาว	 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม	 เมื่อวันที่	

๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๔	ณ	กรุงย่างกุ้ง	สหภาพพม่า	ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ภาคยานุวัตร

เป็นภาคี	เม่ือวันท่ี	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๔	ณ	กรุงย่างกุ้ง	สหภาพพม่า	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้ภาคยานุวัตรเป็นภาคี	 เมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๔๕	ณ	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักร

กัมพูชา	 สหภาพพม่าได้ภาคยานุวัตรเป็นภาคี	 เม่ือวันท่ี	 ๒๙	 กันยายน	 ๒๕๔๖	 ณ	 เมืองต้าล่ี	

สาธารณรัฐประชาชนจีนและมีการแก้ไขเพ่ิมเติม	เม่ือวันท่ี	๓๐	เมษายน	๒๕๔๗	ณ	กรุงพนมเปญ	

ราชอาณาจักรกัมพูชา	

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาไทย 

หวังสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์แน่นแฟ้น 

	 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าว

สุนทรพจน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาถึงแนวทางการส่งเสริมความ

สัมพันธ์	 และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านระหว่าง

ไทย	-	จีน	โดยมุ่งหวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น

		 วันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายหลี่	 เค่อเฉียง	

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	 กล่าวสุนทรพจน์ต่อ

ที่ประชุมรัฐสภา	 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการว่า	 ประเทศไทยและจีนถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องนายหลี่	เค่อเฉียง	
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ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน	 ท่ามกลางสถานการณ์ของโลก

ที่เปลี่ยนแปลง	 โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำาของทั้งสองประเทศอย่าง

สม่ำาเสมอ	 รวมทั้งภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ	 ซึ่งประชาชนชาวจีนนิยมเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยพบว่า	๕		เดือนแรกของปี	๒๕๕๖	มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมา

ไทยถึง	๒	ล้าน	 	๕	 แสนคน	ตลอดจนความร่วมมือด้านต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าที่มี

มูลค่าการค้าระหว่างกันเมื่อปี	๒๕๕๕	สูงถึง	๗	หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ	พร้อมหวังว่าจะเพิ่ม

ขึ้นเป็น	 ๑	 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้	 ขณะที่ด้านการเกษตรจีนได้ส่งเสริม

การสร้างกลไกจัดการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม													

ให้มีการนำาเข้ายางพารา	 และข้าวจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น	 พร้อมเห็นว่าไทย	 -	 จีน	

ควรมีการแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างกันเพ่ิมข้ึน	เพ่ือหารือความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุม

ทุกด้าน	 อาทิ	 การจัดการน้ำา	 การเกษตร	 การคมนาคม	 การทหาร	 ภาษาและการศึกษา	

โดยในอนาคตเห็นควรให้มีโครงการธนาคารท่ีสามารถใช้เงินตราชำาระเงินระหว่างประเทศ	โครงการ

สาธารณูปโภคพื้นฐานระหว่างกัน	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง	

ที่ทั้งสองประเทศควรร่วมหารือกันอย่างเป็นรูปธรรม	 พร้อมหวังว่าในอนาคตไทย	 -	 จีน	

จะมีการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกส่วนเพ่ิมมากข้ึน	 อันเป็นการมุ่งม่ันรักษาเสถียรภาพ

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย	 โดยผ่านการปฏิรูปกลไกและโครงสร้างต่าง	ๆ	ให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายในการเติบโตในเวทีโลกพร้อมกัน

		 สำาหรับการเดินทางมากล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในครั้งนี้	 ได้รับการต้อนรับจากสมาชิกรัฐสภาไทยอย่างอบอุ่น	 โดยภายหลัง																		

กล่าวสุนทรพจน์นายหลี่ได้กล่าวทักทายกับนายชัย	 ชิดชอบ	 อดีตประธานรัฐสภา	

นายชวน	หลีกภัย	อดีตนายกรัฐมนตรี	และนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	อย่างสนิทสนม	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐสภาไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนที่ดำาเนินมาอย่างแน่นแฟ้น
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นายกฯ ยืนยัน รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน พร้อมปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร

แก้ปัญหาระยะยาว

	 นายกฯ	 ย้ำา	 เข้าประชุมสภาเสมอ	 แต่อาจมีติดภารกิจด้านบริหาร	 พร้อมยืนยัน	

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโครงสร้างสินค้า

เกษตรในระยะยาว	มุ่งเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ	และปรับปรุงให้มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค

	 	 	 		วันท่ี	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	นางสาวย่ิงลักษณ์	

ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวต่อท่ีประชุมวุฒิสภา

ในการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ	 ๑	 ปี 	 ว่ า	

โดยยืนยันเข้าประชุมสภาเสมอแต่ติดภารกิจด้าน

บริหาร	 อย่างไรก็ตาม	 จะได้จัดสรรเวลาเข้าสภา

ให้มากที่สุด	 แต่ก็ได้มีการจัดทีมงานเพื่อรับฟัง

เสียงสมาชิกรัฐสภา	 เพื่อแจ้งหน่วยงานนำาไปสู่

การแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด	 พร้อมยืนยันว่า	กระทรวง

พาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนแต่ต้องยอมรับว่า	 โครงสร้างปัญหาสินค้าเกษตร

คือต้นทุนที่สูงขึ้น	ขณะที่คนซื้ออยากซื้อในราคาที่เหมาะสม	รัฐบาลจึงได้แก้ปัญหาโครงสร้าง

สินค้าเกษตรในระยะยาวด้วยการจัดโซนนิ่งภาคการเกษตร	 โดยเน้นเรื่องการเพาะปลูก

ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำาลง	 ขณะเดียวกันได้มีการวิจัย

การแปรรูปสินค้าเกษตรควบคู่ไปด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	 และล่าสุดได้มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดูแลสินค้าเกษตรเป็นราย	 ๆ	 ไปและมองภาพรวมของปัญหา	 เช่น	

ยางพารา	อ้อย	เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอในการบริโภคภายในประเทศ	และมุ่งปรับปรุงผลิตผล

การเกษตรให้มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภคให้มากที่สุด

นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเลือกนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นผู้ตรวจการ

แผ่นดิน แทนตำาแหน่งนายประวิตร รัตนเพียร ที่ลาออก 

	 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเลือกนายพรเพชร	 วิชิตชลชัย													

ผู้พิพากษาอาวุโส	 ในศาลอุทธรณ์	ภาค	๙	เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน	แทนนายประวิช	รัตนเพียร	

ที่ลาออกจากตำาแหน่ง	 ด้วยเสียง	๕	ต่อ	๒	ก่อนนำาชื่อส่งต่อให้วุฒิสภามีมติรับรอง

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมการสรรหา																																																																																																		

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ เลือกนายพรเพชร	 วิชิตชลชัย																			

ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์	 ภาค	 ๙	 เป็นผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	 แทนนายประวิช	 รัตนเพียร	 ที่ลาออกจากตำาแหน่ง	

เมื่อวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๖	โดยมติครั้งนี้มีคะแนน	๕	เสียง	

จากจำานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น	๗	คน	ประกอบด้วย	นายดิเรก	

อังคนินันท์	 ประธานศาลฎีกา	 เป็นประธานกรรมการสรรหา	

และกรรมการประกอบด้วย	 นายจรูญ	 อินทจาร	 ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ	นายหัสวุฒิ	วิทิตวิริยกุล	ประธานศาลปกครองสูงสุด	นายสมศักด์ิ	เกียรติสุรนนท์															

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

นายสุวรรณ	ตระการพันธ์ุ	บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก	และนายธีรยุทธ์	หล่อเลิศรัตน์	

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก

			 ทั้งนี้	 กระบวนการได้มาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้	 เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา	 ๒๔๒	 และ	 ๒๔๓	 และคณะกรรมการสรรหาได้ดำาเนินการตามขั้นตอนเปิดรับสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่เมื่อวันที่	 ๑-๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ	 และดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ก่อนพิจารณาและ

ลงมติจากจำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งสิ้น	๑๗	คน	โดยจะนำาผลในครั้งนี้เสนอรายงานต่อประธาน

วุฒิสภาเพื่อนำาเข้าสู่การพิจารณารับรองของวุฒิสภาต่อไป

นายพรเพชร	วิชิตชลชัย
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			 สำาหรับประวัติโดยสังเขปของนายพรเพชร	 ปัจจุบัน	 อายุ	 ๖๕	 ปี	 จบการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยมอันดับ	๒	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เนติบัณฑิตไทย	ผ่านการ

ฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิธีดำาเนินคดีแพ่ง	 และวิธีดำาเนินคดีอาญาจากสหรัฐฯ	

และประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมถึงจบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรจาก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.	 ๔๑)	 รับราชการครั้งแรกในตำาแหน่งนิติกร	 สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 และเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และอดีตสมาชิก

วุฒิสภาด้วย
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วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติไม่รับร่างงบประมาณประจำาปีของสหรัฐอเมริกา

	 วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา															

ลงมติไม่รับร่างงบประมาณประจำาปีของสหรัฐอเมริกา	 ท้ังท่ีร่างดังกล่าว

ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 จึงส่งผลกระทบให้

ต้องปิดสำานักงานบางส่วนของรัฐบาล

	 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งมีพรรคเดโมแครตครอง

เสียงข้างมาก  ลงมติด้วยคะแนนเสียง  ๕๔  ต่อ  ๔๖	 ไม่รับ

ร่างงบประมาณฉบับนี้	 ส่งผลให้สำานักงานของทางการบางส่วน

จะต้องปิดทำาการทั่วประเทศ	 โดยสำานักงานการจัดการและ																						

งบประมาณของทำาเนียบขาว	 ได้มีบันทึกถึงหน่วยงานรัฐบาลกลาง	

ให้เตรียมปิดทำาการ	 เนื่องจากไม่มีมาตรการจัดการที่เหมาะสม

นายบารัค	โอบามา
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มาดำาเนินการ	 พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสภาออกงบประมาณบริหารชั่วคราวโดยเร็วที่สุด

เท่าท่ีทำาได้	เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	สามารถเปิดทำาการได้อีกคร้ัง	ท้ังน้ีหลายหน่วยงานอาจต้อง

เริ่มปิดทำาการลง	ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลประมาณ	๘๐๐,๐๐๐	คน	คิดเป็น	๑	 ใน	๔	ของ

คนงานภาครัฐบาลที่มีอยู่ทั้งหมด	๓.๓	ล้านคน	ต้องถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างอย่างไม่มี

กำาหนด	ขณะที่ประธานาธิบดีบารัค	โอบามาได้ลงนามกฎหมายให้หลักประกันว่าทหารจะได้

รับเงินเดือนตามปกติแม้หน่วยงานบางแห่งจะต้องปิดทำาการ

	 ปัญหาที่ส่งผลให้ร่างงบประมาณดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา											

มาจากร่างกฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามา	 หรือโอบามาแคร์	

โดยฝ่ายรีพับลิกันทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างไม่ยอมรับร่างกฎหมายดังกล่าว	

และเสนอให้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปหรือตัดทอนเงินสนับสนุน	 จึงจะยอมผ่าน	

ร่างกฎหมายงบประมาณให้	แต่การต่อรองดังกล่าวไม่ประสบผลสำาเร็จ

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ	 กล่าวว่า	 สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา											

ร่างกฎหมายงบประมาณน้ีอีกคร้ัง	 และรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังมีเวลาท่ีจะต่อรองเร่ืองการปิด

สำานักงานของทางการไปก่อน  ซึ่งการแก้ปัญหาระหว่างนี้  อาจจะต้องนำายืมเงินมาใช้ก่อน

หรือการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาล

ผู้นำาพรรคชาตินิยม บังกลาเทศ ถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิต

	 วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 มาห์บูเบย์	 อาลาม	

อัยการสูงสุดของบังกลาเทศ	 เปิดเผยว่า	 นายซาลาอุดดิน																																																																															

กอเดอร์  ชอว์ดูรี  ผู้นำาพรรคชาตินิยมบังกลาเทศ  หรือ																		

บีเอ็นพี	ซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลัก	ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ	

ซ่ึงเป็นศาลอาชญากรสงครามพิเศษ  พิพากษาลงโทษประหาร

ชีวิตในข้อหาอาชญากรสงคราม	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิก

รัฐสภาคนแรกที่ถูกดำาเนินคดีในความผิดที่ได้ก่อขึ้น	

นายซาลาอุดดิน	กอเดอร์	ชอว์ดูรี
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	 โดยนายชอว์ดูรี	 ถูกพิพากษาความผิด	 ๙	 ข้อหา	 จากทั้งหมด	 ๒๓	 ข้อหา																			

ในข้อหาอาชญากรสงคราม	 ซึ่งรวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีก	 ๔	 คดี	 ทั้งนี้นายชอว์ดูรี																		

มีความผิดในข้อหาช่วยเหลือหรือสั่งให้ฆ่าประชาชนอย่างน้อย	 ๒๐๐	 คน	 ส่วนใหญ่

เป็นชนกลุ่มน้อยชาวฮินดูระหว่างสงคราม	ซ่ึงการพิพากษาคดีนายชอว์ดูรี	มีผู้เข้าฟังจำานวนมาก	

ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	ในกรุงธากา	เมืองหลวงบังกลาเทศ	

สภาผู้แทนราษฎรเอกวาดอร์ ลงมติอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำามัน

ในอุทยานแห่งชาติกลางผืนป่าอเมซอน

		 วันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๕๖		สภาผู้แทนราษฎร

เอกวาดอร์	ลงมติอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำามันในอุทยาน

แห่งชาติกลางผืนป่าอเมซอน	 แม้ว่าอุทยานแห่งนี้

ได้รับการประกาศเป็นเขตสงวนชีวมณฑลของโลก

จากองค์การยูเนสโก	 ทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในเอกวาดอร์	 ได้ใช้เวลาอภิปรายนาน	 ๑๐	 ชั่วโมง	

ก่อนที่จะลงมติด้วยคะแนนเสียง	๑๐๘	ต่อ	๒๕	เสียง	

อนุญาตให้ดำาเนินการขุดเจาะน้ำามันในบริเวณอุทยานแห่งชาติยาซูนิ  ที่อยู่ในบริเวณผืนป่า						

อเมซอนทางภาคตะวันออกของประเทศ

	 อุทยานแห่งชาติยาซูนิ	 ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียนเร่ร่อนหลายเผ่า																											

มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ทำาให้องค์การยูเนสโก	

ขึ้นทะเบียนเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลก	 เมื่อปี	 ๒๕๓๒	 ทั้งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้

เหตุผลในการลงมติว่า	 โครงการนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติและรายได้จะถูกนำาไปใช้พัฒนา												

ชุมชนในพื้นที่ 	 และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน

ภาคพลังงาน	 ขณะน้ีรอเพียงประธานาธิบดีลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย	 แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด

ว่าจะเริ่มมีการขุดเจาะเมื่อไหร่	 ส่วนร่างกฎหมายอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำามันใน	 ๒	 บ่อในพื้นที่

เพียง	 ๐.๑%	 ของอุทยานเท่านั้น	 และกำาหนดเงื่อนไขที่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
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ชนเผ่าพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีให้น้อยท่ีสุด	โดยบริษัทเปโตรอเมโซนาส	 ท่ีเป็นกิจการน้ำามันของภาครัฐ	

จะดำาเนินการขุดเจาะในบ่อน้ำามันบล็อกที่	 ๔๓	 และ	 ๓๑	 ที่คาดว่าจะมีน้ำามันดิบรวม	 ๘๐๐	

ล้านบาร์เรล	และจะผลิตน้ำามันได้วันละ	๒๒๕,๐๐๐	บาร์เรล

ฝ่ายค้านกัมพูชาจัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงพนมเปญ

	 วันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๖		ฝ่ายค้านกัมพูชาจัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้ง								

ในกรุงพนมเปญ	 เพื่อขับเคลื่อนข้อเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ

การโกงการเลือกตั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา	 จัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้ง																

ในกรุงพนมเปญ	 เมืองหลวงกัมพูชา	 เพื่อประท้วงการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	

โดยอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้น	 ดังนั้นการชุมนุมประท้วงในกรุงพนมเปญในวันนี้	

จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันข้อเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวน

ข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้ง	 อย่างไรก็ตามแกนนำาฝ่ายค้านได้กล่าวว่า  จะปราศรัยเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวในอนาคตและพยายามขอเสียงสนับสนุน	 เพื่อดำาเนินการยื่นคำาร้องเรื่องดังกล่าว

ต่อสหประชาชาติเพื่อให้สนับสนุนการดำาเนินการของพรรคต่อไป
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รัฐบาลกรีซ ได้คาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาขยายตัวและกลับเข้าสู่ตลาด

พันธบัตรระหว่างประเทศได้อีกครั้งในปี ๒๕๕๗

	 วันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 รัฐบาลกรีซได้คาดว่าร่างงบประมาณปี	 ๒๕๕๗	

ของกรีซ  จะมีงบประมาณเกินดุล  และเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาขยายตัวและกลับเข้าสู่

ตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศได้อีกครั้งในปี	๒๕๕๗

	 นายคริสตอส	 สไตคูราส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรีซ	 ได้กล่าว

ก่อนที่จะเสนอร่างงบประมาณดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาว่า	 ยอดเกินดุลเบื้องต้น

ในปี	 ๒๕๕๖	 จะอยู่ที่ราว	 ๓๔๐	 ล้านยูโร	 (๔๖๒	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	 และจะอยู่ที่ระดับ	

๒.๘	พันล้านยูโร	(๑.๖%	ของจีดีพี)	ในปีหน้า	ซ่ึงจะมีอัตราการขยายตัวท่ี	๐.๖%	รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลังกรีซกล่าวว่า	 ความคืบหน้าในเชิงบวกจะช่วยให้กรีซสามารถกลับเข้าสู่ตลาด

ต่างๆ	ได้ในช่วงคร่ึงหลังของปี	๒๕๕๗	

	 ทั้งนี้กรีซได้มีปัญหาหนี้สิน	ต้องอาศัยเงินกู้จำานวนหลายพันล้านยูโรจากสหภาพ

ยุโรป	 (อียู)	 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (ไอเอ็มเอฟ)	 ซึ่งเป้าหมายหลักของ

ร่างงบประมาณดังกล่าวก็คือต้องการท่ีจะหลุดพ้นจากภาวะถดถอยและทำาให้เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตัว

อีกครั้งในปี  ๒๕๕๗	 โดยยอดขาดดุลของ								

รัฐบาลโดยทั่วไปจะลดลงเหลือ	 ๒.๔%	

ในปี	๒๕๕๖	ซึ่งลดลงจาก	๖%	ในปี	๒๕๕๕	

ขณะท่ีคาดว่าห น้ีสาธารณะของก รีซจะ

ปรับตัวลงแตะ	 ๓.๑๙๔	 แสนล้านยูโรในปีหน้า	

(๑๗๔.๕%	ของจีดีพี)	จาก	๓.๒๑	แสนล้านยูโรในปีนี้	สำาหรับอัตราว่างงาน	คาดว่าจะลดลง																

มาที่  ๒๖%  ในปีหน้า  จากอัตราเฉลี่ยที่  ๒๗%  ในปีนื้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	

ร่างงบประมาณจะรวมถึงการลดรายจ่ายเพ่ิมเติมและการปรับข้ึนภาษี	 ขณะท่ีมีการประเมินว่า																		

รายจ่ายเบื้องต้นจะอยู่ที ่ ๔.๒  หมื่นล้านยูโร	 ซึ่งลดลง	 ๓	 พันล้านยูโรในช่วงเวลา  ๑	 ปี	

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดรายจ่ายด้านประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
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รัฐสภายุโรป มอบรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนแก่  “มาลาลา ยูซาฟไซ”

	 วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  รัฐสภายุโรป													

มอบรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน	ปี	๒๐๑๓	แก่	“มาลาลา	ยูซาฟไซ” 

เด็กหญิงปากีสถาน  ผู้ที่เคยถูกกลุ่มตาลีบันยิงที่ศีรษะ	

หลังที่ได้ออกมาเรียกร้องให้เด็กผู้หญิงได้เข้าเรียนเหมือน

เด็กชาย	โดยได้รับเงินรางวัล	๕๐,๐๐๐	ยูโร	หรือประมาณ	

๒	ล้านบาท

	 ทั้งนี้รางวัลซาคารอฟ	 ด้านสิทธิมนุษยชน																																																																																																													

ปี	 ๒๐๑๓	 ได้จัดขึ้นทุกปีโดยรัฐสภายุโรป	 เพื่อรำาลึกถึง	 อังเดร	 ซาคารอฟ	 นักฟิสิกส์

จากโซเวียต	 ภายหลังที่ได้ออกมาเรียกร้องเมื่อ	 ๔	 ปีที่แล้ว	 ผ่านทางการเขียนบล็อก

ในอินเทอร์เน็ต	 โดยมีเนื้อหาให้เด็กผู้หญิงสามารถเข้าเรียนเหมือนเด็กชาย	 เนื่องจากพื้นที่								

ที่อาศัยอยู่นั้น	 อยู่ในหุบเขาสวัด	 มีกลุ่มตาลีบันควบคุมพื้นที่อยู่	 กีดกันไม่ให้เด็กผู้หญิง

ได้รับการศึกษา	 ผลจากการออกมาเคล่ือนไหวของเธอ	 ส่งผลให้เธอเป็นท่ีรู้จักจากคนท่ัวโลก

ในฐานะผู้เคลื่อนไหวสิทธิสตรีและเด็ก	 รวมทั้งส่งผลให้กองกำาลังปากีสถานขับกลุ่มตาลีบัน

ออกจากหุบเขาสวัด	ในปี	๒๐๐๙	ได้ด้วย

เวียดนาม จัดพิธีศพแก่วีรบุรุษ พลเอก โว เหงียน เกี๊ยบ

	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ประเทศ

เวียดนาม	 จัดพิธีศพแก่	 พลเอก	 โว	 เหงียน	 เกี๊ยบ	

ทื่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 อายุ

รวม	๑๐๒	ปี	 ทั้งนี้พลเอก	 โว	 เหงียน	 เกี๊ยบ	 เป็น

วีรบุรุษเวียดนาม	 เป็นผู้คุมกองทัพที่สามารถทำาให้

ฝรั่งเศสและอเมริกาชนะ	และปลดปล่อยเวียดนาม

จากการไล่ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

มาลาลา	ยูซาฟไซ
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	 ทั้งนี้ที่หอพิธีศพแห่งชาติในกรุงฮานอย	 ได้มีประชาชนจำานวนนับแสนคน																

เดินทางไปเคารพศพของ	 นายพลเก๊ียบ	 โดยมีทหารสวมเคร่ืองแบบสีขาวดูแลความเรียบร้อย	

รวมท้ังได้มีนายเหงียน	เติน	สุง	นายกรัฐมนตรี	และประธานาธิบดี	เจือง	เต๊ิน	ชาง	ได้เดินทางมา

เพ่ือแสดงความเคารพเป็นคร้ังสุดท้ายด้วยเช่นกัน	 พลเอก	 โว	 เหงียน	 เก๊ียบ	 เป็นผู้ปลดปล่อย																																																																																																																	

เวียดนามออกจากการไล่ล่าอาณานิคมของฝร่ังเศส	 ด้วยการรบท่ีเบียนฟู	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	

จนสามารถขับไล่กองทัพฝรั่งเศสออกจากเวียดนามได้หมดสิ้น	 รวมทั้งยังสามารถขับไล่

กองทัพอเมริกาจากการรุกรานในแถบเวียดนามได้ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	อีกด้วย	

สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ 

และยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาล

											 วันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖		สภาคองเกรส	สหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายขยาย

เพดานหน้ี	และยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาล	ซ่ึงนายบารัค	โอบามา	ประธานาธิบดี	ได้ลงนามแล้ว	

และมีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทุกคนกลับเข้าทำางาน	

	 ทั้งนี้ร่างกฎหมายได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร	 โดยนายจอห์น	

เบห์เนอร์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านร่างกฎหมายนี้	

แม้พรรครีพับลิกันไม่ได้ชอบเงื่อนไขในร่างกฎหมายดังกล่าวก็ตาม

	 กฎหมายฉบับนี้ได้ขยายอำานาจการกู้ยืมของกระทรวงการคลังไปถึงวันที่ 																							

๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	โดยอนุญาตให้รัฐบาลกู้ยืมได้มากกว่าเพดานหน้ีในปัจจุบันท่ี	๑๖.๗	ล้าน

ล้านดอลลาร์	 และเห็นชอบให้งบประมาณแก่รัฐบาลไปจนถึงวันที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๕๗											
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นางออง	ซาน	ซูจี

พร้อมจ่ายเงินเดือนย้อนหลังแก่ข้าราชการที่ต้องหยุดงานระหว่างการปิดหน่วยงาน	

รวมทั้งยังกำาหนดให้พรรครีพับลิกันกับเดโมแครตจัดการเจรจางบประมาณระยะยาว	

	 ท้ังน้ีนางคริสติน	 ลาการ์ด  กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ										

ได้แสดงความยินดีท่ีฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติของสหรัฐ	 ลงมือดำาเนินการท่ีจำาเป็นในการเพ่ิม

เพดานหนี้	ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนในการดำาเนินนโยบายการคลังต่อไป

ออง ซาน ซูจี เรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ก่อนมีการเลือกตั้งของพม่า ในปี ๒๕๕๘

	 วันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	นางออง	ซาน	ซูจี	แกนนำา

ฝ่ายค้านของพม่า	 แถลงระหว่างเข้าพบ	 นายโฆเซ	 มานูเอล																																																																															

บาร์โรโซ	 ประธานกรรมาธิการยุโรป	 (อีซี)	 ที่กรุงบรัสเซลส์ของ

เบลเยียม	 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ก่อนท่ีจะมีการเลือกต้ังของพม่าในปี	 ๒๕๕๘	 มิฉะน้ันจะไม่ถือว่าเป็น

ประชาธิปไตย	 เสรีหรือยุติธรรม	 ขณะที่ประธานกรรมาธิการ

ยุโรป	 ระบุว่าการเลือกตั้งในปี	 ๒๕๕๘	 ในพม่าต้องน่าเชื่อถือ	

โปร่งใสและคลอบคลุมทุกฝ่าย	

	 ท้ังน้ีพม่าจะจัดการเลือกต้ังท่ัวไปในปี	 พ.ศ.	๒๕๕๘	

จากนั้นรัฐสภาชุดใหม่จะเลือกประธานาธิบดี	 โดยนางซูจี	กล่าวก่อนหน้านี้ว่า	ต้องการจะลง

รับสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีด้วย	แต่มีปัญหาตรงท่ีรัฐธรรมนูญท่ีร่างสมัยรัฐบาลเผด็จการ

ทหาร	 ห้ามคู่สมรสของต่างชาติ	 หรือมีลูกถือสัญชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่พม่าลงสมัคร	 ส่งผลให้นางซูจี	

ที่แต่งงานกับชาวอังกฤษ	 และมีลูกชาย	 ๒	 คน	 ถือสัญชาติอังกฤษ	 หมดสิทธิ์ลงรับสมัคร												

ชิงตำาแหน่งดังกล่าว
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บรูไนเพิ่มบทลงโทษผู้ทำาผิดกฎหมายอิสลาม

	 	 วั น ที่ 	 ๒ ๒ 	 ตุ ล า ค ม 	 ๒๕๕๖																			

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	 ฮัสซานัล	 โบลเกียห์										

มูอิซซัดดิน	 วัดเดาเลาะห์	 สุลต่านแห่งบรูไน	

ทรงประกาศว่า	 กฎหมายชารีอะห์	 หรือ	

กฎหมายอิสลามมาตราใหม่	ว่าด้วยการกำาหนด

บทลงโทษผู้กระทำาผิดในคดีอาชญากรรม									

ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	 และประกาศ

ในพระราชกิจจานุ เบกษาเรียบร้อยแล้ ว																

จะมีผลบังคับใช้ใน	๖	เดือนข้างหน้า

	 ทั้งนี้	 ใช้บทลงโทษหนักตามหลักกฎหมายอิสลามที่บัญญัติไว้	 อาทิ	 การประหาร

ชีวิตผู้คบชู้ด้วยการปาก้อนหิน	การตัดแขนตัดขาผู้ที่ลักขโมย	รวมทั้งการโบยตีผู้ที่ลอบทำาแท้ง

และด่ืมสุรา	 ซ่ึงล้วนแต่เป็นการกระทำาท่ีขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม	 ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาใหม่น้ี																																																																																																																										

ที่จะบังคับใช้เฉพาะกับชาวมุสลิมเท่านั้น	 แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะนำาไปปฏิบัติอย่าง

เข้มงวดมากน้อยเพียงใด										

รัฐสภากรีซ มีมติตัดเงินช่วยเหลือพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร

	 วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	รัฐสภากรีซ	มีมติเป็นเอกฉันท์	๒๓๕	ต่อ	๐	ให้ยกเลิก

การสนับสนุนเงินงบประมาณพรรคโกลเด้น	 ดอว์น	 ซึ่งมีแนวนิยมขวาสุด	 ตามกฎหมาย

ฉบับใหม่ท่ีให้ระงับการทำาธุรกรรมการเงินแก่พรรคการเมือง	 ท่ีมีผู้นำาถูกต้ังข้อกล่าวหาว่ามีส่วน

เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมหรือกลุ่มก่อการร้าย	

	 โดยในขณะนี้	 หัวหน้าพรรคโกลเด้น	ดอว์น	กับ	สมาชิกสภาผู้แทนพรรค	๒	คน

กำาลังรอการขึ้นศาลในคดีมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากร	 ทั้งนี้การจับกุมทั้ง	 ๒	 คนสืบเนื่อง

มาจากคดีสังหารนักดนตรีท่ีมีแนวคิดต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์	 แม้ทางพรรคจะยืนกรานปฏิเสธว่า										

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห์	มูอิซซัดดิน	วัดเดาเลาะห์
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ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาของทั้ง	 ๓	 คน	 แต่จากกฎหมายที่เพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อเดือนก่อน	ทำาให้พรรคต้องมีส่วนร่วมรับความผิดด้วย

					อิตาลีขอให้ที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปเห็นชอบแผนปฏิบัติการคนเข้าเมือง

	 วันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายเอนริโก	 เลตตา	 นายกรัฐมนตรีของอิตาลี																	

ได้เรียกร้องให้ที่ประชุม	 สุดยอดสหภาพยุโรปหรืออียู	 เห็นชอบแผนปฏิบัติการในการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านคนเข้าเมือง	หลังจากเกิดเหตุเรือผู้ลี้ภัยอับปาง	๒	ลำา	มีผู้เสียชีวิตกว่า	

๔๐๐	คน	

	 ทั้ งนี้นายเลตตาได้แจ้งต่อรัฐสภาอิตาลีว่า 	 ยุ โรปไม่สามารถปล่อยให้

โศกนาฏกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ดำาเนินการใดๆ	 และหวังว่ายุโรปจะเร่งลงมือโดยทันที	

ด้วยการเพิ่มอำานาจของสำานักงานชายแดนฟรอนเท็กซ์ของอียู	 และเริ่มโครงการลาดตระเวน

ยูโรซูร์ให้เร็วขึ้น	 จากเดิมที่มีกำาหนดจะเริ่มในเดือนธันวาคม	 พร้อมทั้งต้องเปิดการเจรจา

ระหว่างประเทศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ผู้ลี้ภัยใช้เป็นต้นทางหรือทางผ่านในการเข้าสู่

ยุโรป	 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิตาลี	 กล่าวว่า	 โศกนาฏกรรมนอกชายฝั่งเกาะลัมเปดูซาของ

อิตาลี	ถือเป็นเรื่องของยุโรปเช่นกัน	

สหรัฐอเมริกา นาโตและอัฟกานิสถานม่ันใจว่าสามารถสรุปข้อตกลง 

เร่ืองการคงกำาลังทหารจากกลุ่มนาโต

	 วั นที่ 	 ๒๔ 	 ตุ ล าคม 	 ๒๕๕๖																								

นายชัค	ฮาเกล	รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา	

กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและหุ้นส่วนในองค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต																																																																															

และอัฟกานิสถาน	 มีความมั่นใจว่าจะสามารถ

บรรลุข้อตกลงเรื่องการคงกำาลังทหารจาก
นายชัค	ฮาเกล
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กลุ่มนาโตบางส่วนไว้ต่อไป	 หลังการถอนทหารต่างชาติออกจากอัฟกานิสถานภายในปลาย

ปีหน้า	และคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเร็วๆ	นี้

	 ทั้งนี้ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและอัฟกานิสถานมีการเจรจาเรื่องข้อตกลง														

ความมั่นคงในระดับทวิภาคี	 เพื่อกำาหนดบทบาทและกรอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายของ

ทหารสหรัฐที่ประจำาการอยู่ในอัฟกานิสถาน	 ในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและให้คำาปรึกษา															

แต่ก็ยังคงมีความขัดแย้งในประเด็นเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครอง	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะนำาเสนอ

ร่างข้อตกลงต่อที่ประชุมสภาผู้อาวุโสของอัฟกานิสถานต่อไป

	 ด้านนายอันเดอร์ส	ฟ็อกห์	รัสมุสเซน	เลขาธิการนาโต	กล่าวว่า	ข้อตกลงเรื่องนี้	

นับว่าเป็นหัวข้อที่สำาคัญ	และมีการเจรจาที่คืบหน้าไปมาก	ทั้งมั่นใจว่าทั่งสองฝ่ายจะสามารถ

บรรลุข้อตกลงได้	 เพื่อให้มีกำาลังทหารต่างชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังปี	 ๒๕๕๗	 สำาหรับ								

นายบิสมิลลาห์	 โมฮัมมาดี	 รัฐมนตรีกลาโหมอัฟกานิสถาน	 แสดงความเชื่อมั่นเช่นกันว่า			

สภาผู้อาวุโสฯ	 ของอัฟกานิสถานจะเห็นชอบข้อตกลง	 และสามารถส่งเร่ืองให้รัฐสภาพิจารณา

ต่อไปเช่นกัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านยืนยันว่า	 อิหร่านจะไม่ปิดโรงงาน

เพ่ือเสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟอร์โดตามข้อเรียกร้องของชาติมหาอำานาจ

	 วันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายอาลาเอ็ดดิน	 โบรูเจอร์ดี	หัวหน้าคณะกรรมการ

นโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่าน	 ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิหร่าน	 กล่าวว่า

อิหร่านจะไม่ทำาความตกลงเพื่อปิดโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟอร์โด	 ตามข้อเรียกร้อง								

ของชาติมหาอำานาจ	 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญอิหร่านและชาติมหาอำานาจจะมีการหารือในเรื่อง

ดังกล่าวที่กรุงเวียนนา	 ประเทศออสเตรีย	 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเจรจาเกี่ยวกับ

โครงการนิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่ท่ีกำาหนดจะมีข้ึนท่ีนครเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป
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พรรคฝ่ายค้านอาร์เจนติน่าชนะการเลือกตั้งในพื้นที่สำาคัญในการเลือกตั้ง

	 วันท่ี	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๖	การเลือกต้ังคร้ังสำาคัญท่ีบัวโนส	ไอเรสต์	ของอาร์เจนติน่า	

ผลการเลือกต้ังปรากฎว่า	 พรรคแนวหน้าท่ีเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน	 เป็นผู้ชนะการเลือกต้ัง

ด้วยคะแนนทิ้งห่างจากตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าร้อยละ	 ๑๐	 ทั้งนี้นักวิเคราะห์ระบุว่า

แม้จะเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นในช่วงกลางเทอมของรัฐบาลปัจจุบัน	 แต่ก็ยังไม่สามารถนำามา														

วัดผลถึงความเชื่อมั่นรัฐบาลของประธานาธิบดีคริสติน่า	 เอร์นันเดซ	 เดอ	 เคิร์ชเนอร์	

แต่สามารถจะคาดการณ์ผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีในอีก	๒	ปีข้างหน้าได้
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นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

 

 คณะกรรมาธิการการการคุ้มครองผู้บริ โภค                

สภาผู้แทนราษฎร เผย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แก้ปัญหาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแล้ว พร้อมแนะศึกษา

ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางจากต่างประเทศ หวังรองรับผู้ใช้

บริการเพิ่มขึ้น

 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ                                                                                         

การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงมี นายอนุสรณ์ ป้ันทอง 
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เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมพิจารณาเรื่อง ผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับ

จากกรณีการใช้บริการทางด่วนพิเศษโดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 

เน่ืองจากข้อมูลการใช้จ่ายในบัตรอีซ่ีพาสไม่ตรงกับความเป็นจริง ภายหลังคณะกรรมาธิการฯ 

รับฟังคำาชี้แจงจากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) พบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการแสดงและ

การประมวลผลผ่านบัตรอีซี่พาสมีความล่าช้า ทำาให้ข้อมูลการใช้จ่ายในบัตรไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง โดยมีการหักค่าใช้จ่ายในบัตรอีซี่พาสเกินกว่าที่ใช้จริง ซึ่งการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลกลางระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง             

บัตรอีซี่พาสให้ตรงกับความเป็นจริงแล้ว พร้อมจะดำาเนินการปรับปรุงระบบซอฟแวร์ 

เพื่อรองรับยอดผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากวันละ ๒.๕ แสนราย เป็นวันละ ๖ แสนราย และอีก         

๓ เดือนข้างหน้า ระบบซอฟต์แวร์จะรองรับยอดผู้ใช้บัตรอีซี่พาสได้ถึงวันละ ๑ ล้านราย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณา

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางบัตรอีซี่พาสให้มีความทันสมัย 

และสามารถรองรับข้อมูลของผู้ใช้บริการได้เป็นจำานวนมาก โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบ

จัดเก็บค่าผ่านทางจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดเก็บบัตรอีซี่พาส 

ตลอดจนดำาเนินการจัดระบบจราจรบริเวณช่องผ่านด่านให้สอดคล้องกับจำานวนผู้ใช้บริการ

ทางด่วนพิเศษเพิ่มขึ้น
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภาผู้แทนราษฎร

         

  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 

สภาผู้แทนราษฎร จี้ กรมชลประทานจัดสรรงบสร้าง

ประตูระบายน้ำาห้วยส้มป่อย - บุตรตามี จังหวัดชัยภูมิ         

หลังน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาท่าเกวียนมีน้ำาไหลล้นท่วมที่อยู่

อาศัยประชาชนจนได้รับความเดือดร้อน

  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายชาดา 

ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุม

พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนของ นายอำานาจ จรแก้ว กำานัน

ตำาบลส้มป่อย อำาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กรณีการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำาท่าเกวียน อำาเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน้ำาเปลี่ยนแปลง ทำาให้น้ำา

จากแม่น้ำาชีไหลล้นเข้ามายังอ่างเก็บได้อย่างรวดเร็ว จนไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่

ทางการเกษตรของประชาชนเป็นประจำาทุกปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย 

ภายหลัง คณะกรรมาธิการฯ รับฟังคำาชี้แจงจาก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า สาเหตุหลักที่น้ำาจากแม่น้ำาชีไหลล้นเกิดจากอ่างเก็บน้ำา

ท่าเกวียนยังไม่มีระบบประตูกักเก็บและระบายน้ำาอย่างถาวร ซ่ึงกรมชลประทานได้ดำาเนินการ

แก้ปัญหา โดยจัดทำาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำาห้วยส้มป่อย - บุตรตามี ตำาบลส้มป่อย 

อำาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และได้เสนอ

ของบประมาณเพ่ือดำาเนินการก่อสร้างแล้ว 

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

การก่อสร้างแต่อย่างใด ดังน้ัน คณะกรรมาธิการฯ 

จึงขอให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้าง

ประตูระบายน้ำาดังกล่าวด้วย โดยพิจารณา

เป็นแผนงานระยะเร่งด่วนในแผนงบประมาณ

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 
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รายจ่ายประจำาปีของกรมชลประทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  พร้อมเสนอแนะให้กรมชลประทาน

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเพิ่มเติมในพื้นที่ตำาบลส้มป่อยที่เกิดปัญหาน้ำาท่วมขัง เพื่อเร่งระบายน้ำา 

โดยของบประมาณค่าน้ำามันเชื้อเพลิงจากจังหวัดชัยภูมิ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดชัยภูมิ และให้กรมพัฒนาที่ดินดำาเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

น้ำาท่วมด้วย

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  

           

 คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน

ราษฎร  กำาชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการอนุญาตประทานบัตรทำาเหมืองแร่ทองคำาของ 

บริษัท ทุ่งคำา จำากัด หลังพบแร่ฮาร์เซโนไพไรต์เจือปนอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่

 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ         

สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายนริศ ขำานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ 

มีการประชุมพิจารณาเร่ือง ปัญหาการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำาของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด 

ตำาบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวตรวจพบแร่ฮาร์เซโนไพไรต์ประกอบในแร่ท่ีอาจก่อให้เกิด      

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยประชาชนในพ้ืนท่ีได้รวมตัวคัดค้านการทำาเหมืองแร่                      

ของบริษัทดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการเมื่อปี ๒๕๓๙ แต่ปัจจุบันได้หยุด

การประกอบกิจการช่ัวคราว เน่ืองจากอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ี
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ป่าไม้ และขอประทานบัตรเพื่อขยายพื้นที่ทำาเหมืองแร่ ภายหลัง คณะกรรมาธิการฯ รับฟัง

คำาชี้แจงจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรนำาประเด็นการชะลอ

ขอต่อใบอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของบริษัทเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health 

Impact Assessment : EHIA) พร้อมให้จังหวัดเลยติดตามความคืบหน้า กรณีการลักลอบขุด                  

และขนถ่ายแร่ในพื้นที่อำาเภอเมืองและอำาเภอวังสะพุงอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ 

คณะกรรมาธิการฯ จะมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณากำาชับไม่ให้มีการอนุญาตประทานบัตร

การทำาเหมืองแร่จนกว่าบริษัทจะดำาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยหน่วยงานท่ีเข้าข่ายต้องจัดทำารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) หรือ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact 

Assessment : EHIA) ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ดำาเนินโครงการด้วย

 

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

           

   คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาความคืบหน้าการดำาเนินงานและการจัดสรร

งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน แนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เห็นความสำาคัญและประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน

   วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงมี นางนันทนา ทิมสุวรรณ 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมพิจารณา

เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำาเนินงานและการจัดสรร

งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันพัฒนา

นางนันทนา ทิมสุวรรณ 
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องค์กรชุมชน โดย นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาองค์กร         

ชุมชน ได้ชี้แจงถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานว่า ปัญหาการถูกตัดงบประมาณ 

อาจทำาให้กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีต้ังใหม่ในช่วง ๑ – ๒ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลเกิดความหวั่นไหวส่งผลต่อการขยายตัวของสมาชิกท้องถิ่นอาจไม่มี

งบประมาณสบทบกองทุน หากเกิดกรณีรัฐบาลไม่สมทบ สำานักงบประมาณ ตั้งข้อสังเกตว่า 

การสบทบกองทุนฯ จะส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศในระยะยาวนั้น ขบวนการ

ชุมชนได้จัดทำายุทธศาสตร์และตั้งเป้าหมายระยะยาวในการพึ่งตนเองไว้แล้ว รวมถึงสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดทำาแผน ๕ ปี จัดทำาประมาณการว่าจะใช้งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท                

ซึ่งเป็นจำานวนเงินที่ไม่เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในด้านของ

ชุมชนได้พยายามผลักดันให้มีพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดำาเนินการประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป

 ภายหลังจากที่รับฟังข้อมูลชี้แจง คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและ                                                                                                                           

ข้อเสนอแนะว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นความสำาคัญและประโยชน์ของกองทุนฯ ควรกำาหนดแนวทางปฏิบัติ 

จัดทำาเป็นเอกสารคู่มือและซักซ้อมให้ อปท. เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ

ของท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ควรติดตามส่งเสริมและสนับสนุน

การดำาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบอย่างต่อเน่ือง สร้างและพัฒนาศักยภาพ

ผู้นำารุ่นใหม่มาทดแทน และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงควรพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของกองทุนฯ ให้เป็นระบบและทันสมัย โดยเฉพาะสถิติข้อมูลและจำานวนของสมาชิก 

รายละเอียดของกองทุนฯ สถานะการเงิน เพื่อใช้ในการวางแผนการดำาเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล และการจัดทำาคำาของบประมาณ
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

          

  คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทน

ราษฎร กำาชับสำานักงานท่ีดินจังหวัดยะลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณีเจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับซ้อน

ล่าช้า พร้อมต้ังข้อสังเกตสำาเนาหนังสือแบบแจ้งการครอบครอง

ที่ดินไม่ถูกต้อง

  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการ

การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายชัย ชิดชอบ 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมพิจารณาเร่ือง 

ร้องเรียนของ นายอิบรอฮิม จะปะกิยา ขอความเป็นธรรม 

กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

ในการเพิกถอนโฉนดที่ดิน ซึ่งออกทับซ้อนกับที่ดินที่มีเอกสารแสดงสิทธิครอบครอง (ส.ค.๑) 

ไม่ปรากฏเลขที่ จำานวนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ของ นางแวแอเสาะ จะปะกิยา ซึ่งเป็นย่าของ           

ผู้ร้อง และเป็นผู้ครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ีตำาบลสะเตง อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ภายหลัง 

คณะกรรมาธิการฯ รับฟังคำาชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เหตุผลที่เจ้าพนักงาน

ที่ดินปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเป็นเพราะตรวจสอบไม่พบชื่อของนางแวแอเสาะ เป็นผู้แจ้ง

การครอบครองท่ีดินดังกล่าวในทะเบียน รวมถึงโฉนดท่ีดินท่ีออกทับซ้อนท่ีดินของผู้ร้องก็พบว่า

เป็นการออกโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ผู้ร้องสามารถใช้สิทธิยื่นคำาขอ

ออกโฉนดท่ีดินตามข้ันตอนท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกำาหนดได้ ท้ังน้ี คณะกรรมาธิการฯ 

ได้ต้ังข้อสังเกตถึงความไม่ถูกต้องเก่ียวกับสำาเนาหนังสือแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑)  

ซึ่งออกในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ ไม่ปรากฏเลขที่ ตราครุฑ และตราประทับของเจ้าหน้าที่

ไม่ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดส่วนหัวของแบบแจ้งการครอบครองรายละเอียดบางรายการ

ขาดหายไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมาธิการฯ จึงได้

มอบหมายให้สำานักงานที่ดินจังหวัดยะลาจัดทำาแผนที่ระวางรูปแปลงที่ดินทุกแปลงในพื้นที่ 

เพื่อให้ทราบตำาแหน่งที่ดินของผู้ร้องอยู่ในตำาแหน่งใด พร้อมให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

นายชัย ชิดชอบ



102

ยะลาดำาเนินการสำารวจแนวเขตท่ีดินท่ีผู้ร้องอ้างว่าเป็นพ้ืนท่ีตรงกับ ส.ค. ๑ ไม่ปรากฏเลขท่ี 

โดยได้กำาหนดให้ดำาเนินการในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สำานักงานที่ดินจังหวัดยะลา 

พร้อมรายงานผลความคืบหน้ามายัง คณะกรรมาธิการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือพิจารณาต่อไป

คณะกรรมาธิการการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

                

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์      

สภาผู้แทนราษฎร เชิญ นายปลอดประสพ สุรัสวดี ช้ีแจงแนวทาง

ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฟลัดเวย์                                                                     

ระบายน้ำาเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตกพ้ืนท่ี จังหวัดอุทัยธานี และการ

สร้างเขื่อนแม่วงก์ ยืนยันเขื่อนแม่วงก์และฟลัดเวย์ สามารถ

แก้ไขและบริหารจัดการน้ำาได้อย่างยั่งยืน

 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายชาดา 

ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุม

พิจารณาเรื่อง ข้อร้องเรียนจากผลกระทบในการก่อสร้างเส้นทางน้ำาหลาก (ฟลัดเวย์) เพื่อ

ผันน้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำาอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย พร้อมติดตาม

ความคืบหน้าโครงการสร้างเข่ือนแม่วงก์ โดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย (กบอ.) ช้ีแจงว่า จะมีการสร้างฟลัดเวย์

เพ่ือผันน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา จำานวน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใน ๒ เส้นทาง คือ ฝ่ังตะวันตก                                                                                                           

จำานวน ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และฝ่ังตะวันออกท่ีจะผันน้ำาออกทางแม่น้ำาบางปะกง        

จำานวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมระยะเวลาดำาเนินการ ๕ ปี ในพื้นที่เวนคืนและ

ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันยืนยันถึงความจำาเป็นในการสร้างฟลัดเวย์เพื่อใช้

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมกับยกตัวอย่าง อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่สามารถแก้ไข

ปัญหาน้ำาท่วมได้เนื่องจากมีการขุดคลองมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา

นายชาดา ไทยเศรษฐ์
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น้ำาท่วม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะต้องมีการทำาฟลัดเวย์ ส่วนการสร้างเข่ือนแม่วงก์น้ัน

เป็นหนึ่งในโครงการที่ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ เพราะได้ใช้ทั้งน้ำา ไฟฟ้า ถนน และที่ดิน

 ขณะที่ นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวแสดง      

ความเห็นด้วยหากจะมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชาวอุทัยธานีต้องได้รับผลประโยชน์

มากกว่าท่ีผ่านมา เพราะในช่วงหน้าแล้งไม่เคยได้รับการผันน้ำาเพ่ือใช้ประโยชน์ แต่เม่ือถึงฤดูฝน                                                                                                                

กลับต้องเป็นพื้นที่รับน้ำา นอกจากนี้ ได้ตำาหนิการลงพื้นที่ของ กบอ. ที่ไม่ประสานล่วงหน้า

กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลที่ชี้แจงต่อชาวบ้านนั้นไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้าง

สาธารณูปโภค

 ด้าน นายชาดา ขอความมั่นใจจาก นายปลอดประสพ ว่า การสร้างฟลัดเวย์        

จะไม่ทำาให้จังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบ เน่ืองจากไม่ม่ันใจว่าฟลัดเวย์จะแก้ปัญหาน้ำาท่วม

ได้จริง ตรงกันข้ามหากจังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบแต่สามารถแก้ปัญหาน้ำาท่วมของ

ประเทศได้จริงก็พร้อมจะยอมรับ

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

                     

   คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรียก

ผู้อำานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ชี้แจง ปัญหาการส่งมอบ

พื้นที่สำาหรับสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หลังมีการขอ

งบประมาณสร้างโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหม่เพ่ิมอีก ๑๐๙ ล้านบาท 

อ้างใช้วางระบบสาธารณูปโภค ด้านคณะกรรมาธิการฯ        

จ้ี ให้มีการตัดทอนและใช้เฉพาะในส่วนท่ีจำาเป็น เพ่ือส่งมอบ

พื้นที่ได้ทันตามข้อตกลง

      วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการกิจการ

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายไพจิต ศรีวรขาน เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมพิจารณาเรื่อง ปัญหาและ

อุปสรรคในการเร่งรัดโครงการสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะ

นายไพจิต ศรีวรขาน 
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แห่งใหม่ย่านบางซื่อ เพื่อเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เดิมของโรงเรียนให้กับโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ภายหลังโรงเรียนของบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๐๙ ล้านบาท โดย 

นายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ชี้แจงว่า เกิดปัญหาการจ่ายเงิน

เกินจำานวนที่รัฐสภาจัดสรรให้คือ จำานวน  ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นจำานวนที่ต้องจ่าย  ๑,๔๐๐  

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบก่อสร้าง ๑๙ ล้านบาท 

ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ๑๖ ล้านบาท เหลือเงินสำาหรับก่อสร้าง ๙๖๕  ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้

ทำาได้แค่โครงสร้างอาคาร แม้จะมีการปรับแบบตัดอาคารออกไป ๒ หลัง แต่งบประมาณยังไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะการวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนจึงของบประมาณจากรัฐสภาเพ่ิมเติม เพ่ือวางระบบสาธารณูปโภค ด้าน นายบุญยอด      

สุขถิ่นไทย โฆษกคณะกรรมาธิการฯ ขอให้มีการปรับลดงบประมาณลง และขอให้ใช้จ่าย

ในส่วนที่จำาเป็นจริง ๆ ก่อน เพื่อให้สามารถเปิดทำาการเรียนการสอนได้ตามที่ได้ทำาข้อตกลง

กับรัฐสภาไว้ ซึ่งจะทำาให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้

 ด้าน นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอแนวทาง       

การแก้ไข โดยรัฐสภาสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงให้โรงเรียนขอการสนับสนุน

ไปยังสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงกำาหนดเวลาที่จะย้าย

การเรียนการสอนไปยังอาคารโรงเรียนแห่งใหม ่ ซึ่งได้รับคำาตอบจาก ผู้อำานวยการโรงเรียน

โยธินบูรณะว่า สามารถย้ายนักเรียนไปที่แห่งใหม่ได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

 ทั้งนี้ นายวุฒิชัย เขมนะสิริ ผู้อำานวยการโครงการกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหาร

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กล่าวว่า หากโรงเรียนโยธินบูรณะทำาการย้าย

โรงเรียนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จะส่งผลกระทบต่อการรื้อถอนและดำาเนินการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากการส่งมอบคืนพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้ หากเป็น

ไปได้ขอให้ดำาเนินการย้ายโรงเรียน และส่งมอบพื้นที่คืนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  

เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาท่ีลงนามไว้ ซ่ึงทางผู้อำานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะได้รับเร่ืองดังกล่าว

ไปพิจารณาแล้ว
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คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 

            

  คณะกรรมาธิ ก า รการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค               

สภาผู้แทนราษฎร แนะ กรุงเทพมหานครหยุดทดสอบเดินเรือ

ในคลองแสนแสบช่วงวัดศรีบุญเรือง - สำานักงานเขตมีนบุรี 

หลังคลื่นซัดบ้านเรือน - ตลิ่งพัง

  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ          

การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายอนุสรณ์ 

ปั้นทอง เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ มีการประชุม

พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนกรณีผู้พักอาศัยริมคลองแสนแสบ

ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการเดินเรือโดยสาร 

เนื่องจากการเดินเรือดังกล่าว ทำาให้เกิดคลื่นกระทบฝั่ง

กัดเซาะริมตล่ิงบริเวณเส้นทางเดินเรือ ทำาให้ริมตล่ิงบริเวณบ้านเรือนและอาคารเกิดการทรุดตัว 

ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำานักการจราจรและ

ขนส่ง สำานักการระบายน้ำา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง แล้วทราบว่า โครงการเดินเรือ

ดังกล่าวเป็นของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทดลองเดินเรือในคลองแสนแสบในส่วนต่อขยายระหว่าง

ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองถึงท่าเรือสำานักงานเขตมีนบุรีเป็นระยะเวลา ๖ เดือน แต่เมื่อครบกำาหนด

กลับขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่ายังไม่ได้พิจารณาให้ขยายเวลา

การเดินเรือออกไป โดยขอให้กรุงเทพมหานครหยุดทำาการเดินเรือจนกว่าจะมีแผนหรือ

มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเดินเรือที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับข้อยุติ 

คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรให้กรุงเทพมหานคร

ชะลอการให้บริการเดินเรือออกไประยะหนึ่ง เพื่อ

กำาหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็น

รูปธรรม แล้วจึงจะเปิดให้บริการตามปกติ พร้อม

รายงานผลความคืบหน้ามายังคณะกรรมาธิการฯ 

เพื่อพิจารณาต่อไป

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
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คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการ

พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์  วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ														

การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 วุฒิสภา	 เรียกร้องนายกรัฐมนตรีชะลอการทูลเกล้าฯ	

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ระบุ	 ควรรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน	 ย้ำาการเรียกร้องดังกล่าว

ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา	แบบสรรหา		แต่เพื่อความถูกต้อง

	 วันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้

กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 วุฒิสภา	 แถลงข่าว	
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เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชะลอการนำาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา	

ขึ้นทูลเกล้าฯ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 ทั้งนี้เนื่องจาก

คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นว่า	 การนำาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ	 นำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 นั้นจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม	 คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นว่า	

นายกรัฐมนตรีควรแสดงภาวะผู้นำา	ด้วยการตัดสินใจรอการวินิจฉัย	จากศาลรัฐธรรมนูญก่อน	

ถึงแม้จะเกินเวลา	 ๒๐	 วัน	 และต่อข้อถามท่ีว่า	 การออกมาเรียกร้องดังกล่าวเป็นการเรียกร้อง																																																																																																																					

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา	 แบบสรรหา	 หรือไม่	 เพราะหากร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภา	 แบบสรรหา	 ในชุดปัจจุบันสิ้นสุด

สมาชิกภาพทันที		ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ	ยืนยันว่าการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการเรียกร้องในนาม

คณะกรรมาธิการฯ	 ไม่ใช่ในนามของสมาชิกวุฒิสภา	 แบบสรรหา	 และในคณะกรรมาธิการฯ	

ก็มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งแบบสรรหา	 และที่มาจากการเลือกตั้ง	 นอกจากนี้	 หากนายกรัฐมนตรี

นำาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ	ทั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติชัดเจน	หากเกิดความผิดพลาดใด	ๆ	

นายกรัฐมตรีต้องรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะที่เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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นายคำานูณ	สิทธิสมาน

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 

										

	 คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องทุจริต	 และ																		

เสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 มีมติรับเรื่องด่วนกรณี

ตรวจสอบพบเอกสารแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมาสมาชิกวุฒิสภา

ที่ใช้ประกอบการประชุมของรัฐสภานั้น	 มีเนื้อหาไม่ตรงกับที่ผู้ยื่น

เสนอไว้พิจารณา	 ระบุ	 การปลอมแปลงเอกสารให้สมาชิกรัฐสภา

พิจารณา	จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 	 							 วันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายคำานูณ	 สิทธิสมาน	

สมาชิกวุฒิสภา	 แบบสรรหา	 เข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการ

ศึกษาตรวจสอบเร่ืองการทุจริต	 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 ซ่ึงมี	 นายสาย	 กังกเวคิน	

เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ	 จากกรณีพบเอกสารร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง

ท่ีมาสมาชิกวุฒิสภา	ฉบับท่ี	 ..	 ของ	นายอุดมเดช	 รัตนเสถียร	 และคณะ	 เป็นผู้ย่ืนเสนอ	ขอให้

รัฐสภาพิจารณา	 กับฉบับของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ทำาสำาเนาแจกให้

สมาชิกรัฐสภาใช้ประกอบการพิจารณาวาระแรกในการประชุมเมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	๒๕๕๖

มีข้อความไม่ตรงกัน	 ทั้งที่เป็นเอกสารจากฉบับเดียวกัน	 มีเลขลงรับเดียวกันตามขั้นตอน

หนังสือราชการคือ	 เลขรับที่	 ๒๐/๒๕๕๖	ลงรับวันที่	 	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖	 	 เวลา	๑๓.๐๕	

นาฬิกา	 ดังนั้น	 จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างปลอม	 และการลงมติ

จึงเป็นการรับญัตติปลอม	 โดย	 นายคำานูณ	 ช้ีให้เห็นข้อความท่ีแตกต่างกันของเอกสาร	 ๒	 ฉบับ	

นอกจากหลักการและเหตุผลที่มีข้อความไม่ตรงกันแล้ว	 ก็ยังมีอีกหลายประเด็นใน	 มาตรา	

๑๑๗	 มาตรา	 ๑๑๘	 มาตรา	 ๑๑๕	 และมาตรา	 ๑๑๖	 วรรคสอง	 ตัวอย่างเช่น	 ร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่มีการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภามีการเติมข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติ

สมาชิกวุฒิสภา	ทำาให้สมาชิกท่ีพ้นตำาแหน่งมาแล้วไม่เกิน	๕	ปี	สามารถลงสมัครได้	 ซ่ึงหมายถึง	

สมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันสามารถลงสมัครได้	 ท้ัง	 ๆ	 ท่ีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับท่ี	 นายอุดมเดช																																																																																																																										

ยื่นเข้ามายังสภาไม่มีข้อความที่ระบุอย่างชัดเจนเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการ

พิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา	 อย่างไรก็ตาม	 นายคำานูณ	 กล่าวว่า	 ส่วนตัวไม่ค้านกรณีที่																																																																																																								
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สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด	 ซึ่งถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยให้	

สมาชิกวุฒิสภา	ท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่สามารถเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อได้	นอกจากน้ี	ยังมีหลายคน

ออกมาพูดว่าเมื่อสภาลงมติรับแล้วถือว่าสิ้นสุด	 คล้ายจะเป็นการบอกว่าจะเป็นของปลอม

หรือไม่นั้นไม่สำาคัญ		แต่เมื่อมีมติสภารองรับแล้วถือว่าจบ	ไม่ตัองมาโต้เถียงกันอีก

 		 ด้าน	 คณะกรรมาธิการฯ	 หลังรับฟังการชี้แจงพร้อมตรวจสอบเอกสารที่ 												

นายคำานูณ	 นำามาแสดงแล้ว	 มีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา	 พร้อมมอบหมายให้

คณะอนุกรรมาธิการชุดท่ีมี	 นายไพบูลย์	 นิติตะวัน	 เป็นประธานดำาเนินการตรวจสอบต่อไป	

ซึ่ง	 นายไพบูลย์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 เอกสารประกอบการประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ตรงกับ

ฉบับจริงที่ผู้เสนอมีการแก้ไข	 อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงข้อความนั้นสามารถทำาได้ตาม

กระบวนการโดยสมาชิกขอปรับปรุงแก้ไขญัตต	ิ แต่จากกรณีนี้ไม่ปรากฏเอกสารการขอแก้ไข

แต่อย่างใด	 แต่กลับมีการแก้ไขเกิดข้ึน	 จึงนับว่าการดำาเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย																																										

ต่อสมาชิกรัฐสภา	 เพราะมีการปลอมแปลงเอกสารให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา	

ถือเป็นการดำาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	จึงต้องมีคำาถามต่อไป

ถึงสถานภาพของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	ที่มีการพิจารณาไปเมื่อวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๖	

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

									

	 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	

เผย	 แรงงานคนไทยที่เดินทางไปทำางานเก็บผลไม้ที่สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ถูกโกงค่าจ้าง	 และบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางกลับ

ประเทศได้	 พร้อมเรียกร้องกระทรวงต่างประเทศและกระทรวง

แรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

	 วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายสุนัย	จุลพงศธร	ประธาน

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	 นำาแรงงาน

คนไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์กว่า	 ๒๐	 คน	 ร่วมกันแถลงข่าว

เพ่ือเรียกร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศ	 และกระทรวงแรงงาน	

นายสุนัย	จุลพงศธร



110

เพ่ือให้การช่วยเหลือแรงงานคนไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ท่ีไม่ได้รับค่าจ้างจากบริษัทจ้างงาน											

โดยกล่าวว่า	 ตัวแทนแรงงานคนไทยได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	

สภาผู้แทนราษฎร	 ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีการเดินทางไปทำางานที่สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์	 ซึ่งการเดินทางดังกล่าวมีบริษัทจ้างงานจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้มาติดต่อ

หาแรงงานในพ้ืนท่ีภาคอีสานโดยเฉพาะคนไทยในจังหวัดชัยภูมิ	 ให้เข้าไปทำางานเก็บผลไม้	

โดยก่อนไปได้ตกลงค่าจ้างกันแล้ว	 แต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลง	 และบริษัทจ้างงาน							

ก็ไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใด	 ส่งผลให้แรงงานคนไทยต้องใช้ชีวิตด้วยความลำาบาก

ในต่างประเทศ	 ทั้งนี้ก่อนเดินทางแรงงานคนไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ	

๖๕,๐๐๐	 บาท	 จึงต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศ	 และกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ		

โดย	นายสุนัย	กล่าวว่า	เบื้องต้นต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศ	และกระทรวงแรงงาน	

ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว	 และหาทางช่วยเหลือแรงงานคนไทยที่สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ก่อน	 เพราะขณะนี้ยังมีแรงงานคนไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย

อีก	 ๑๖	 คน	 จากทั้งหมดที่เดินทางไปกว่า	 ๕๐	 คน	 จากนั้น	 ทางคณะกรรมาธิการฯ	

จะทำาหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี	 ให้หามาตรการช่วยเหลือแรงงานและดูแลในเรื่องของ

ข้อกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบริษัทจัดหางาน	 และหามาตรการควบคุมบริษัทจัดหางานใน

ต่างประเทศในระยะยาวต่อไป
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คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วุฒิสภา 

													

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 วุฒิสภา	 เผย	 เตรียมขอให้

ท่ีประชุมวุฒิสภาขยายเวลาทำางานออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 พร้อมคาดว่า	

คณะกรรมาธิการฯ	จะพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	

๒๕๕๖	 และวุฒิสภาจะลงมติในวาระที่สองได้	 ในวันที่	 ๑๘	

พฤศจิกายน	๒๕๕๖

 	 	 	 	 	 วันที่	 ๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายธวัช	 บวรวนิชยกูร  	

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 วุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	

การประชุมของคณะกรรมาธิการฯ	 ในวันที่	 ๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 ได้พิจารณาภาพรวมของ

ร่างพระราชบัญญัติแล้ว	 เห็นว่ามีความจำาเป็นท่ีจะต้องขอให้ท่ีประชุมวุฒิสภาขยายกรอบเวลา

การทำางานของคณะกรรมาธิการฯ	ออกไปอีก	๓๐		วัน	จากเดิมที่กำาหนดสิ้นสุดในวันที่	๒๑	

ตุลาคม	๒๕๕๖		เนื่องจากต้องเชิญส่วนราชการถึง	๑๘	หน่วยงานมาชี้แจง	และให้ข้อสังเกต

กับคณะกรรมาธิการฯ	ทำาให้กรอบระยะเวลาเดิมจึงไม่เพียงพอต่อการทำางานของคณะกรรมาธิการฯ	

นายธวัช	บวรวนิชยกูร
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ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 โดยได้เชิญ

ส่วนราชการถึง	 ๑๐	 หน่วยงานเข้ามาชี้แจง	 ประกอบด้วย	 ๑.	 สำานักงานคณะกรรมการ											

กฤษฎีกา	 ๒.	 สำานักงบประมาณ	 ๓.	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

๔.	 กรมบัญชีกลาง	 ๕.	 สำานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 ๖.	 สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ๗.	 สำานักปลัดกระทรวงการคลัง	

๘.	 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 ๙.	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 และ	 ๑๐.	 ธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 จากน้ัน	 คณะกรรมาธิการฯ	 จะประชุมนัดสุดท้ายในวันท่ี	 ๗	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๖	 และจะส่งรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ให้กับประธานวุฒิสภาได้ในวันที่	 ๑๒	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อนัดประชุมวุฒิสภาลงมติเป็นรายมาตราในวาระที่สอง	 และ

ให้ความเห็นชอบในวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ต่อไป

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

 		

	 คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องทุจริต	 และ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 ระบุการประกาศใช้พระราช

บัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ในระหว่าง

การชุมนุมเมื่อวันที่	๑	–	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๖		ที่ผ่านมา	อาจขัด

ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา	๖๓	 เผย	 เตรียมส่งเรื่องให้	คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าว

	 วันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายไพบูลย์	 นิติตะวัน					

สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะคณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเร่ืองทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล	

วุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	คณะกรรมาธิการฯ	ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ	 สภาความมั่นคง	 มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ	 ต่อกรณีที่รัฐบาลประกาศใช้

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ในระหว่างวันที่	

๑	–	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๖		ในพื้นที่	๓	เขตของกรุงเทพมหานคร	ช่วงเวลาที่จะมีการชุมนุม							

ของประชาชนเพื่อคัดค้านการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับของสภาผู้แทนราษฎร	

ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ	 ได้รับทราบข้อมูลและมีการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า	

นายไพบูลย์	นิติตะวัน	
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การประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ	 ดังกล่าว	 ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	 ๖๓	 ที่กำาหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ	 และ

แม้จะเป็นการออกประกาศตามพระราชบัญญัติความมั่นคงฯ	 มาตรา	 ๑๕	 แต่เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่สถานการณ์ชุมนุมที่แสดงการใช้ความรุนแรง	 นอกจากนั้นแล้วยังขอให้

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ	ระหว่างที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ	ตั้งแต่

วันท่ี	 ๑	 –	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เพราะพบว่ามีการใช้งบดำาเนินการมากถึง	 ๑๗๕	 ล้านบาท										

ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายต่อรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการฯ															

จึงเห็นว่า	 ควรส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

(ป.ป.ช.)	 ตรวจสอบ	 โดยขณะนี้	 นายสาย	 กังกเวคิน	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 ได้ลงนาม								

ในหนังสือเพื่อส่งถึงประธานคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะรัฐมนตรีแล้ว	 สำาหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติความม่ันคงฯ	 ล่าสุดคือ	 ระหว่างวันท่ี	

๙	–	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๖		นั้น	จะนำาเรื่องเข้าตรวจสอบในระดับคณะอนุกรรมาธิการฯ	ก่อน	

หากพบว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จะยื่นเรื่องให้	

ป.ป.ช.	ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร 

								

	 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	สภาผู้แทนราษฎร	เผย	

เตรียมขอความร่วมมือ	กระทรวงศึกษาธิการ	แก้ปัญหาหนี้สินครู	พร้อมระบุ	การดำาเนินชีวิต

ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จะทำาให้รอดพ้นจากปัญหาหนี้สินและดำารงชีวิตอยู่ได้

	 วันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายฉลาด	 ขามช่วง	

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู	

ในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ	 สภาผู้แทนราษฎร	

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 ถึงแนวทางการแก้ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูว่า	 หลังรับฟัง																																																																																																	

ข้อมูลจากผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 นายฉลาด	 ขามช่วง



114

ธนาคารออมสิน	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และผู้จัดการใหญ่ธนาคาร

กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	แล้ว	คณะกรรมาธิการฯ	มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า	จะเสนอให้กระทรวง

ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดตั้งคณะทำางานขึ้น	 ๑	 ชุด	 เพื่อเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้สิ้นสำาหรับครู

ที่เป็นหนี้ถึงขั้นจะถูกฟ้องล้มละลายและถูกตามทวงหนี้จากเจ้าหนี้นอกระบบ	 ซึ่งหลังจากได้

รายชื่อแล้วคณะทำางานของกระทรวงศึกษาธิการ	 จะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการและสมาคม

พัฒนาชีวิตครู	 หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดย	 การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส	 เอื้อให้

เกิดการเจรจรกับเจ้าหนี้	แต่หากดำาเนินการประเด็นนี้ไม่สำาเร็จ	จะขอให้รัฐบาลเสนอโครงการ

พักหนี้ครูเป็นเวลา	 ๓	 ปี	 เพื่อลดภาระเรื่องดอกเบี้ย	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสนอข้างต้นที่ได้จาก

การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือครูที่เป็นหนี้และ

ไม่สามารถล้างหน้ีให้ตัวเองได้เท่าน้ัน	 ท้ังน้ี	 การดำาเนินชีวิตด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

ลดรายจ่าย	เพ่ิมรายได้	ขยายโอกาส	ฉลาดอดออม	จะทำาให้ประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น	

ครู	เกษตรกร	ก็จะไม่ประสบกับปัญหาหนี้สิน	และดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
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 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

											

	 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ	 และ

การคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 จัดเสวนาเรื่อง	 “ชะตากรรม	

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ	 :	 ๑๐	 ปี	 ๖	

รัฐบาล”	 วันศุกร์ที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 หวังพัฒนาสื่อให้มี

คุณภาพสำาหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

	 วันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นายวันชัย	 สอนศิริ	

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ	 และการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	 วันศุกร์ที่	 ๘	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๖	 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา	 ศึกษา	 ติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงาน	

สิทธิเสรีภาพ	 ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ	 และการคุ้มครองผู้บริโภค	

วุฒิสภา	ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	จัดเสวนาเรื่อง	“ชะตากรรม	ร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ	 :	 ๑๐	 ปี	 ๖	 รัฐบาล”	 ตั้งแต่เวลา	 ๐๙.๐๐	 –	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	

ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข	๓๐๖	–	๓๐๘		อาคารรัฐสภา	๒	เพื่อเป็นเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นจากสาธารณชน	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สามารถ

เป็นกลไกสร้างสื่อที่ดีให้ประชาชนอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ											

เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำาลังสำาคัญของชาติในอนาคต	 โดย

คณะกรรมาธิการฯ	 จะรวบรวมข้อคิดเห็นท่ีได้	 นำาเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภา	 เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และผลักดันให้มีการเสนอและพัฒนากฎหมาย	 นโยบายอันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนต่อไป

       		 ทั้งนี้	 การจัดเสวนาข้างต้น	 มีการบรรยายปาฐกถาเรื่อง	 “ความสำาคัญและ

ความเป็นไปต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยฯ	:	ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร”	

โดย	 นายสนธยา	 คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 และการอภิปรายเรื่อง	

“ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยฯ	ความหวังใหม่ของภาคประชาชน	จริงหรือ	?”		

โดย	วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวันชัย	 สอนศิริ
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คณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา 

																	

	 คณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้าง											

ธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	 รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับ			

ผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมในจังหวัดเพชรบูรณ์	 และหลาย

จังหวัดภาคอีสาน	 ที่ไม่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อย่างแท้จริง

	 วันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	นายสาย	กังกเวคิน	ประธาน

คณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	

พร้อมด้วย	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	กรรมาธิการ	รับการย่ืนเร่ืองจากกลุ่มเครือข่ายประชาชน																																																																																																																												

ปกป้องประเทศ	 สภาธรรมาภิบาล	 พรรคพลังงานไทย	 นำาโดย	 นายเรืองฤทธิ์	 อินทร์สอน		

ประชาชนตำาบลบ้านกลาง	 อำาเภอหล่มสัก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ที่ร้องเรียนกรณีบริษัท	 เจเอส

เอ็กซ์	เอเนอจี้	สำารวจขุดเจาะน้ำามันจนส่งผลกระทบต่อชุมชน	โดยกรณีพื้นที่	อำาเภอหล่มสัก	

มีการเตรียมขุดเจาะในพ้ืนท่ี	 ๙	 ไร่	 ซ่ึงอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชน	 และอยู่ติด										

กับลำาน้ำา	 อีกทั้งอยู่ห่างจากชุมชนระยะเพียง	 ๕๐๐	 เมตร	 โดยไม่ผ่านการประเมิน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment	:	EIA) นอกจากนี้	ยังมีผู้ได้รับ			

ผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมในลักษณะเดียวกันอีก	 ที่ไม่มีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง	ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	บุรีรัมย์	

กาฬสินธุ์	และอุดรธานี	โดยใน	อำาเภอหนองแซง	จังหวัดอุดรธานี	มีชาวบ้าน	๘	คน	มีอาการ

เจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ	 มีผ่ืนคันตามร่างกาย	 เน่ืองจากการเผาก๊าซธรรมชาติซ่ึงอยู่ห่าง

จากบ้านระยะทาง	 ๑	 กิโลเมตร	 และได้ทำาการร้องเรียนไปท่ีฝ่ายปกครองและส่ิงแวดล้อมแล้ว

แต่ไม่ได้รับการเยียวยา	ด้าน	คณะกรรมาธิการฯ	

กล่าวว่า	 จะเร่งติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าว	

โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลด้านพลังงาน	 ซึ่งมี	นางสาวรสนา			

โตสิตระกูล	เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ	

ดำาเนินการต่อไป

นายสาย	กังกเวคิน	
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คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร	

	

	 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ	 สภาผู้แทนราษฎร	 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการศึกษา

การคุ้มครองสถานภาพและขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจในบทบาท

ของภิกษุณีสงฆ์ต่อประชาชน	 พร้อมเห็นควรเพ่ิมเติมข้อจำากัดความ		

การรองรับสถานภาพทางกฎหมายภิกษุณีสงฆ์	ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

	 วันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 นางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ถึงผลการพิจารณาเรื่อง	 โอกาสและ

อุปสรรคของผู้หญิงกับการบวชภิกษุณีสายเถรวาท	 ในประเทศไทย	

ประเด็นข้อกฎหมายและการคุ้มครองสถานภาพของภิกษุณีที่ดำารง

อยู่ในสังคมไทยว่า	 เบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะ

ให้มีการศึกษาและขับเคล่ือนสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะ													

พุทธศาสนิกชน	 ให้เข้าใจตรงกันในบทบาทของพระภิกษุณีสงฆ์	 และต้องการให้มีการ

ส่งเสริมสภานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสงฆ์	โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	เพื่อเพิ่มเติม

ในส่วนของการส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสงฆ์	 เน่ืองจากพระราชบัญญัติสงฆ์	

ไม่ได้บัญญัติในส่วนของข้อจำากัดความที่จะรองรับพระภิกษุณีสงฆ์	สายลังกาวงศ์	ซึ่งส่วนใหญ่							

ภิกษุณีสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยได้รับการบวชมาจากสายลังกาวงศ์	 ทั้งนี้พระภิกษุณีสงฆ์

ต้องถือศีล	๓๑๑	ข้อ	การที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้	จะต้องบวชเป็นสามเณรีถึง	๒	ปี	ซึ่งจะมีความ

เคร่งครัดในการถือศีล	 จึงทำาให้ตัดประเด็นของการเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนา

ออกไปได้	ส่วนประเด็นการยอมรับของสังคมไทย	นางสาวอรุณี	กล่าวว่า	คณะกรรมาธิการฯ	

มีความกังวลในประเด็นนี้เช่นกันเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 แต่เชื่อว่า	 หากทุก											

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกันอธิบายและสร้างความเข้าใจ	 ก็เช่ือว่าสังคมจะเปิดรับในเร่ืองน้ี	

นางสาวอรุณี	ชำานาญยา	
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เพราะปัจจุบันภิกษุณีสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติดำารงตนท่ีสังคมยอมรับอยู่แล้ว	 ท้ังน้ี	 การร่วมมือ

เพ่ือขับเคล่ือนประเด็นข้างต้นว่า	 ท่ีประชุมเห็นควรให้	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและ

วัฒนธรรม	สภาผู้แทนราษฎร	ศึกษาประเด็นนี้ต่อ	และมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งคือ	ต้องการ

เชิญชวนสมาชิกชมรมรัฐสภาสตรีเข้าหารือร่วมกัน	เพ่ือช่วยผลักดันเร่ืองน้ีให้เป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 

														

	 คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 และ

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์		จัดโครงการ	“มหกรรมกีฬาและ

นันทนาการผู้สูงอายุ”	 วันเสาร์ที่	 ๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	 ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสนองพระราชประสงค์ที่ต้องการ

ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 วันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๖	นางนฤมล	ศิริวัฒน์	ประธานคณะกรรมการโครงการ

กิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เปิดเผยว่า	 คณะกรรมาธิการ

การกีฬา	วุฒิสภา		ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จะจัดโครงการ	 “มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ”	 วันเสาร์ท่ี																																												

๒๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 ณ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา	 และสนองพระราชประสงค์ที่ต้องการ
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ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และรวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการ

ออกกำาลังกาย	 เสริมสร้างพละกำาลังห่างไกลจากโรคภัย	 เพ่ิมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	 โดยจะนำา														

รายได้จากการจัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว	 มาสนับสนุนผู้พิการทั้งด้านกีฬาและ

ด้านการศึกษาต่อไป

	 ทั้งนี้	กีฬาและนันทนาการที่จัดขึ้นสำาหรับผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย	๙		ชนิด	และอีก	

๑	กีฬาสาธิต		ได้แก่	๑.	กีฬาเดิน		–	วิ่งมินิมาราธอน		๒.	กีฬาตะกร้อลอดห่วง	–	เซปักตะกร้อ		

๓.	กีฬาเทเบิลเทนนิส	๔.	กีฬาแบดมินตัน		๕.	กีฬาเปตอง		๖.	กีฬาหมากรุกไทย		๗.	กีฬา

ลีลาศ		๘.	คาราโอเกะ		๙.	กีฬามหาสนุก	และกีฬาวู้ดบอล	ที่เป็นกีฬาสาธิต	 โดยประชาชน

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	

โทร.	๐	๒๘๐๐	๖๘๐๐	–	๕		หรือท่ีสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

โทร.	๐	๒๒๑๖	๗๗๒๘		และ	๐	๒๒๑๙	๒๔๒๘



120

	 เมียนมาร์ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น	 “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”																														

(เดิมคือ	The	Union	of	Myanmar	เปลี่ยนเป็น	The	Republic	of	the	Union	of	Myanmar)	 ปัจจุบัน																	

มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ		โดยมีนายเต็ง	เส่ง	ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี	ซึ่งเป็น																																																																																																																												

ประมุขและหัวหน้ารัฐบาล	ต้ังแต่วันท่ี	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๔	โดยรัฐธรรมนูญกำาหนดให้รัฐสภาของพม่า	

(Pyidaungs	Hluttaw)	ประกอบด้วย	๒	สภา	ทำาหน้าที่เป็นผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติ	ประกอบด้วย		

สภาผู้แทนราษฎร	(Pyithu	Hluttaw)	หรือสภาประชาชน	(House	of	Representatives)	 และวุฒิสภา	

(Amyotha	Hluttaw)	หรือสภาชนชาติ	(House	of	Nationalities)	
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ประธานาธิบดี			 	 	 	 นายเต็ง	เส่ง	(U	Thein	Sein)	

ประธานสภาประชาชน			 	 นายฉ่วย	มาน	(H.E.Thura	U	Shwe	Mann)	

วันชาติ	 	 	 	 	 	 ๔	มกราคม	ค.ศ.	๑๙๔๘	(๒๔๙๑)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย	๒๔	สิงหาคม	ค.ศ.	๑๙๔๘	(๒๔๙๑)

ประวัติโดยสังเขป

ท่ีต้ัง	ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ	 ติดกับจีน	(๒,๑๘๕	ก.ม.)

ทิศตะวันออกเฉียงใต้		 	 ติดกับลาว	(๒๓๕	ก.ม.)	และไทย	(๒,๔๐๑	ก.ม.)

ทิศตะวันตก		 	 	 	 	 ติดกับอินเดีย	(๑,๔๖๓	ก.ม.)	และบังกลาเทศ	(๑๙๓	ก.ม.)

ทิศใต้	 	 	 	 	 	 ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

พื้นที่		 	 	 	 	 	 ๖๕๗,๗๔๐	ตารางกิโลเมตร	(ประมาณ	๑.๓	เท่าของไทย)	

เมืองหลวง	 		 	 	 	 	 เนปิดอว์	(Nay	Pyi	Taw)	

ประชากร	 		 	 	 	 	 ๕๘.๓๘	ล้านคน	(ปีงบประมาณ	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒)

ภาษาราชการ	 		 	 	 	 เมียนมาร์/พม่า	

ศาสนา	 	 	 	 	 	 ศาสนาพุทธ	(ร้อยละ	๘๙)	ศาสนาคริสต์	(ร้อยละ	๕)

		 	 	 	 	 	 ศาสนาอิสลาม	(ร้อยละ	๔)	อื่น	ๆ	(ร้อยละ	๒)

นายเต็ง	เส่ง
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การแบ่งเขตการปกครอง

	 เขตการปกครอง	แบ่งการปกครองเป็น	๗	รัฐ	(state)	สำาหรับเขตท่ีประชากรส่วนใหญ่

เป็นชนกลุ่มน้อย	 และ	 ๗	 ภาค	 (region)	 สำาหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า	

ดังนี้

รัฐ	(States)

	 ๑.	 รัฐชิน	(Chin)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองฮะคา

	 ๒.	รัฐกะฉิ่น	(Kachin)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองมิตจีนา

	 ๓.	รัฐกะเหรี่ยง	(Kayin)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองปะอาน

	 ๔.	รัฐกะยา	(Kayah)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองหลอยก่อ

	 ๕.	รัฐมอญ	(Mon)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองมะละแหม่ง

	 ๖.	รัฐยะไข่	(Rakhine)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองซิตตเว

	 ๗.	รัฐฉานหรือไทใหญ่	(Shan)	มีเมืองหลวงชื่อ	เมืองตองยี

ภาค	(Region)

	 ๑.	 เขตอิรวดี	(Ayeyarwady)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองพะสิม

	 ๒.	เขตพะโค	(Bago)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองพะโค

	 ๓.	เขตมาเกว	(Magway)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองมาเกว
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	 ๔.	เขตมัณฑะเลย์	(Mandalay)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองมัณฑะเลย์

	 ๕.	เขตสะกาย	(Sagaing)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองสะกาย

	 ๖.	 เขตตะนาวศรี	(Tanintharyi)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองทวาย

	 ๗.	เขตย่างกุ้ง	(Yangon)	มีเมืองเอกชื่อ	เมืองย่างกุ้ง

เศรษฐกิจการค้า

	 หน่วยเงินตราจั๊ต	อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ	๗๒๕	จั๊ตเท่ากับ	๑	ดอลลาร์สหรัฐ	

หรือ	๒๔	จั๊ตเท่ากับประมาณ	๑	บาท	(ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๔)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 		 ๓๑.๗	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ปี	๒๕๕๓)	

รายได้ประชาชาติต่อหัว	 		 ๒,๘๕๘	ดอลลาร์สหรัฐ	(ปี	๒๕๕๓)	

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 	 ร้อยละ	๓.๓	(ปี	๒๕๕๓)	

สินค้านำาเข้าสำาคัญ			 	 	 เครื่องจักรกล	ใยสังเคราะห์	น้ำามันสำาเร็จรูป	

สินค้าส่งออกสำาคัญ	 		 	 ก๊าซธรรมชาติ	ไม้	เมล็ดพืชและถั่ว	
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ความสัมพันธ์ทั่วไป

	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์	 ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและ										

การหารือระดับสูงระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน												

เมียนมาร์แล้ว	๒	คร้ัง	คือ	การเดินทางเยือนในโอกาสรับตำาแหน่งใหม่	เม่ือวันท่ี	๕	ต.ค.	๒๕๕๔	

และการเข้าร่วมการประชุมผู้นำา	๖	ประเทศลุ่มแม่น้ำาโขง	(GMS)	ครั้งที่	๔	เมื่อวันที่	๑๙	-	๒๐	

ธันวาคม	๒๕๕๔	โดยในครั้งหลังนี้	นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาร์	ที่

เนปิดอว์	และนางออง	ซาน	ซู	จี	ที่กรุงย่างกุ้งด้วย

	 	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ได้ให้การรับรอง	 นายฉ่วย	 มาน	 (H.E.Thura	 U	 Shwe	 Mann)	 ประธานสภาประชาชน																								

เมียนมาร์และคณะฯ	ในฐานะแขกของรัฐสภา	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๕	กันยายน	๒๕๕๖	และ

เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ในวันจันทร์ที่	 ๒๓	 กันยายน	

๒๕๕๖	

	 	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองฝ่ายได้มีความร่วมมือทวิภาคีท่ีคืบหน้าในด้าน

ต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 ท้ังด้านการปราบปรามยาเสพติด	 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	

การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน	 และล่าสุดรัฐบาล

เมียนมาร์ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดีตรงข้าม	อ.แม่สอด		จ.ตาก	เมื่อวันที่	๕	ธ.ค.	๒๕๕๔	

(ภายหลังจากที่ปิดมาตั้งแต่วันที่	๑๘	ก.ค.	๒๕๕๓)	
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ความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ

	 ด้านการค้าการลงทุน	 ในปี	 ๒๕๕๔	 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ	 ๒	 ของเมียนมาร์																	

(หลังจากท่ีไทยเคยครองอันดับ	๑	จนกระท่ัง	ปี	๒๕๕๓	ปัจจุบันอันดับ	๑	คือ	จีน)	โดยการค้าไทย	

เมียนมาร์	 ปี	 ๒๕๕๔	 มีมูลค่า	 ๑๘๕,๖๐๒	 ล้านบาท	 (เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	 ๑๙)	 ส่วนการค้า

ชายแดนมีมูลค่า	 ๑๕๗,๕๙๐	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๒	 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด	

รวมท้ังไทยและเมียนมาร์มีความตกลงเพ่ือเว้นเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเล่ียงรัษฎากร	

ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๑๕	 ส.ค.	 ๒๕๕๕	 นอกจากนี้ไทยและเมียนมาร์ได้ลงนาม

ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน	โดยลงนามเมื่อวันที่	๑๔	มี.ค.	๒๕๕๑	

	 โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกทวาย	 นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม

เชื่อมโยงกับไทย	 เมื่อวันที่	 ๒	 พ.ย.	 ๒๕๕๓	 บริษัทอิตาเลียนไทย	 ดีเวลอปเมนต์	 จำากัด	

(มหาชน)	 ได้ลงนามกับการท่าเรือเมียนมาร์ในกรอบความตกลงเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำาลึก

ทวาย	นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม	(ถนน	รถไฟ	สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น้ำามัน	

เชื่อมต่อระหว่างเมืองทวายกับ	 จ.กาญจนบุรี)	 โดยได้จัดตั้งบริษัท	 Dawei	 Development	

Co.,Ltd.	 (DDC)	 เพื่อดำาเนินโครงการ	 โดยฝ่ายไทยได้เตรียมการในฝั่งไทยเพื่อรองรับ																																														

โครงการท่าเรือน้ำาลึก	 ทวายฯ	 โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	(กบส.)		 	 	 	
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	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม	 รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบ

ให้เปล่าเพื่อก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงกับเมียนมาร	์ โดยในปี	 ๒๕๕๔	 รัฐบาลไทย

ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ	 (๑)	 ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำาเมยแห่งที่	 ๑	 แบบถาวร	

เชื่อมโยง	 อ.แม่สอด	 จ.	 ตาก	 กับเมืองเมียวดีของเมียนมาร์	 (๒)	 สร้างถนนช่วงต่อจาก

เชิงเขาตะนาวศรี	กอกะเร็ก	และ	(๓)	ปรับปรุงถนนแม่สอด/เมืองเมียวดี	เชิงเขาตะนาวศรี	

แหล่งข้อมูล	:

กองเอเชียตะวันออก	๒	กรมเอเชียตะวันออก	กระทรวงการต่างประเทศ.	สาธารณรัฐแห่ง	

	 สหภาพเมียนมาร	์สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๖,	จาก	http://www.mfa.

	 go.th/main/th/world/70/10257l	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

LVC	ASEAN	CENTER.	พม่า.	สืบค้นเม่ือวันท่ี	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖,จาก	http://www.lampangvc.ac.th

	 /lvcasean/index.html
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พระราชกฤษฎีกา

กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน

ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์

และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                                                                     

และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นกฎหมาย

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
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และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดย

อาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์

และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสี่สิบห้าวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำาว่า “เงินบำาเหน็จชราภาพ” และ “เงินบำานาญ

ชราภาพ” ระหว่างบทนิยามคำาว่า “เงินสมทบ” และคำาว่า “สำานักงาน” ในมาตรา ๔ แห่ง

พระราชกฤษฎีกา กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์

ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล

ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

 “เงินบำาเหน็จชราภาพ” หมายความว่า เงินบำาเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว

 “เงินบำานาญชราภาพ” หมายความว่า เงินเลี้ยงชีพรายเดือน

 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกา

กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน                                                                                                                  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น

ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

 “มาตรา ๕/๑ ให้สำานักงานออกสมุดประจำาตัวให้แก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้          

สมุดประจำาตัวผู้ประกันตนให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำาหนด”

 มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกา

กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน                                                                                                                         

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น               

ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔
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 “มาตรา ๘/๑ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนเดือนละสองร้อยบาท ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ”

 มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์

และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 

๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๙ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้มีสิทธิ                             

ได้รับประโยชน์ทดแทน ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ โดยผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงิน                                                                                                                              

สมทบเข้ากองทุนตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ สามารถจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๘/๑ ด้วยก็ได้ หรือผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

ตามมาตรา ๘/๑ สามารถจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ด้วยก็ได้

 ผู้ประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๘/๑ โดยย่ืนแสดงความจำานงต่อสำานักงานตามแบบท่ีเลขาธิการกำาหนด และให้มีผล

ต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีแสดงความจำานง ท้ังน้ี ผู้ประกันตนมีสิทธิเปล่ียนการจ่ายเงินสมทบ

ได้ปีละหนึ่งครั้ง”

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แห่งพระราช

กฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร

เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๑๐ ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับประโยชน์

ทดแทนตามมาตรา ๗

 มาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ และประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น        

ให้ย่ืนคำาขอรับประโยชน์ทดแทนตามระเบียบท่ีเลขาธิการกำาหนดต่อสำานักงานภายในสองปี

นับแต่วันท่ีมีสิทธิ และให้เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาส่ังการโดยเร็ว”

 มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกากำาหนด        

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 

๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๑๑ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเข้ารับการรักษาในสถาน

พยาบาลประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป ในอัตราวันละสองร้อยบาท ปีละไม่เกิน

สามสิบวัน ต่อเม่ือภายในระยะเวลาส่ีเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า

สามเดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย”

 มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา

กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน                                                                                                                     

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น

ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทน

ในกรณีตาย เป็นเงินค่าทำาศพในอัตราสองหมื่นบาท ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบสองเดือน  

ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย

เว้นแต่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุ ให้จ่ายเงินค่าทำาศพต่อเมื่อภายใน

ระยะเวลาหกเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเดือน   

ที่ถึงแก่ความตาย

 การจ่ายเงินค่าทำาศพตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำาดับ ดังต่อไปนี้

 (๑) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำาหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็น                

ผู้จัดการศพผู้ประกันตน

 (๒) สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่า

เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

 (๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

 ในกรณีที่ผู้ประกันตนซึ่งได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพถึงแก่

ความตาย ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตายตามวรรคหนึ่งด้วย

 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนั้นอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินค่าทำาศพกรณี  

ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง และในฐานะที่เป็น
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ผู้ประกันตนซึ่งได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพตามวรรคสามในเวลาเดียวกัน      

ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าทำาศพกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ตามวรรคหนึ่งเพียงทางเดียว

 มาตรา ๑๔ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา ๘ มีสิทธิ         

ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ เป็นเงินบำาเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนตามมาตรา ๘/๑ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เป็นเงิน

บำานาญชราภาพ ทั้งนี้ ต่อเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตน

ต่อไป

 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา ๘ หรือมาตรา 

๘/๑ ประสงค์จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น ให้จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม

จากอัตราที่กำาหนดได้ แต่เงินสมทบที่จะจ่ายเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งพันบาท”

 มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๔/๒ และมาตรา 

๑๔/๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ

ประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน

ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

 “มาตรา ๑๔/๑ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เป็นเงินบำาเหน็จชราภาพ ในอัตราไม่น้อยกว่าจำานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนรายปี       

ที่สำานักงานประกาศกำาหนดในแต่ละปี

 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นเงินบำานาญ

ชราภาพไปจนตลอดชีวิต ต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า

ส่ีร้อยย่ีสิบเดือน หรือต่อเม่ือผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ จนครบจำานวนท่ีจะได้รับเงินบำานาญ

ชราภาพขั้นตำ่าตามที่สำานักงานประกาศกำาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้จ่ายเงินสมทบติดต่อกัน

หรือไม่ก็ตาม การจ่ายเงินบำานาญชราภาพให้จ่ายเป็นรายเดือน

 ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินบำานาญชราภาพเนื่องจากไม่เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่กำาหนด ในวรรคสอง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบำาเหน็จชราภาพในอัตราและผล

ประโยชน์ตอบแทนตามที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง
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 การคำานวณเงินบำานาญชราภาพตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 เพื่อประโยชน์ในการคำานวณเงินบำานาญชราภาพตามวรรคสี่

 (๑) เงินในบัญชีรายบุคคลเมื่อเกษียณอายุ คือ เงินที่นำาส่งเข้ากองทุนสำาหรับ  

ผู้ประกันตนแต่ละรายเมื่อเกษียณอายุ

 (๒) อัตราผลตอบแทน คือ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่สำานักงานประกาศ

กำาหนดให้ผู้ประกันตน จะได้รับในแต่ละปี ซึ่งได้หักเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ไว้แล้ว

 (๓) จำานวนปีที่ส่งเงินสมทบ คือ ระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบจนถึงปี

เกษียณอายุ

 (๔) จำานวนเดือนที่คาดว่าจะได้รับเงินบำานาญชราภาพ คือ อายุคาดหมาย

เฉลี่ยเมื่อเกษียณ ที่อายุหกสิบปีของผู้ประกันตนคูณกับสิบสองเดือน โดยที่อายุคาดหมาย

เฉลี่ยเมื่อเกษียณที่อายุหกสิบป ี หมายถึง จำานวนปีที่คาดว่าผู้ประกันตนจะมีชีวิตรอดเพื่อ

รับเงินบำานาญชราภาพเมื่อเกษียณอายุที่หกสิบปี ทั้งนี้ ตามที่สำานักงานประกาศกำาหนด

 มาตรา ๑๔/๒ ในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ ทุพพลภาพก่อนมีสิทธิ

ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ให้มีสิทธิขอรับเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน

พร้อมด้วยอัตราผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนได้ แต่ให้มีสิทธิขอรับได้เพียง

ครั้งเดียว

 มาตรา ๑๔/๓ ในกรณีที่ผู้รับเงินบำานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน        

หกสิบเดือนนับแต่เดือน ที่มีสิทธิได้รับเงินบำานาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำาเหน็จชราภาพ

เป็นจำานวนสิบเท่าของเงินบำานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับก่อนถึงแก่ความตายให้แก่สามี 

ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้รับเงินบำานาญชราภาพ ในจำานวนที่เท่ากัน



133

 ในกรณีที่ผู้รับเงินบำานาญชราภาพไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งผู้รับเงิน

บำานาญชราภาพทำาหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำาเหน็จชราภาพตามวรรคหน่ึง”

 มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกากำาหนด     

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน           

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น

ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “มาตรา ๒๐ ในระยะเริ่มแรก ให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์                

ตามมาตรา ๗ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราเดือนละเจ็ดสิบบาท ผู้ประกันตนท่ีเลือกสิทธิ          

ประโยชน์ตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราเดือนละ

หนึ่งร้อยบาท ทั้งนี้ จนกว่าสำานักงานจะประกาศเป็นอย่างอื่น”

 มาตรา ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ              

หากในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ผู้ใดมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี                               

บริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๘/๑ 

เว้นแต่ผู้ใดมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ข้ึนไป ให้ผู้น้ันมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ 

เท่านั้น และไม่ให้นำามาตรา ๙ วรรคสอง มาใช้บังคับ

 ให้ผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๘/๑ สามารถจ่ายเงินสมทบ          

เข้ากองทุนย้อนหลังได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”

 มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  นิวัฒน์ธำารง บุญทรงไพศาล

       รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภท

ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์

ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำาหนดให้สำานักงานประกัน

สังคมออกสมุดประจำาตัวให้แก่ผู้ประกันตนตามแบบที่เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

กำาหนด เพื่อเป็นเอกสารแสดงสิทธิของผู้ประกันตน กำาหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่วันแรกที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาล กำาหนดเงื่อนไขให้          

ผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีตาย

เม่ือได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือนก่อนเดือนท่ีถึงแก่ความตาย และกำาหนด

ให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๘/๑ ซึ่งทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ชราภาพ มีสิทธิขอรับเงินที่ผู้ประกันตน จ่ายเข้ากองทุนได้ รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขให้

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นเงินบำานาญชราภาพไปจน

ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการดำารงชีพของผู้ประกันตน จึงจำาเป็น              

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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	 สวนลุมพินี	 หรือที่นิยมเรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	 สวนลุม	 เป็นสวนสาธารณะ													

แห่งแรกของประเทศไทย	 ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่	 ๔	 ล้อมรอบด้วยถนนวิทยุ	 ถนนราชดำาริ																				

และซอยสารสิน	 แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกับการพักผ่อน																																																																																																																						

หย่อนใจของคนกรุงเทพอีกสถานที่หนึ่ง	ซึ่งมีคนกรุงเทพฯ	มาใช้บริการทุกวัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง																																																																																																																																							

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	 มีลักษณะเป็น	 “สวนอเนกประสงค์”	 ซึ่งรวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย	

เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลากหลายจัดเตรียมไว้บริการประชาชน	 โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์

นันทนาการ	 สมาคม	 ชมรมต่าง	 ๆ	 ภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์

ที่ความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่	 ปลูกรายล้อมอยู่มาก	 และกระจายอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติที่จัดแต่งด้วยสระน้ำากว้างใหญ่	 กลุ่มพรรณไม้ดอกไม้ประดับ	 ใบต่างสีสันไม่ว่าจะเป็น
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สวนป่าเขียวชอุ่ม	 สวนปาล์มท่ีสง่างาม	 หรือสวนไผ่ซ่ึงให้ความรู้สึกนุ่มนวล	 พล้ิวไหว	 และด้วย

เหตุท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวกว้างใหญ่ท่ามกลางตึกอาคาร	 จึงมีหน้าท่ีต่อระบบนิเวศน์โดยเป็นท่ีพักพิง

และแหล่งอาหารของสรรพชีวิต

ความเป็นมา

	 สวนลุมพินี	เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร	และพระราชมรดก																				

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้แก่ชาวพระนคร	 โดยมี						

จุดเริ่มต้นในปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ	๑๕	ปี	ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำา

หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 จึงทรงมีพระราชดำาริจะจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติขึ้น

เป็นคร้ังแรกของประเทศ	 ด้วยพระราชประสงค์จะเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ได้เห็นสินค้าต่าง	ๆ	

ที่อาจทำาขึ้นเองได้บ้าง	 และแสดงสินค้าไทยให้ชาวต่างประเทศได้เห็น	 เมื่อมีการซื้อขายกัน

ก็จะทำาให้เกิดกระแสการเงินหมุนเวียนช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้	 ดังเช่นประเทศตะวันตก

ทำาได้ผลมาแล้ว	 งานนี้เรียกว่า	 “งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์”	 โดยกำาหนดจัดในฤดูหนาวปลายปี	

๒๔๖๘	 และมีพระราชดำาริว่า	 เมื่อเลิกการจัดงาน	 สถานที่นั้นควรจัดทำาเป็นสวนพฤกษชาติ	

เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน	 พระองค์ทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงซึ่งเป็นที่ดิน

ส่วนพระองค์ที่เหลือจากแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้ว	เป็นที่จัดงานและทรงสละ

พระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานท่ี	 คร้ังน้ันมีการขุดสระกว้าง	 สร้างเกาะลอย																																																																																	
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กลางน้ำา	 ตัดถนน	 และสร้างถาวรวัตถุ	 เช่น	 หอนาฬิกา	 ตึกแบบกรีก	 รวมทั้งวางรางรถราง

จากถนนเจริญกรุง	 เลียบคลองสีลมผ่านสวนลุมพินีไปสุดที่ประตูน้ำา	 เพื่ออำานวย

ความสะดวกแก่ผู้มาชมงาน	 ทรงพระราชทานช่ือว่า	 สวนลุมพินี	 หมายถึง	 สถานท่ีประสูติแห่ง

พระพุทธเจ้า	ณ	ตำาบลลุมพินีวัน	ประเทศเนปาล	แต่แล้วประชาชนชาวไทยก็หัวใจสลายเมื่อ

องค์ผู้ให้กำาเนิดสวนลุมพินี	 ได้เสด็จสวรรคตในวันที่	 ๒๕	พฤศจิกายน	๒๔๖๘	 ก่อนกำาหนด

เปิดงานจึงต้องล้มเลิกงานไป	

	 สวนลุมพินีได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ งในปี 	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 รัชสมัย														

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๗	 โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้	

พระยาคฑาธรธิบดีสีหราชบาลเมือง	 “เทียม	 อัศวรักษ์”	 เช่าที่ดินด้านทิศใต้ของสวนลุมพินี	

๙๐	 ไร่	 จัดเป็น	 “วนาเริงรมย์”	 คล้ายสวนสนุกและนำาค่าเช่ามาปรับปรุงที่ดิน	 ส่วนที่เหลือ

เปิดเป็นสวนสาธารณะ	นับแต่นั้น	สวนลุมพินี	จึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน

แก่ประชาชน	 มีทั้งการละเล่น	 แข่งว่าว	 วิ่งวัว	 ชิงช้า	 ม้าหมุน	 โดยทรงพระราชทานที่ดิน

ให้รัฐบาลดูแล	และมีกระแสรับส่ังให้ใช้	เพ่ือสวนสาธารณะเท่าน้ัน	ต่อมาสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี	๒	

สวนลุมพินี	กลายเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น	สวนแห่งนี้จึงถูกลดบทบาทลง	จนสงครามสิ้นสุด

ในปี	 ๒๔๙๕	 –	 ๒๔๙๗	 จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและมีการประกวดนางสาว

สยามบริเวณเกาะลอย
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จุดเด่นที่น่าสนใจ

	 ภายในสวนลุมพินีมีจุดต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจเพื่อเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับ

บรรยากาศอันร่มรื่น	ประกอบด้วย

	 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือรำาลึกถึง

พระกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 รัฐบาลจึงได้

สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้พระราชทานกำาเนิด

สวนลุมพินีประดิษฐานไว้	ณ	ด้านหน้าของสวนลุมพินี

	 กิจกรรมดูนกในเมือง	 เพราะเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติและอุดมด้วย

ต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลายที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า	

๓๐	ชนิด	เป็นที่มาของการจัดการอบรม	หลักสูตรดูนกในเมือง	ณ	สวนลุมพินี	ทุกปี

	 ลานตะวันยิ้ม	 เป็นลานเพื่อกิจกรรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคนพิการ				

โดยเฉพาะ	มีทางลาดแทนข้ันบันได	สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ	ท่ีจอดรถคนพิการ	และส่ิงอำานวย

ความสะดวกเพื่อคนด้อยโอกาสครบครัน

	 สโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ	 เป็นที่พบปะสังสรรค์	 พักผ่อน	

ออกกำาลังกาย	ฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ	เปิดบริการเวลา	๐๘.๐๐	-	๑๘.๐๐	นาฬิกา	ทุกวัน	และ

ภายในอาคารยังมีเวทีลีลาศหมุนได้	 ใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมลีลาศและฝึกสอนในวันเสาร์	–	อาทิตย์

	 ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมฯ (Home of hope)  ให้บริการแนะนำา	 ปรึกษา	

ช่วยเหลือ	สอนหนังสือ	แก่เด็กเร่ร่อน	(Homeless	children)	เปิดบริการเวลา	๑๐.๐๐	-	๑๙.๐๐	

นาฬิกา	ทุกวัน

	 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้บริการฝึกอาชีพสาขาต่าง	ๆ	แก่ประชาชน

ทั่วไป	เช่น	คอมพิวเตอร์	ตัดเย็บเสื้อผ้า	เสริมสวย	ทำาอาหาร

	 ห้องสมุดประชาชนสวนลุมฯ  ให้บริการแหล่งค้นคว้าความรู้	 หนังสือ	 และวีดิทัศน์	

เปิดบริการเวลา	๐๘.๐๐	-	๒๐.๐๐	นาฬิกา	วันอังคาร	-	อาทิตย์ 

	 ศูนย์เยาวชนสวนลุมฯ	 นำาเสนอกิจกรรมกีฬาและฝึกสอนแก่เด็กและเยาวชน														

โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการสมาชิก	 เช่น	 ฟุตบอล	 ว่ายน้ำา	 บาสเกตบอล	

ฝึกสอนลีลาศ	เปิดบริการวันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	๑๘.๐๐	–	๒๐.๐๐	นาฬิกา	และวันเสาร์-อาทิตย์	

เวลา	๑๐.๐๐	–	๑๘.๐๐	นาฬิกา
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	 ศูนย์อาหารศรีไทยเดิม	 จำาหน่ายอาหาร	 เครื่องดื่ม	 เปิดบริการทุกวัน	 ตั้งแต่

เวลา	๐๔.๓๐	–	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 จักรยานน้ำาและเรือพาย		เป็นจุดบริการของเอกชนอยู่รอบ	ๆ	เกาะลอย

	 ธรรมะในสวนกิจกรรมทางพุทธศาสนา	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม															

โดยมีการทำาบุญตักบาตรและแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์	 ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน			

เวลา	๐๖.๐๐	–	๐๘.๐๐	นาฬิกา

	 ดนตรีในสวน	 กิจกรรมแห่งความเพลิดเพลิน	 มีการจัดแสดงดนตรีไทยและสากล		

	 ดังนั้น	 สวนลุมพินี	 จึงถือเป็น	 “ปอดกลางกรุง”	 อันเก่าแก่ที่มีผู้คนนิยมไป													

สูดอากาศบริสุทธิ์นับหมื่นคนในแต่ละวัน	 สำาหรับประชาชนที่สนใจมาพักผ่อนหย่อนใจ									

ที่สวนลุมพินี	 สามารถมาได้หลายทาง	 เพราะสถานที่ตั้งกินพื้นที่บนถนนหลายสายและ

มีทางเข้าหลายทางได้แก่	 ถนนพระราม	 ๔	 ถนนวิทยุ	 ถนนราชดำาริ	 และถนนสารสิน																							

มีรถประจำาทางหลายสายผ่าน ได้แก่	สาย	๔,	๑๔,	๔๖,	๔๗,	๕๐,	๗๔,	๗๖,	๑๐๖,	๑๐๙,	

๑๑๕,	ปอ.๗,	๑๓,	๑๗,	๖๒, ๗๖,	๑๐๖,	๑๔,	๑๕,	๗๔,	๗๗,	๑๑๙,	ปอ.๔,	ปอ.๕ 	นอกจากน้ี

ยังใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีสีลมได้อีกด้วย 

	 หนีร้อน	 ทิ้งความวุ่นวายในชีวิตประจำาวันมาเติมพลังกายและพลังใจ																									

ที่สวนลุมพินีกันเถอะ
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	 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีเก่าเเก่ท่ีสุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีรากฐาน

มาจากออสโตรไทย	 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาจีน	 มีหลายคำาที่ขอยืมมาจากภาษาจีน	

พ่อขุนรามคำาเเหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนเม่ือปี	พ.ศ.	๑๘๒๖	มีพยัญชนะ	๔๔	ตัว	(๒๑	เสียง)		

สระ	๒๑	รูป	(๓๒	เสียง)	วรรณยุกต์	๕	เสียง	คือ	เสียง	สามัญ	เอก	โท	ตรี	จัตวา	ภาษาไทย

ดัดเเปลงมาจากบาลีเเละสันสกฤต	

	 คนไทยโชคดีที่มีภาษาของตนเอง	 เเละมีอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจำาชาติ			

อันเป็นมรดกล้ำาค่าท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองเเสดงว่าไทยเราเป็นชาติท่ีมีวัฒนธรรม

สูงส่งมาเเต่โบราณกาลเเละยั่งยืนมาจนปัจจุบัน	 คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษา	 ควรภาคภูมิใจ

ที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำาชาติมากว่า	 ๗๐๐	 ปีเเล้ว	 เเละจะยั่งยืนตลอดไป	

ถ้าทุกคนตระหนักในความสำาคัญของภาษาไทย	

	 ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีสำาคัญของชาติ	 ภาษาเป็นส่ือใช้ติดต่อกันเเละทำาให้																																																																										

วัฒนธรรมอ่ืนๆ	 เจริญข้ึน	 เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาติน้ัน	

ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางของคนท้ังชาติ	 ดังข้อความตอนหน่ึงของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ	

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เร่ือง	 “ความเป็นชาติโดยเเท้จริง”	 ว่า	 “ภาษาเป็นเคร่ืองผูกพันมนุษย์						

ต่อมนุษย์เเน่นเเฟ้นกว่าสิ่งอื่น	 เเละไม่มีสิ่งใดที่จะทำาให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือ

เเน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน	รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี	เพราะฉะนั้น	รัฐบาลใด														
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ที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษา	 จึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนเเละออกบัญญัติบังคับ	

ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครอง	 เเต่ความคิดเห็นเช่นนี้จะสำาเร็จตามปรารถนาของ

รัฐบาลเสมอก็หามิได้	 เเต่ถ้ายังจัดการเเปลงภาษาไม่สำาเร็จอยู่ตราบใด	 ก็เเปลว่า	 ผู้พูดภาษากับ

ผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น	 เเละยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้	

อยู่ตราบนั้น	ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์เเน่นเเฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น”

ความสำาคัญของภาษาไทย

        	 ๑.	 เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

	 	 การดำาเนินชีวิตประจำาวันจะมีการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเร่ืองราว	

ความรู้สึก	 ความนึกคิด	 ความต้องการของแต่ละฝ่าย	 ซึ่งได้แก่	 ผู้ส่งสาร	 ซึ่งจะส่งสารโดยการ									

แสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด	 การเขียน	 หรือแสดงด้วยท่าทาง	 ส่วนผู้รับสารจะรับสาร

ด้วยการฟัง	การดู	หรือการอ่าน	แต่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม	เป็นเครื่องมือสำาคัญ

ที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนั่นคือ	ภาษา

	 ๒.	 เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้	

	 	 บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์	 สะสม	 อนุรักษ์และถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมให้เป็น

มรดกของชาติโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ	 คนรุ่นหลังจึงใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษา

แสวงหาความรู้	 ประสบการณ์	 และรับสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง	 ทั้งการ

พัฒนาสติปัญญา	 กระบวนการคิด	 การวิเคราะห์	 การวิพากษ์วิจารณ์	 การแสดงความคิดเห็น	

ทำาให้เกิดความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	 กลายเป็นผู้ที่มีชีวทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้อง

กับยุคสมัย	 สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง	ๆ	จึงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกปัจจุบัน	ซึ่งนำามาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างดี

	 ๓.		เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

	 	 ประเทศไทยนอกจากจะมีภาษาไทยกลางซึ่งเป็นภาษาประจำาชาติแล้ว	 เรายังมี																																																																																																																								

ภาษาถิ่นต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นภาษาที่ติดต่อกันเฉพาะในกลุ่ม	 และเมื่อกำาหนดให้ภาษาไทยกลาง

เป็นภาษามาตรฐาน	 เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกัน	 ทำาให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันทั้งในการศึกษา	

ทางราชการ	 และสื่อสารมวลชน	 การใช้ภาษาไทยกลาง	 ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ในสังคมไทยโดยส่วนรวม
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	 ๔.	 เป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของ

บรรพบุรุษในรูปของวรรณคดีและวรรณกรรม

	 	 การอ่านและการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละสมัย	 ทำาให้ชนรุ่นหลัง

รับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง	 เข้าใจสภาพความเป็นอยู่	 เหตุการณ์	 ลักษณะ

สังคม	และสังคมของผู้คนในสมัยนั้น	ๆ

	 ๕.	 เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ

	 	 การที่ประเทศไทยมีภาษาไทยกลางเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน	 มีภาษาไทย

เป็นภาษาประจำาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง	 มีอารยธรรม	

การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร	 ทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และเกิด

ความผูกพันเป็นเช้ือชาติเดียวกัน	 ทำาให้เกิดความปรองดองและร่วมมือกันท่ีจะพัฒนาชาติไทย

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

       	 ๖.	 เป็นเครื่องมือช่วยจรรโลงใจ

	 	 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงไพเราะเมื่อผู้เขียนได้นำามาแต่งเป็นร้อยแก้ว	

และร้อยกรอง	 เม่ือใครได้อ่านได้ฟังก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจ	 เกิดความจรรโลงใจ	 ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของอะไรก็ตามซ่ึงเป็นเร่ืองราวจำาเป็นต้องอาศัยภาษาเป็นส่ือ	 ภาษาไทยจึงมีความสำาคัญ

ที่ช่วยให้ชีวิตคนไทยมีความสดชื่น	 รื่นรมย์	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 ไม่เคร่งเครียด	 เกิดความคิด

สร้างสรรค์	ทำาให้ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย									

ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของภาษาไทย	 และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ	

ท่ีเกิดข้ึนต่อภาษาไทย	 รวมถึงเพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตสำานึกให้คนไทยท้ังชาติได้ตระหนักถึงคุณค่า

และความสำาคัญของภาษาไทย	 ตลอดจนร่วมมือกันทำานุบำารุง	 ส่งเสริม	 และอนุรักษ์ภาษาไทย									

ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป	 จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม

ของทุกปี	 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันอังคารท่ี	 ๑๓	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เห็นชอบให้วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคมของทุกปี	 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 	
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เหตุผลที่เลือกวันที่	๒๙	กรกฎาคม	เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 สำาหรับเหตุผลที่เลือกวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั้น

เพราะวันดังกล่าว	 ตรงกับวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำาเนินไปเป็นประธาน	

และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย	 ที่คณะอักษรศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ณ	 ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๐๕	ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ	 “ปัญหาการใช้คำาไทย”	 โดยพระองค์ทรงดำาเนินการ

อภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย	ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัย

รวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย	 ซ่ึงเป็นท่ีประทับใจกับผู้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ันเป็นอย่างย่ิง	

	 สำาหรับพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น	 มีใจความ

ตอนหนึ่งว่า	 “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล	 จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้	

ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ	อย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในทางออกเสียง	

คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน	 อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้	 หมายความว่า

วิธีใช้คำามาประกอบประโยค	 นับเป็นปัญหาที่สำาคัญ	 ปัญหาที่สามคือความร่ำารวยในคำา

ของภาษาไทย	 ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำารวยพอ	 จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...	 สำาหรับ

คำาใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำาเป็นในทางวิชาการไม่น้อย	แต่บางคำาที่ง่าย	ๆ	ก็ควรจะมี	ควรจะใช้

คำาเก่าๆ	ที่เรามีอยู่แล้ว	ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”

	 นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย	 ที่ได้รับ

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว	 ซึ่งในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส	

อย่างในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 ๙	

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า	 “ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า																																																																																																																										

ได้มีการใช้คำาออกจะฟุ่มเฟือย	 และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ	 ท้ังออกเสียง

ก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี	 ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้	 ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม	 ชาติไทย

เรามีภาษาของเราใช้เองเป็นส่ิงอันประเสริฐอยู่แล้ว	 เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน

จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้	 ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต	 ตลอดจนครูบาอาจารย์

ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย	ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนา

ของประเทศชาติ”
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	 นอกจากน้ี	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ยังมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพ

ในการใช้ภาษาไทย	 ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำาไทย	 คือ	 ภาษาบาลีและ

สันสกฤต	ทรงพระวิริยะอุตสาหะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

ท่ีสมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์	 มีเน้ือหาสาระท่ีมีคุณค่า	 เป็นคติในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม	

และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย	 ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปล

เรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ	 ติโต	 พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้น	 ๆ	 หลายบท	

และพระราชนิพนธ์	เรื่อง	พระมหาชนก	เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ	มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช														

ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย	 รวมท้ังเพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย	และพระราชทานแนวคิดต่างๆ	เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

	 ๒.	เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในมหามงคล

สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา	๖	รอบ	ในวันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๓.	เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำานึกของคนไทยทั้งชาติ	 ให้ตระหนักถึงความสำาคัญ

และคุณค่าของภาษาไทย	 ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำานุบำารุงส่งเสริม	 และอนุรักษ์ภาษาไทย	

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำาค่าของชาติ	ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

	 ๔.	เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย	 ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ	

รวมท้ังเพ่ือยกมาตรฐาน	 การเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลย่ิงข้ึน

	 ๕.	เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐฯ	 และเอกชนทั่วประเทศ															

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ	

ไปสู่สาธารณชน	 ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำาชาติ	 และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการ

สื่อสารของทุกคนในชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 ๑.	 วันภาษาไทยแห่งชาติ	 จะทำาให้หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐฯ	 และเอกชน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ	 และทบวงมหาวิทยาลัย	 ตระหนัก

ในความสำาคัญของภาษาไทย	 และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน	 เผยแพร่	 และเน้น
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ย้ำาให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของ	 “ภาษาประจำาชาติ”	 ของคนไทยทุกคน	 และร่วมมือกัน

อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ

	 ๒.	บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย	 โดยเฉพาะ														

ในวงการศึกษา	 และวงการส่ือสาร	 ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง

เหมาะสม	 มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง	 จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทย

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

	 ๓.	ผลสืบเนื่องในระยะยาว	 คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและ

สนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู	 ทำานุบำารุง	 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย	 อันเป็นเอกลักษณ์และ

สมบัติวัฒนธรรมที่สำาคัญของชาติให้ดำารงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ

	 กิจกรรมในวันนี้	ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา		หน่วยงานภาครัฐฯ	และเอกชน	

ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การจัดนิทรรศการ		การอภิปรายทางวิชาการ		การประกวด

แต่งคำาประพันธ์	ร้อยแก้ว	ร้อยกรอง	การขับเสภา	การเล่านิทาน	เป็นต้น

	 ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ	 และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทย										

ควรภาคภูมิใจ	 เพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง	 ดังนั้น	 เราทุกคน

ควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่	และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา	หากเราคนไทยไม่ช่วยกัน

รักษาไว้	ในอนาคตอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานได้ใช้ก็เป็นได้ 	

แหล่งข้อมูล

ความสำาคัญของภาษาไทย.	สืบค้นจากhttp://www.kroobannok.com/1830		เมื่อวันที่		๑๘		

	 ตุลาคม	๒๕๕๖

ความสำาคัญของภาษาไทย.	สืบค้นจาก	http://www.htc.ac.th/thai/L1.htm	เมื่อวันที่	๒๔		

	 ตุลาคม	๒๕๕๖

วันภาษาไทยแห่งชาติ		๒๕๕๖.	สืบค้นจาก	http://hilight.kapook.com/view/26275	เม่ือวันท่ี		

	 ๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๖



จัดทําโดย

กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

http://www.parliament.go.th
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